
พปชร.-ปชป.เดือด!

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม หยอกลอ พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ดวย

การเขาโอบกอดดานหลังและจับพุง โดยมี พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา รมว.มหาดไทย ยืนยิ้มอยูใกลๆ ที่มูลนิธิอนุรักษปารอยตอ 

5 จังหวัด ภายในกองพลที่ 1 รักษาพระองค (พล.1 รอ.) 
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เลือกซอมชุมพร-สงขลา

ศาลส่ัง‘5กปปส.’พนส.ส.

ฎีกาคุก2ป14เดือนเปรมชัย

แจงวัฒนะ • ศาล รธน.มติเอกฉันท 5 อดีต 

กปปส.หลุดเกาอี้ ส.ส. “ถาวร” น้ําตาตกใน 

เจ็บปวดสุดในชีวิตการเมือง จับตาเลือกตั้ง

ซอมชุมพร-สงขลา วัดใจ “บิ๊กปอม” จะให 

พปชร.หลีกทางไมสงคนลงสูจุลใสแฟมิลีหรือ

ไม หลังลือสัญญาใจยกทีมซบ พปชร.รอบ

หนา แตกลุม ส.สใตหนุนสงคนลงชน ปชป. 

สงขลาสอเดือด! พรรครวม รบ.รบกันเอง

เม� อวันที่ 8 ธ.ค.64 ศาลรัฐธรรมนูญ

มีคําวินิจฉัยใหสมาชิกภาพ ส.ส.ของนายชุม                                                         

พล จุลใส ส.ส.เขต 1 จ.ชุมพร พรรคประ                                                        

ชาธิปตย, นายพุทธิพงษ ปุณณกันต ส.ส. 

บัญชีรายช� อ พรรคพลังประชารัฐ, นายอิสสระ 

สมชัย ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคประชาธิปตย, 

นายถาวร เสนเนียม ส.ส.เขต 6 พรรคประ 

ชาธิปตย จ.สงขลา และนายณัฏฐพล ทีป

สุวรรณ ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคพลังประชา

รัฐ ผูถูกรองที่ 1-5 สิ้นสุดลง จากกรณีศาล                                

อาญามีคําพิพากษาลงโทษจําคุกในคดีอาญา

หมายเลขแดงที่ อ.317/2564 เม� อวันที่ 24 

ก.พ.2564 และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนาย

ชุมพล นายอิสสระ และนายณัฏฐพล 5 ป 

นับแตวันท่ีมีคําพิพากษา โดยศาลอาญาออก

หมายจําคุกระหวางอุทธรณฎีกา และขังผู

ถูกรองทั้ง 5 ที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพฯ แม

ตอมาผูถูกรองทั้ง 5 ไดรับการปลอยตัวชั่ว 

คราว และคดีอยูระหวางการอุทธรณ ซึ่ง

การรับฟงคําวินิจฉัยวันน้ีมีเพียงนายพุทธิพงษ

และนายถาวรที่เดินทางมารับฟงคําวินิจฉัย

กรุงเทพฯ • สูอยูแลว! “ประยุทธ” อารมณ

ดี ควง 2 ป. ดูผลงาน กอ.รมน. อนาคตตอง

เปลี่ยน ขออยาใหนายกรัฐมนตรีตองหนักใจ

ในทุกๆ เร� อง หยอดคําหวานถามเด็ก “รัก

ลุงตูแลวรักลุงปอมไหม” พรอมรับมอบกระ

ติ๊บหัวใจรักลุงตู กอนหยอกลอกันเอง โอบ

หลังจับพุง ครบทีม 3 ป. 

ที่สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี เม� อ                                                         

วันที่ 8 ธันวาคม เวลา 09.00 น. พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เปนประ  

ธานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ

รักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร คร้ัง                                                          

ที่ 1/2564 และเปนประธานสรุปผลการ

ปฏิบัติงานประจําป 2564 และแถลงแผน 

การปฏิบัติงานประจําป 2565 ของ กอ.รมน. 

โดยมี  พล.อ.ประวิตร  วงษ สุวรรณ  รองนายก 

รัฐมนตรี,  พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา รมช. 

มหาดไทย พรอมดวย พล.อ.ชัยชาญ ชาง

มงคล รมช.กลาโหม พรอมดวยผูบัญชาการ

เหลาทัพ และผูวาราชการจังหวัด เขารวม

ประชุม

ผูส� อขาวรายงานวา ภายหลังการประ 

ชุมคณะกรรมการ กอ.รมน. พล.อ.ประยุทธ

และ พล.อ.ประวิตรไดหารือกับ พล.อ.วรเกียรติ                                                                 

รัตนานนท ปลัดกระทรวงกลาโหม, พล.อ. 

เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทสส., พล.อ.ณรงค

พันธ จิตตแกวแท ผบ.ทบ., พล.ร.อ.สม

ประสงค นิลสมัย ผบ.ทร., พล.อ.อ.ธนศักดิ์ 

เมตะนันท รอง ผบ.ทอ., พล.ต.อ.สุวัฒน 

แจงยอดสุข ผบ.ตร., 

คงเปาจีดีพี

โต 0.5-1.5%

ชี้โอมิครอน

ไมดุกวาสายพันธุอ� น

เพราะเกาหลีเจริญกวา

ทําเนียบฯ • “บิ๊กตู” ฉีกหนาธรรมนัส ยัน                                                                                  

ครม.ไมไดทําเอ็มโอยู แครับขอเรียกรอง ทุบ                                                                                              

โตะโครงการจะนะผานประชาพิจารณถึง

ไฟเขียวได ขณะที่ ส.ส.โหมไฟสลายชุมนุม

เกินกวาเหตุ จอเรียก ผบ.ตร.ชี้แจง ดาน

ชาวบานจะนะปกหลักสูหนายูเอ็นฟองชาว

โลก ขีดเสนปลอยตัวทั้ง 37 คน พรอม

ประกาศรวมพลใหม 13 ธ.ค.

เม� อวันพุธ ที่สโมสรทหารบก ถนน

วิภาวดี พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ในฐานะผูอํา                                          

นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณา 

จักร (ผอ.รมน.) ใหสัมภาษณถึงโครงการ

อุตสาหกรรมจะนะอีกครั้งวา การลงพื้นที่

ของตัวแทนรัฐบาลเม� อคร้ังที่แลวที่ผานมา 

เปนการไปหาขอมูลเทาน้ัน ไมไดเปนมติคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) ซึ่ง ครม.เพียงแตรับทราบ

วาประชาชนตองการอะไร 

พล.อ.ประยุทธกลาววา อยางเดียว                                                    

ก็คือเปนไปตามกฎหมาย ซึ่งอยูในกระบวน 

การจะตองใชกฎหมาย และใชเวลาอีกนาน                                                      

พอสมควร ทุกอยางตองมีการทําประชา

พิจารณทั้งหมดใหถูกตอง ถาทําไดประชา 

ชนเห็นชอบก็ทําได ถาประชาชนไมเห็นชอบ

ก็อยูอยางเดิม รัฐบาลมีแนวนโยบาย แตจะ

ทําไดหรือไมได ใครมีผลประโยชนทับซอน 

ก็ตองไปวากันตรงนั้น 

ไทยโพสต • ปดฉากคดีเสือดํา! ศาลฎีกา

สั่งจําคุก “เปรมชัย” 2 ป 14 เดือน ไมรอ

ลงอาญา พรอมชดใชคาเสียหาย 2 ลานบาท 

“ดํารงค” ยกคดีประวัติศาสตรอุทาหรณ

เศรษฐีนักลาสัตว

ท่ีสํานักงานอัยการสูงสุด ถ.แจงวัฒนะ 

นายอิทธิพร แกวทิพย อธิบดีอัยการ สํานัก 

งานคดีอาญา ในฐานะโฆษกสํานักงานอัย 

การสูงสุด และนายประยุทธ เพชรคุณ รอง

อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีพิเศษ ในฐานะ

รองโฆษกสํานักงานอัยการสูงสุด  แถลงผล                                        

คดีท่ีนายเปรมชัย กรรณสูต กรรมการบริษัท                                                           

อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหา 

ชน) กับพวก ฆาเสือดํา

นายอิทธิพรเปดเผยวา คดีนี้เม� อวันที่ 

30 เม.ย.2561 อัยการจังหวัดทองผาภูมิ

ไทยโพสต • ศบค.แถลงพบ 2 หญิงไทย

กลับจากไนจีเรียสอติดเชื้อ “โอมิครอน” รอ                                                     

ยืนยันผลถอดรหัสพันธุกรรม 1-2 วัน พรอม

เรงหาตัว 13 นักทองเที่ยวจาก 8 ปท.กลุม

เสี่ยงเขาตรวจ RT-PCR สวนยอดติดเชื้อ

รายใหม 3,618 ราย เสียชีวิต 38 ราย แยม 

ศบค.ชุดใหญถก 13 ธ.ค.คลายล็อกเพิ่ม “บิ๊ก

ตู” พอใจตัวเลขโควิดต่ําสุดรอบ 3 เดือน 

เม� อวันที่ 8 ธ.ค. พญ.สุมนี วัชรสินธุ 

ผู้อํานวยการสํานักสื่อสารความเสี่ยงและ

พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค                                                   

ในฐานะผูชวยรองโฆษกศูนยบริหารสถาน                                                 

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลง

สถานการณการแพรระบาดในประเทศไทย

วา พบผูติดเชื้อรายใหม 3,618 ราย เปน 

การติดเช้ือในประเทศ 3,562 ราย จากระบบ

เฝาระวังและระบบบริการ 3,467 ราย คน 

หาเชิงรุก 95 ราย เรือนจํา 40 ราย เดิน

ทางมาจากตางประเทศ 16 ราย หายปวย

เพิ่ม 5,775 ราย อยูระหวางรักษา 64,200 

ราย อาการหนัก 1,217 ราย ใสเคร� องชวย

หายใจ 321 ราย เสียชีวิต 38 ราย เปน

ชาย 18 ราย หญิง 20 ราย เปนผูเสียชีวิต

ที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป 27 ราย มีโรคเรื้อรัง 

5 ราย พบผูเสียชีวิตมากสุดใน กทม. 7 

ราย ยอดผูติดเชื้อสะสม 2,151,384 ราย 

หายปวยสะสม 2,067,149 ราย เสียชีวิต

สะสม 21,035 ราย สวนยอดผูไดรับวัคซีน

ของประเทศไทยเม� อวันที่ 7 ธ.ค. เพิ่มเติม 

263,684 โดส รวมยอดฉีดวัคซีนสะสม 

95,879,742 โดส 

สําหรับ 10 อันดับจังหวัด

อานตอหนา 15

อานตอหนา 2

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพฤหัสบดีที่  9  ธันวาคม  พ.ศ. 2564  ขึ้น  5  ค่ํา  เดือน  1  ปฉลู

อานตอหนา 15

อานตอหนา 16อานตอหนา 16

ปที่ 26 ฉบับที่ 9158

อิสรภาพแหงความคิด

ปดทําMOUจะนะ

สภารุมฉะรัฐบาล

ม็อบฟองชาวโลก

โอมิครอนอีก2

กลับจากไนจีเรีย

โควิดตํ่าสุด3ด.

‘3ป.’โชวช� นม� นงานกอ.รมน.
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2 ในประเทศ-ขาวตอหนาหนึ่ง

บทพิสูจน ‘กอ.รมน.’ ยุคใหม

ฟงจากเสียงของประชาชน

มคอยเปนขาวเทาไหรสําหรับกองอํานวยการรักษา

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. 

ในฐานะหน�วยงานบูรณาการการทํางานของ 

พลเรือน ตํารวจ ทหาร เพ� อประสานการปฏิบัติ

ของหน�วยงานแตละพื้นที่ ในภาคและจังหวัดตางๆ ใหการ

ชวยเหลือประชาชน และแก ไขปญหาที่เปนภัยคุกคาม

อยางเรงดวน สําเร็จลุลวงไปอยางรวดเร็ว แตฐานะที่ 

กอ.รมน.เปนแมงานหลัก มีนายกรัฐมนตรีเปน ผอ.รมน. 

และมีผูบัญชาการทหารบก เปนรอง ผอ.รมน. จึงทําใหภาพ

ยังผูกติดกับทหารและกองทัพที่เคยเปนมาในอดีตในภารกิจ

การปราบปรามคอมมิวนิสต เลยไปถึงการถูกใชเปนเคร� อง

มือทางการเมืองหาคะแนนนิยมใหพรรคการเมืองฝายที่

เปนรัฐบาล ทั้งท่ีสถานการณและเง� อนไขเปลี่ยนแปลงไป

มากแลว 

ภารกิจในปจจุบันท่ีถูกกําหนดไวในกฎหมาย ชัดเจน

วาทุกหน�วยงานตองจับมือกันตอตานภัยคุกคามท่ีมุงทําลาย

ผลประโยชนและความมั่นคงของชาติ อาทิ ปญหาความ

มั่นคง ยาเสพติด การคามนุษย การหลบหนีเขาเมืองโดยผิด

กฎหมาย การควบคุมและปองกันการแพรระบาดโควิด-19 

รวมถึงแผนการเสริมสรางความมั่นคงในสังคม การฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและการชวยเหลือประชาชนแตละชวง

จังหวะเวลา โดยการปฏิบัติจะตองไมซ้ําซอน มีการสั่งการ

จากหน�วยเดียวในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ลดความสับสนของ

เจาหนาที่ ดวยมีการจัดทําแผนและการสั่งการไวอยางเปน

ระบบ เปาหมายเพ� อใหการทํางานราบร� น รวดเร็ว และ                  

สัมฤทธิผลในการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

อยางไรก็ตาม ฝายการเมืองกังวลวารัฐบาลจะ

ใช้ กอ.รมน.เป็นเครื่องมือในการสร้างฐานเสียงให้กับ

พรรคการเมืองฝายรัฐบาล ทั้งในการการสนับสนุนโครงการ

เขาพื้นที่ การทุมเททรัพยากรในแตละจังหวัดท่ีไมเทาเทียม

กัน โดยมีภาพลักษณทหารเปนหน�วยงานหลักนั้น ในขอเท็จ

จริงจากโครงสรางขององคกรจะมีลําดับบังคับบัญชา และ

ใหบทบาทกับผูวาราชการจังหวัดท่ีเปนแมงานหลัก จะเห็น

วาขอกังวลที่เกิดขึ้นนั้นไมใชจะทําไดงายๆ และหากเกิดขึ้น

จริงก็ปดบังไดยาก เพราะการปฏิบัติของทุกภาคสวนของทุก

จังหวัดจะถูกตรวจสอบจากประชาชนและสื่อทุกช่องทาง 

โดยเฉพาะในชองทางโซเชียลมีเดียที่ ไมยอมใหเกิดความ

เหล� อมล้ําในการปฏิบัติอยางแน�นอน 

กระนั้นเสียงสะทอนจากความรูสึกของ พลเอก

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม 

ที่กลาวระหวางการประชุมของ กอ.รมน.ในปงบประมาณ 

2564 ซึ่งมีการรายงานผลการปฏิบัติในปงบประมาณ 2564 

ที่ยืนยันวา แมตัวเองจะเปนทหาร แตในตําแหน�งนายกฯ 

ซึ่งทําหนาที่ ผอ.รมน.นั้นไมไดเกี่ยวของกับการเปนทหาร 

เพราะหากนายกรัฐมนตรีเปนพลเรือนก็มาเปน ผอ.รมน.

เหมือนกัน ดังนั้นยืนยันวา กอ.รมน.ไมใชหน�วยงานการเมือง 

แตเปนการสนับสนุนการทํางานของหน�วยงานปกติ แกไข

ปญหาในทุกพื้นที่ ทั้งภาคใต ทั้งการเมือง การพัฒนา นําการ

ทหาร และทหารมีหนาที่ในการสนับสนุนสภาวะแวดลอม

ใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สวนการเมือง

ก็มีการทํากันอยูแลวในสวนของราชการ ซึ่งทําตามมติของ 

ครม.และแผนงานโครงการรัฐบาล 

ดังนั้น กอ.รมน. ซึ่งทําหนาที่บูรณาการหน�วยงาน

ทุกภาคสวน จึงตองแสดงใหสังคมไดเห็นถึงความสามารถ

ในการทําหนาที่บริหารจัดการงานตางๆ ไดอยางรวดเร็ว 

เห็นผล ไมเลือกปฏิบัติ สามารถทําใหทุกหน�วยงานจับมือ

กันทํางานไดอยางประสาน สอดคลอง นําปญหาและเนื้อ

งานของแตละจังหวัดเปนที่ตั้ง เพ� อลงไปแกไขปญหา หรือ

ภัยคุกคามท่ีเกิดขึ้นใหบรรเทาเบาบางลง สรางการรับรู ให

ประชาชนไดเห็นวา ผลที่เกิดขึ้นจากการทํางานที่เปนรูป

ธรรมของทุกหน�วยงานที่ผานการอํานวยการของ กอ.รมน.

นั้นเกิดผลตอสวนรวมอยางเทาเทียม.

ไ

านพนไปแลวสําหรับงาน “ฝายคานรวมใจ สรรค

สรางชีวิตใหมเพ� อประชาชน” ที่โรงแรมเอสซีปารค มี

หัวหนาพรรค แกนนําพรรครวมฝายคานตบเทามารวม

งานอยางเนืองแน�น ไมวาจะเปน นพ.ชลน�าน ศรีแกว 

หัวหนาพรรคเพ� อไทย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการ

พรรคเพ� อไทย  

นายพิธา ล้ิมเจริญรัตน หัวหนาพรรคกาวไกล พล.ต.อ. 

เสรีพิศุทธ เตมียเวส หัวหนาพรรคเสรีรวมไทย นายวันมูหะ

มัดนอร มะทา หัวหนาพรรคประชาชาติ พ.ต.อ.ทวี สอดสอง 

เลขาธิการพรรคประชาชาติ นายนิคม บุญวิเศษ หัวหนาพรรค

พลังปวงชนไทย นายศรัณยวุฒิ ศรัณยเกตุ หัวหนาพรรคเพ� อ

ชาติ นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน ประธานยุทธศาสตรและ 

ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคเพ� อชาติ เปนตน

ใกลหมดป 2564 เปนประเพณีที่ฝายคานตองมาสรุปการ

ทํางานที่ ไดทํางานรวมกันมา พรอมทั้งวางทิศทางการทํางาน 

และบอกกลาวไปถึงสิ่งท่ีพรรครวมฝายคานจับมือรวมกันทําตอ

 รองรวด 3 เพลง 

ผ

ไปในป 2565  

พรรครวมฝายคานรวมออก

แถลงการณชี้ ใหเห็นถึงความลม

เหลว การบริหารงานผิดพลาดของ

รัฐบาลถึง 9 ดาน อาทิ เร� องปฏิรูป

การเมือง แกไขปญหาโควิด เร� อง

เศรษฐกิจปากทอง เปนตน พลันจบ

งานก็ไดรวมกันรับประทานอาหาร 

พบปะพูดคุย ตามประสาพรรครวม

ฝายคานดวยกัน ไมเทานั้นระหวาง

ทานอาหาร แกนนําพรรครวมบาง

คนยังขอขับกลอมบทเพลงใหผูรวม

งานฟง 

โดยเฉพาะ สงคราม ที่ขอสลัดภาพประธานยุทธศาสตร

พรรคเพ� อชาติ จับไมครองเพลงยาว 3 เพลงรวด ไมวาจะเปน

เพลงยุคเกา ยุคกลาง สตริงสมัยใหมรองไดหมด พรอมกับเรียก

เสียงปรบมือของพรรครวมฝายคานกันเกรียวกราว  

บางตอนระหวางจบบทเพลง เสี่ยสงครามยังไดพูดทีเลนที

จริงอยางอารมณดีอีกวา “ขึ้นมารองบนนี้ ไมมีรางวัล สงสัยตอง

ลงไปขางลางไปขอรางวัลแลวครับ”   

จะวาไปแลว บทเพลงท่ีสงครามขับกลอม พรรคพวกฝาย

คานหลายคนตางชมเปนทิวแถว ยกชั้นใหเปนนักรองเสียงดี

เบอรตนๆ ของพรรคฝายคานกันเลยทีเดียว. 

มาไม 

นายสงคราม 

กิจเลิศไพโรจน

ครงการเมืองตนแบบ ‘สามเหลี่ยม

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน’ ไปสูเมือง

ตนแบบที่ 4 อําเภอจะนะ จังหวัด

สงขลา หรือที่รูจักกันในนาม 

โครงการกอสรางนิคมอุตสาหกรรมจะนะ 

กลับมาไดรับความสนใจอีกครั้ง หลัง เครือ

ขายจะนะรักษถิ่น เดินทางมาปกหลักที่

ทําเนียบรัฐบาล เม� อวันที่ 6 ธันวาคม เพ� อ

ทวงถามสัญญา หลังจากครบรอบ 1 ปที่

รัฐบาลรับปากวาจะยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี

ที่เกี่ยวของทั้งหมด พรอมจัดใหมีการประเมิน

ผลกระทบสิ่งแวดลอมในระดับยุทธศาสตร 

หรือ SEA ใหมทั้งหมด แตกลับไมมีความคืบ

หนาอะไร 

กระทั่งค่ําคืนวันเดียวกัน ตํารวจจาก

กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน (คฝ.) 

โดยกองรอยน้ําหวาน ไดเขาสลายการชุมนุม 

และมีการจับกุมผูชุมนุม 

เหตุการณดังกลาวทําใหรัฐบาล 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา ถูกโจมตีอยาง

หนักตอการใชกําลังสลายการชุมนุม เน� องจากภาคประชาชนมองวา

ชาวบานเดินทางมาเพราะความเดือดรอน  

ความสนใจของสังคมรอนแรงจน  #saveจะนะ ขึ้นเทรนดทวิต

เตอรอันดับ 1 เม� อวันอังคารที่ผานมา 

ขณะที่รัฐบาลยืนยันวา ไมไดมีการใชความรุนแรง เพียงแตตอง

ปฏิบัติตามกฎหมาย เพราะทําเนียบรัฐบาลถือเปนสถานที่ราชการที่

ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ หามชุมนุมในรัศมี 150 เมตร  

อยางไรก็ตาม นอกจากการดําเนินการของรัฐบาลตอผูชุมนุม 

อีกสิ่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือ เอ็มโอยู ระหวางรัฐบาล ที่ลงนามโดย 

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา ส.ส.พะเยา และเลขาธิการพรรคพลังประชา

รัฐ เม� อครั้งดํารงตําแหน�งเปน รมช.เกษตรและสหกรณ กับเครือขาย

จะนะรักษถิ่น 

เอ็มโอยู ฉบับนี้เกิดขึ้นเม� อเดือนธันวาคม ป 2563 มี 4 ขอ

ใหญๆ คือ 1.ตั้งคณะอนุกรรมการเพ� อกํากับและติดตามการแกไข 

ปญหากรณีโครงการ 2.รัฐบาลไดประสานใหยุติการดําเนินการใดๆ ที่

เกี่ยวของกับโครงการจนกวาจะมีผลการตรวจสอบ 3.แนวทางจัดใหมี

การศึกษาเพ� อประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร (SEA) ในโครงการ

นี้ และ 4.ตรวจสอบความผิดปกติของโครงการ 

แตปรากฏวา ทาทีของคนที่เกี่ยวของและเคยเกี่ยวของ

ตอประเด็นดังกลาวกลับแตกตางกันอยางสิ้นเชิง โดยเฉพาะ 

พล.อ.ประยุทธ ที่ใหสัมภาษณลักษณะวา ครม.ยังไมเคยใหความเห็น

ชอบ และมีการไปตกปากรับคํากันเอง   

“บางทีการไปพบปะประชาชน เจรจาของใครก็แลวแต เวลา

ไปพูดไปตกลงกับเขา อยาลืมวามันไมไดผาน ครม. ผมเตือนหลาย

ครั้งแลว เวลาไปก็รับขอสังเกตมานําไปสูการแกไขปญหา นั่นคือ วิธี

การทํางานของรัฐบาลตองรอบคอบ” 

พรอมกับยืนยันวา การลงพื้นที่ของตัวแทนรัฐบาลเม� อครั้งที่

แลวที่ผานมาเปนการไปหาขอมูลเทานั้น ไมไดเปนมติ ครม. โดย ครม.

เพียงแตรับทราบวาประชาชนตองการอะไร 

ขณะที่อดีตคนเคยรับผิดชอบอยาง ร.อ.ธรรมนัส กลับชี้แจง

ในลักษณะวา มันผานความเห็นชอบจาก ครม.เรียบรอยแลว “กวา

จะออกเอ็มโอยูฉบับนั้น และเสนอเขา ครม.วันนั้น ถกเถียงใน ครม.

เกือบชั่วโมง ไมใชวาผมไปตกลงเอง คงเปนความเขาใจผิด” 

ทาทีของ พล.อ.ประยุทธ กับ ร.อ.ธรรมนัส นอกจากจะ

สวนทางกันแลว ยังมีกลิ่นความขัดแยงซอนอยู ซึ่ง ร.อ.ธรรม

นัส ที่นอกจากชี้แจงปกปองตัวเองแลว ยังเหมือนจะตําหนิการ

ประชาสัมพันธของภาครัฐ โดยเฉพาะเร� องประเด็นการทําประชา

วิจารณ ที่ไมไดมีการประชาสัมพันธใหชาวจะนะเขาใจ 

อยางไรก็ดี กรณีเอ็มโอยูที่มีการอาง

ถึงนั้น ยอนกลับไปเม� อวันที่ 15 ธันวาคม 

2563 เคยมีการนําเร� องนี้เขาไปจริง โดย 

ร.อ.ธรรมนัสไดรายงานผลการเจรจากับ

เครือขายจะนะรักษถิ่น พรอมนําเสนอ

เอกสารที่มีลายเซ็นตัวเองกํากับอยูดวยให

ที่ประชุมรับทราบ  

โดยมีรายงานวา ในการประชุม

วันนั้น บิ๊กปอก พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา 

รมว.มหาดไทย ไดกลาวตําหนิ ร.อ.ธรรม

นัส เร� องการลงนามโดยพลการวา การไป

ลงนามในเอกสารเทากับยินยอมทําตาม

เอกสารนั้นทั้งหมด และควรแกไขคําสั่งใน

เอกสารเพ� อไมใหเปนการผูกมัด ครม.จน

เกินไป หากไมแกไขและทําตามขอเรียก

รองไมได คนเสนอคือ ร.อ.ธรรมนัส ตอง

รับผิดชอบเอง  

สวน ร.อ.ธรรมนัสช้ีแจงวา สาเหตุ

ท่ีตองลงนามในเอกสาร เพราะตองการ

ใหการชุมนุมของชาวบานยุติโดยเร็ว เพราะ

หากปลอยใหยืดเย้ือ เกรงวาม็อบราษฎรจะเขามาผสมโรงจนแกยาก 

สิ่งที่ตองตามหาคือ แลววันนั้น ครม.ไดมีมติรับรองเอ็มโอยู

ฉบับนี้หรือไม 

แลวดูเหมือนเร� องนิคมอุตสาหกรรมจะนะครั้งนี้ จะไมไดหยุด

อยูแคปญหาระหวางเครือขายจะนะรักษถิ่นกับรัฐบาล แตมันกําลัง

ลามถึงการเมืองภายในรัฐบาล โดยเฉพาะ บิ๊กตู กับ ร.อ.ธรรมนัส ที่

ยังดูเขม็งเกลียวใสกัน ไมมีทีทายําเกรงกันแตอยางใด 

มันกําลังกลายเปนวา ขาวลือเร� องการเคลียรใจระหวาง 2 คน

กอนหนานี้ สุดทายอาจแคลองลอย แตในขณะที่ขาวลือเร� องความขัด

แยง การแยกพรรค การไมตองการทํางานรวมดวย กลับมีมูลมากขึ้น

กวาอีก 

และมันยังสะทอนใหเห็นอีกวา คล� นลมในพรรคพลังประชารัฐ

ที่ดูเหมือนจะเงียบ แตกลับเพียบไปดวยคล� นใตน้ําที่มีอยูตลอดเวลา  

สงครามภายในยังไมจบ และแน�นอนวา จากปฏิกิริยาแข็งกราว

และตอบโตของ ร.อ.ธรรมนัส ยอมสรางความไมพอใจใหกับบิ๊กตูที่มี

ปมในใจเปนทุนอยูแลวอยางหลีกเลี่ยงไมได 

กรณีนิคมอุตสาหกรรมจะนะ แมไมเกี่ยวของอะไรกับ

การเมืองภายในพรรคพลังประชารัฐ แตกลับทําใหเราไดเห็นความ

ขัดแยงไดดํารงอยู ไมไดสะสาง. 

เอ็มโอยู ‘รัฐบาล-จะนะรักษถิ่น’ 

ซอนกลิ่นขัดแยง ‘บิ๊กตู-ธรรมนัส’

โ

พปชร.-ปชป.

ดวยตัวเอง

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ

บอกวา ดวยคดีนี้ปรากฏขอเท็จ

จริงวาระหวางการพิจารณาเม� อ

วันท่ี 22 มี .ค.64 มีพระบรม

ราชโองการใหผู ถูกรองที่  2 , 

4 และ 5 พนจากความเปน

รัฐมนตรี ศาล รธน.จึงสั่งไมรับคํา

รองกรณีความเปนรัฐมนตรีสิ้น

สุดลงเฉพาะตัวของผูถูกรองที่ 2, 

4 และ 5 และวันที่ 31 พ.ค.64 

มีประกาศสภาผูแทนราษฎรวา ผู

ถูกรองที่ 5 มีหนังสือขอลาออก

จากการเปน ส.ส. ตั้งแต 29 พ.ค. 

64 เพ� อใหผูมีช� อในบัญชีรายช� อ

ลําดับถัดไปของพรรคพลังประชา

รัฐเล� อนขึ้นมาเปน ส.ส.บัญชีราย

ช� อ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาแม

ผูถูกรองที่ 5 ลาออกจาก ส.ส.เปน

เหตุใหสมาชิกภาพสิ้นสุดลงตาม

รัฐธรรมนูญมาตรา 101 (3) 

แตยังมีเหตุใหพิจารณาวินิจฉัย

คดีตอไปตาม พ.ร.ป.วาดวยวิธี

พิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ 

2561 มาตรา 51

ศาลกําหนดประเด็นวินิจ 

ฉัยวา สมาชิกภาพ ส.ส.ของผู

ถู กรองทั้ ง  5 สิ้นสุดลงตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) 

ประกอบมาตรา 98 (4) (6) และ

มาตรา 96 (2) หรือไม นับแต

เมื่อใด พิจารณาแล้วเห็นว่า 

รัฐธรรมนูญมาตรา 101 บัญญัติ

วา สมาชิกภาพ ส.ส.สิ้นสุดลง

เม� อ (6) มีลักษณะตองหามตาม

มาตรา 98 ซ่ึงบัญญัติวาบุคคล

ท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้ ตองหาม

ไม ให ใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (4) 

เปนบุคคลที่หามมิใหใชสิทธิเลือก

ตั้ง ตามมาตรา 96 (1) (2) (4) 

อนุมาตรา (6) ซึ่งบัญญัติวา ตอง

คําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุม

ขังอยู โดยหมายของศาล และ

มาตรา 96 บัญญัติวา ผูมีลักษณะ

ตอไปนี้หามมิให ใชสิทธิเลือกต้ัง 

(2) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งไมวาคดีนั้นจะถึงที่สุด

แลวหรือไม ซึ่งการที่รัฐธรรมนูญ

บัญญัติใหนําลักษณะตองหาม

ของบุคคลมิให ใชสิทธิสมัครรับ

เลือกตั้ง ตามมาตรา 98 มาเปน

เหตุแหงการสิ้นสุดสมาชิกภาพ 

ส.ส. ตามมาตรา 101 เน� องจาก

การดํารงตําแหน�ง ส.ส. เปนผู

ใชอํานาจนิติบัญญัติ ตองไดรับ

การกลั่นกรองคุณสมบัติเบื้องตน 

และลักษณะตองหาม เพ� อเปนหลักประกันวา 

บุคคลนั้นตองมีความประพฤติและคุณสมบัติ

อันเป็นที่ยอมรับ เชื่อถือของสาธารณชน 

ปฏิบัติอย่างซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากเหตุ

มัวหมองในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์

ของส่วนรวม ไม่ทําให้เกิดความเสื่อมเสีย

แกเกียรติและศักดิ์ศรีของสภาผูแทนราษฎร 

ส.ส.จึงตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตอง

หามตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว มาตรา 96 

(2) และมาตรา 98 (6) บัญญัติเปนลายลักษณ

อักษรชัดเจน ไมอาจตีความเปนอยางอ� นได

วา สมาชิกภาพ ส.ส.ตองสิ้นสุดลง เม� อตองคํา

พิพากษาใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือใหจํา

คุก และถูกคุมขังอยูในหมายของศาล โดยไม

ตองใหคดีถึงที่สุดกอน

ศาลรัฐธรรมนูญยํ้าประเด็นสําคัญในคํา

วินิจฉัยระบุตอนหน่ึงวา การท่ีผูถูกรองโตแยง

วาการท่ีศาลอาญาออกหมายจําคุกระหวาง

อุทธรณไมใชการคุมขังโดยหมายของศาลตาม

มาตรา 98 (6) น้ัน ขอโตแยงฟงไมข้ึน สวนท่ีโต

แยงวาเจตนารมณของรัฐธรรมนูญมาตรา 98 

(6) ตองเปนการถูกคุมขังจนไมสามารถปฏิบัติ

หนาท่ี ส.ส.ไดน้ัน รัฐธรรมนูญไมไดกําหนด

เง่ือนไขดังกล่าว ข้อโต้แย้งจึงฟังไม่ข้ึน ส่วน

ขอโตแยงท่ีวารัฐธรรมนูญมาตรา 125 วรรคส่ี 

บัญญัติคุมครอง ส.ส.ระหวางสมัยประชุม การ

ท่ีศาลอาญาอานคําพิพากษาและออกหมาย

ขังระหวางรออุทธรณเปนการขัดขวาง ส.ส.จะ

มาประชุมสภาน้ัน บทบัญญัติดังกลาวมุง

คุมครอง ส.ส.ระหวางพิจารณาคดี แตในกรณี

การพิจารณาคดีเสร็จส้ินจนถึงข้ันตอนการอาน

คําพิพากษายอไมอาจอางความคุมครองได ขอ

โตแยงดังกลาวจึงฟงไมข้ึนเชนเดียวกัน สวนขอ

โตแยงท่ีอางวาเจตนารมณรัฐธรรมนูญมาตรา 

98 (4) (6) บัญญัติไวเพ� อควบคุมคุณสมบัติของ

บุคคลกอนการสมัครรับเลือกต้ังเทาน้ัน  เห็นวา

หาก ส.ส.มีลักษณะตองหามตามรัฐธรรมนูญ

มาตรา 98 (4) (6) ระหวางดํารงตําแหน�ง ยอม

เปนเหตุให ส.ส.ส้ินสุดลงระหวางดํารงตําแหน�ง

ได ไมใชเปนเพียงลักษณะตองหามขณะใชสิทธิ

รับสมัครเลือกต้ัง ส.ส. ขอโตแยงดังกลาวจึง

ฟงไมข้ึน และขอโตแยงท่ีอางวาคดีท่ีศาลมีคํา

ส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังตองเปนคดีถึงท่ีสุดน้ัน

ฟงไมข้ึน

“อาศัยเหตุผลขางตน ศาลรัฐธรรมนูญ

มีมติเอกฉันทวา สมาชิกภาพ ส.ส.ของผูถูก

รองที่ 1, 3, 5 สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ

มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (4) (6) 

ประกอบมาตรา 96 (2) และสมาชิกภาพของ

ผูถูกรองที่ 2 และ 4 สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ 

101 (6) ประกอบมาตรา 98 (6) นับตั้งแตวัน

ที่หยุดปฏิบัติหนาที่ คือวันที่ 7 เม.ย.2564 

และใหถือวาวันที่ตําแหน�ง ส.ส. ของผูถูกรอง

ที่ 1-4 วางลง คือวันที่ศาลรัฐธรรมนูญอานคํา

วินิจฉัย คือวันที่ 8 ธ.ค.2564” คําวินิจฉัยระบุ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คําวินิจฉัยดัง

กลาว ทําใหมีตําแหน�งของ ส.ส.เขตวางลง ใน

พื้นที่เขต 1 ชุมพร และเขต 6 สงขลา และ

ใหมีการตราพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือก

ตั้งภายใน 45 วัน นับตั้งแตวันที่ศาลอานคํา

วินิจฉัย สวนตําแหน�ง ส.ส.แบบบัญชีราย

ชื่อที่ว่างลง ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ประกาศรายช� อผูที่อยูในบัญชีลําดับถัดไปของ

พรรคการเมืองนั้นมาเปน ส.ส.แทน และลง

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน 7 วัน 

ซึ่งในสวนของพรรคพลังประชารัฐคือ นาย

ตอศักดิ์ อัศวเหม สวนพรรคประชาธิปตยคือ 

นายจักพันธ ปยพรไพบูลย

หลังศาล รธน.มีคําวินิจฉัยดังกลาว 

นายถาวร เสนเนียม อดีต ส.ส.เขต 6 สงขลา 

พรรคประชาธิปตย กลาวภายหลังฟงคํา

วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญวา แมจะยอมรับโดย

หลักการ แตเหตุผลตนไมเช� อถือ เม� อศาลใช

แนวทางอยางนี้ตอไป ถาหากวาฝายรัฐบาล 

ฝายผูมีอํานาจรัฐจับกุม ส.ส.สัก 20 คนขังสัก 

1 นาที ส.ส.เหลานั้นก็จะขาดการเปนสมาชิก

ภาพ ไมสามารถประชุมลงมติไมได ก็จะมี

การกลั่นแกลง อยางไรก็ตามยอมรับโดยดุษณี

ภาพ ซึ่งจะไปรองแรกแหกกระเชอไมได

ผูส� อขาวรายงานวา ระหวางใหสัมภาษณ 

นายถาวรไดนําบัตร 3 ใบ คือบัตรประจําตัว 

ส.ส.สงขลา, บัตรรัฐมนตรีชวยคมนาคม และ

บัตรสมาชิกพรรคประชาธิปตย มาโชวใหส� อดู 

พรอมบอกวาเจ็บปวดมากสําหรับชีวิตนักการ

เมือง เปนสมาชิกพรรคประชาธิปตยเม� อวันท่ี 

20 กันยายน 2511 ถึงวันน้ีก็ 53 ป เจ็บปวด

มากสําหรับชีวิตนักการเมือง ศาลรัฐธรรมนูญ

เขียนวาตนเปนผูท่ีมีความมัวหมอง มีความ

ไมน�าไววางใจ มีความน�ารังเกียจจากการกระ

ทําความผิด คุณไมสมควรอยางย่ิงท่ีจะเปน

นักการเมือง ท่ีจะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

“ดวยน้ําตาตกใน ดวยอกระทม ดวย

ความเจ็บปวด ที่ ไมมีคําบรรยายใดๆ ทั้ง

สิ้น ที่จะบอกพี่นองพรรคประชาธิปตย บอก

กรรมการบริหารพรรค บอกบรรพบุรุษของ

พรรคประชาธิปตย วาผมสิ้นแลวซึ่งเกียรติยศ

ที่จะเปนสมาชิกพรรคดวยความวินิจฉัยของ

ศาลรัฐธรรมนูญ ตองกราบขออภัยจริงๆ ที่

ทําใหพรรคมัวหมอง ตองกราบขอโทษผูหลัก

ผูใหญในพรรคที่ทําใหทานผิดหวัง” นายถาวร 

กลาวดวยเสียงสั่นและน้ําตาคลอ

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรค

ประชาธิปตย กลาวถึงเร� องนี้วา การเลือกตั้ง                                                         

ซอมท่ีชุมพรจะมีผูแสดงความจํานงย� นใบสมัคร

ในวันที่ 9 ธ.ค. ที่พรรค ปชป.

มีรายงานวา การเลือกต้ังซอม จ.สงขลา 

เขตการเลือกต้ังท่ี 6 น้ัน นางสุภาพร กําเนิด

ผล รองนายก อบจ.สงขลา และภรรยาของ

นายเดชอิศม ขาวทอง ส.ส.สงขลา พรรค

ประชาธิปตย หรือนายกชาย จะลงสมัครแทน

นายถาวร สวนการเลือกต้ังซอม จ.ชุมพร พบ

วานายอิสระพงษ มากอําไพ เลขานุการนายก 

อบจ.ชุมพร จะเปนผูสมัครเลือกต้ังแทนนาย

ชุมพล ซ่ึงเปนหลานภรรยาของลูกหมี ชุมพล 

สวนคนท่ีข้ึนมาเปน ส.ส.บัญชีรายช� อแทนนาย

อิสสระ สมชัย คือนายจักพันธ ปยพรไพลูย 

หรือ ส.จ.เซม เจาของโกวเซมฟารม ซ่ึงเปน

ฟาร์มไก่ชนช่ือดังระดับประเทศ เป็นหลาน

ชายของนายเฉลิมชัย ศรีออน เลขาธิการพรรค

ประชาธิปตย  โดยนายจักพันธเคยเปน ส.ส.ได 

10 วัน แตสุดทายก็ตองหลุดจาก ส.ส. เพราะ 

กกต.มีการคํานวณคะแนนปารต้ีลิสตใหมจาก

การเลือกต้ังซอม ส.ส.

ดาน พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ 

หัวหนาพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กลาวถึง

เร� องนี้วา รอใหมีการประชุมคณะกรรมการ

บริหารพรรคกันกอน สวนจะประชุมคณะ

กรรมการบริหารพรรคเม� อไหรนั้นยังไมรูเลย                                                              

เม� อถามวากรณีนี้ตองใหเกียรติพรรคประ 

ชาธิปตย ในฐานะพรรครวมรัฐบาลที่ เปน

เจาของพื้นที่เกาหรือไม พล.อ.ประวิตรกลาว

วา ตองดูพรรคกอน ตองคุยกันในพรรคกอน

สวนนายวันชัย ปริญญาศิริ ส.ส.สงขลา 

พรรค พปชร. ในฐานะคณะกรรมการสรรหา

ผูสมัครรับเลือกตั้ง กลาววา ตองรอหัวหนา

พรรคจะมีมติอยางไร ตอนนี้ในพรรค พปชร. 

มีคนประสงคลงหลายคน ตองดูวาใครที่มี

ความเหมาะสมมากที่สุด 

แหลงขาวจาก พปชร.ระบุวา การสง

คนลงสมัครรับเลือกต้ังซอมท้ังสองจังหวัดดัง

กลาว มีปจจัยท่ีจะตองนํามาพิจารณาคือ ท้ัง 2 

พ้ืนท่ีเปนของพรรครวมรัฐบาล จึงตองพูดคุย

กันเพ� อใหเกิดความเขาใจ และไมใหมีปญหา

ในภายหลังตามมา อยางไรก็ตาม มี ส.ส.ภาค

ใตของพรรค พปชร.หลายคนเรียกรองให

ผู ใหญตัดสินใจสงผูสมัคร ส.ส.เลือกต้ังซอม

ท้ัง 2 เขต เพราะจะไดเปนการวัดกระแสนิยม

ของพรรคในพ้ืนท่ีภาคใต กอนจะมีการเลือก

ต้ังใหญไปในตัว แตสุดทายผูใหญในพรรคจะ

เปนคนตัดสินใจ เน� องจากอดีต ส.ส.ของพรรค

ประชาธิปตยท้ัง 2 เขตมีความสัมพันธท่ีดีกับ 

พล.อ.ประวิตร โดยเฉพาะนายชุมพลท่ีเพ่ิงจะ

ไปตอนรับ พล.อ.ประวิตรระหวางการลงพ้ืน

ท่ี จ.ชุมพร เม� อกลางเดือน พ.ย.ท่ีผานมา จน

มีกระแสขาวออกมากอนหนาน้ีจากกลุม 14 

ส.ส.ภาคใต พปชร. วา พล.อ.ประวิตรอาจ

จะไมให พปชร.สงคนลงเลือกต้ัง หลังมีขาว

ลือในพรรค พปชร.เร� องสัญญาใจวา กลุมลูก                                                       

หมี หรือจุลใสแฟมิลีชุมพร อาจจะพาทีมของ

ตัวเองรวมถึงพ่ีชาย ลูกชาง นายสุพล จุลใส 

ส.ส.ชุมพร เขต 3 พรรครวมพลังประชาชาติ

ไทยไปอยูกับพรรค พปชร.ท้ังหมดในการเลือก

ต้ังรอบหนา เพราะเลือกต้ังท่ีผานมา พปชร.ไม

สามารถเจาะพ้ืนท่ีชุมพรไดแมแตเขตเดียว 

จากท่ีสงไป 3 เขต แต ส.ส.ภาคใต พปชร.บาง

สวนไมคอยเห็นดวย และตองการใหพรรคสง

คนลงท่ีชุมพร เพราะยังไมเช� อวากลุมลูกหมีจะ

ยายมา พปชร.จริง ขณะท่ีพรรคกลาของนาย                                          

กรณ จาติกวณิช ก็วางตัว พ.ต.อ.ทศพล โชติ

คุตร หรือ ผกก.หนุย ลงสมัครโดยมีการทํา

พ้ืนท่ีมาหลายเดือนแลว  

สวนที่สงขลา มีขาววานายอนุมัติ อา

หมัด หัวหนาทีมเลือกตั้งภาคใต พปชร.วางตัว

ผูสมัครคนใหมจากการเลือกต้ังป 2562 โดย

จะดันนายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ ทายาทของ

ผูบริหารและผูถือหุนในกลุมบริษัท บมจ.ศรี

ตรังโกลฟส บริษัทผลิตถุงมือยางรายใหญเปน

อันดับสามของโลก ที่มี โรงงานอยูที่สงขลา

ดวยลงสมัคร โดยที่ผานมานายอนุกูลไดขึ้น

ปายหาเสียงและทําพื้นที่มาหลายเดือนแลว.     
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3บทความ

เ รมชย ทก ิ  ทีทดเทียม

ยากเรียก ทก ิ ยิง ก  มากราบ ีน 

น.ช.เ รมชย กรร ส  ยิงนก

โทษคุก  ป  เดือน ไมรอลงอาญา 

ในคดี เสือดํา  ตามคําตัดสินของศาลฎีกาที่ยืน

ตามศาลอุทธรณ เม�อวาน (  ธ ค ) นั้น

นอกเหนือจากรับรูถึงการ ยุติโดยธรรม  ทาง

ศาลแลว

ยังทําใหผมไดรูวา สุภาพบุรุษประชาธิปไตย  

คือแบบไหน

และคําวา ผูเอื้อเฟอตอกระบวนการยุติธรรม  

ของคุณเปรมชัย นั้น

ทําใหคําวา ความทัดเทียมกันทางกฎหมาย  

เปนบรรทัดฐานเชิงประจักษใหพวก ทัดเทียมสถุล  

ไดเห็นวาที่ถูกตองมันเปนแบบนี้

ขอบคุณและนับถือ คุณเปรมชัย กรรณสูต  

ครับ

เกิดเปนคน ตองผิดบาง เม�อผิด ยอมรับผิด

ทางกฎหมาย นั่นแคนักโทษชั่วคราว

แตทาง เสรีภาพ-เสมอภาค-ภราดรภาพ  คุณ

เปรมชัยคือ สุภาพบุรุษประชาธิปไตย  ตัวจริงตลอด

กาล

เพียงวลีเดียวที่ออกจากปาก ผมนอมรับคํา

ตัดสินศาล

คุณเปรมชัยก็เหลือเพียงโทษทาง คําพิพากษา

ศาล  เทานั้น

สวนโทษทาง คําพิพากษาประชาชน  ที่เคยมี

กอนหนาในรอบ  ปที่ผานมา คุณเปรมชัยพนแลว

คําวา ผมนอมรับคําตัดสินศาล

จากปากนักธุรกิจลานลานระดับโลก นี่มัน

นักเลงตัวจริงที่ยิ่งใหญ มีน้ําหนักบอกความหมายวา

ความทัดเทียมกัน  ทาง สิทธิมนุษยชน  ที่แท

จริงนั้น มันคือแบบนี้ 

ไมใชใชองคกรกเฬวรากนอกชาติ-ในชาติ ใน

ความเปน หมาหมู-พวกมาก  มาแหกปากอางโลก 

ตองปลอยกู ปลอยพวกกู

ระยําสมสูส่ําสัตวกัน ก็อาง ความทัดเทียม  

ลวงล้ําก้ําเกินสิทธิเสรีภาพผูอ�น ก็อาง เสรีภาพ-

เสมอภาค-ภราดรภาพ

กฎหมาย  ไมมีสถุล

แตดอกเตอรทางกฎหมายที่สถุล มี  มันจึงเปน

เชนนั้น

ฉะนั้น ที่กําลังเสียชาติเกิด 

ดวยการใชความสถุลโดยสันดานเปนปศาจคาบ

ขุนเลี้ยงสัตวเนรคุณในพรรค-นอกพรรค ใหลมชาติ-ลม

สถาบัน

ไอคนแบบนี้ เม�อเทียบกับคุณเปรมชัย ทักษิณ-ยิ่ง

ลักษณ เจาจงบอกขาเถิด วาใคร เลวเปนเลิศ  ใน

ปฐพี

สําหรับผม มีคําเดียวที่อยากบอกคุณเปรมชัย

กรรมเกาชดใช กรรมใหมอยากอ

ดูทาทาง สุขภาพไมคอยจะดีนัก ทั้งที่อายุแค  

ปเทานั้น อยูขางนอกน�าจะไมมีวินัยทางกิน-ทางนอน 

เขาไปอยูในเรือนจํา นึกวาเขาคอรส ชีวาศรม  ก็แลว

กัน

ออกมาจะ หนุมฟอ-หลอเฟยว  กวาเกา แลวอยา

กลับไปเปบพิสดารอีกก็แลวกัน

เร�อง กรรม  นี่ ใครก็อยาทําเปนเลนไป

วันนี้ เปนหนุม-เปนสาว เปน คนรุนใหม  พูดถึง

กรรม หัวเราะ กรรม  คือ ไมแบ  ใชมั้ย

ก็เอาเถอะ ไมไดหวังใหเขาใจหรอก 

ตอเม�อความเปน รุนกลาง  ที่ตองรับผิดชอบชีวิต

ดวยสองมือ-สองเทาตัวเอง เขามาแทนความเปนรุนใหม

วันนี้

ชีวิตจริง มันจะคอย  สอนพวกคุณเอง

และพวกคุณ รุนใหม  วันนี้ ตอนนั้น อาจมีสรอย

นําหนาหรือตอทายรุนใหมโก  ก็ไดวา รุนใหม-ชีวิต

บัดซบ

ไฟน�ะ มันรอน 

ตอใหเทวดาเหาะลงมาเขียว  บอก พวกคุณก็ไมมี

ทางเช�อ

ตอเม�อเอามือ จับไฟ  เองนั่นแหละ ถึงจะรู

แตก็รูตื้น  เพียงวา ไฟมันรอน

ชีวิตตองเคี่ยวกรําไปอีกขั้น ถึงจะคอย  เขาใจลึก

ลงไปอีกหน�อยวา

ไฟไมไดรอน ไฟไมไดเย็น

ความรูสึกจากมือไปสัมผัสมันตะหาก ที่บอกวา

รอนหรือไมรอน

คุณจะเปนมนุษย หรือสัตวในรางมนุษย ก็ตรงนี้ 

ถาเปนมนุษย คุณจะมีสติ แยกแยะไดในเหตุและผล 

และนําเหตุผลนั้นไปบริหารไฟใหเกิดประโยชนทั้งดาน

รอนและเย็น

ไฟเย็น  น�ะ รูจักมั้ย

ถาไมรูจัก สั่งกาแฟเย็นมาดูดแก โงซะซี

พูดถึงรุนใหม ชวงนี้ การ เปดบัญชี  รับบริจาค 

จอยไปนะ แสดงวาธุรกิจรับจางจัด กิจกรรมกลาง

แจง  นายจางชักแหยง

เห็นวัน-สองวันนี้ ขบวนการสามนิ้วและส�อรวม

แนว เปาตูด ม็อบจะนะ  ใสฟน-โหมไฟเปนการใหญ 

หวังยกระดับเปนศึกใหมประชิดเมือง 

เพ�อสวมรอย เขาสมทบ

เคยเห็น แมลงหวี่  ตอมติ่งชางมั้ย

ก็ประมาณนั้น หวังทําใหรัฐบาลรําคาญ แลวตบ

แมลงหวี่ ใครเปนใคร-พวกไหน ก็เห็น ขาประจํา  

สะแหลนหนากันอยู

เห็นมีพาดหัวขาววา

ธนาธร  ยก  เหตุผล ชี้ นิคมฯ จะนะ  ไม

ตอบโจทยพัฒนาอุตสาหกรรม

ก็สุดแตพี่เอกจะวา

แลวอยาง พื้นที่ปาสงวนแหงชาติปา งซาย

แมน้ําภาชี จังหวัดราชบุรี  จํานวน , - -  ไร 

ที่ กรมปาไม  แจงขอหา นางสมพร จึงรุงเรือง

กิจ, น ส ชนาพรรณ จึงรุงเรืองกิจ และ นายธนา

ธร จึงรุงเรืองกิจ ใชเอกสารที่ออกโดยมิชอบมาครอบ

ครอง นั่นละ

พอจะตอบโจทย พัฒนาอุตสาหกรรม  มั้ย พี่

เอก

หรืออยางที่ดิน สํานักงานใหญองคการ

โทรศัพท  ตรงชิดลม ที่เปนเร�องเปนราวเกี่ยวกับ

สินบน นั่นละ

ที่ นายสกุลธร  นองชายพี่เอกเขาไปเกี่ยว

ในคดีดวยนั่นแหละ พี่เอกวา ตอบโจทยพัฒนา

อุตสาหกรรม  กวาที่จะนะมั้ย

ถาตอบโจทย จะไดใหเขายายโครงการมาไวที่

นี่ซะเลย นอง  นุง  พี่เอก จะไดไมตองแอกชันหนา

หนาวไงละ

จบ

การเมอง เรอง ม ง วี  ครบ

คัมภีร ปลุกปนทางใตดิน หวังกอการรอบใหม อยางที่ทํา

อยูขณะนี้

หยุดซะ

นี่คือคําเตือน ไมใชเตือนดวยรักหรือหวังดี 

หากแตเตือนเพราะหวงคนขางใน ไมอยากให

แตกแยกกันตอนหนาหนาว แคเห็นคน แกม-กน  ขาว 

เพียงคนเดียวกาวเขาเรือนนอน

แลว ทักษิณ-ยิ่งลักษณ  วาไง

ที่ผมพูดมานี่ ผิดตรงไหน เอาปากกามาวงเลย 

เปรมชัยคนเดียว แลวตอใหทักษิณกับยิ่งลักษณสองคน

ดวย

เอาเงินจาก ทํามาหากินบริสุทธิ์  มากอง

แลวนับแขงกัน

ผมวา เงินบริสุทธิ์  จากน้ําพัก-น้ําแรงคุณเปรม

ชัยจะมีมากกวาทักษิณ-ยิ่งลักษณ  คนรวมกันดวย

ซ้ํา

แตคุณเปรมชัย เม�อผิด นอมรับคําตัดสินศาล  

อายุปานนั้น ช�อเสียงขนาดนั้น ธุรกิจกอสรางระดับลาน

ลานระดับโลกนั้น

คําเดียวไมโทษศาล ไมดาศาล ไมกระบิดกระบวน

วายุติไมเปนธรรม ไมตีหนา-เบปากในศาล 

เม�อศาลพิพากษา ก็ตามนั้น

นักธุรกิจลานลาน เดินตามนักโทษตัดชองยองเบา 

 บาท  บาท เขารถกรง เบียดกนนั่งเกาอี้แถว

เดียวกัน เขาคุกไปตะแคงตัวนอนเรียงทัดเทียมกัน

อยางนี้สมควรมั้ย

ที่ทักษิณ-ยิ่งลักษณ ตองกราบตีนคุณเปรมชัย ยก

เปนวีรบุรุษตนแบบประชาธิปไตย 

ไมใชอยางสถุลชาติบางตัว ที่ผิดไมยอมรับผิด หนี

เอาตัวรอดก็ยังพออภัย 

แตที่กลับ สมคบนอกชาติ  เอาเงินโกงชาติ ไป

อ

“ปนี้สมโอของเราใหผลผลิตเยอะมาก แตเรายังติดขัดใน

เร� องการขนสงและจําหน�าย ดวยสถานการณ โควิดเขามา แต

โชคดีที่ชุมชนดีมีรอยยิ้มเขามาชวยเหลือ ทําใหเราขายไดเยอะ

ขึ้นมากเลย”

น่ีคือเสียงแหงความยินดีของนางอัมพร สวัสด์ิสุข ประธาน

กลุมผูผลิตสมโอบานบางดุก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เปนชุมชนหน่ึงท่ีไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของเช้ือไวรัส 

COVID-19 สงผลกระทบอยางมากตอภาคการเกษตร โดยเฉพาะ

ดานชองทางการจําหน�าย การขนสง บางพ้ืนที่ระบบขนสงเปน

อัมพาต คนนอกเขาชุมชนไมได ไปรับสินคามาขายไมได ชุมชนเอง

ออกไปขายที่ตลาดไมได แถมตลาดที่เปนแหลงระบายสินคา ถูกสั่ง

ปด สินคาที่ไดรับกระทบนอกจากผลไมตามฤดูกาลแลว ยังมีอาหาร

แปรรูป และอาหารทะเลสด

อยางไรก็ตาม ทามกลางสถานการณดังกลาว โครงการ                 

ไทยเบฟ...รวมสรางชุมชนดีมีรอยยิ้ม ภายใต โครงการพัฒนา

ชุมชน  โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) กลับมอง

เห็นเปนโอกาสที่จะใหความชวยเหลือชุมชนที่เปนพื้นที่ดําเนินงาน

ที่กระจายอยูทั่วประเทศ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และดวยประสบการณที่ทํางานรวมกับชุมชนมาอยางตอเน� องจึง

พยายามหาหนทางชวยเหลือชุมชน หรือเกษตรกรชาวสวน ชาวไร 

ที่ปลูกผลไมนานาชนิด

ดวยความรวมมือรวมใจของเจาหนาท่ีพัฒนาธุรกิจชุมชนท่ี

ประจําแตละจังหวัดและพนักงานของบริษัทท่ีอยูสวนกลาง ท่ีมีใจ

พรอมจะพลิกวิกฤติ และสรางสรรคการเรียนรูรวมกับชุมชน จึงเร่ิม

สํารวจรวบรวมขอมูลสินคาจากชุมชนท่ีไดรับความเดือดรอน และ

พัฒนาชองทางจําหน�ายในรูปแบบตลาดออนไลน พรอมคนหา                                                                                  

เคร� องมือเพ� ออํานวยความสะดวกในการซ้ือขาย คือ LINE@รานชุมชนดี                                                                           

มีรอยย้ิม  

ซ่ึงท่ีผานมาโครงการฯไดชวยเพ่ิมชองทางการจําหน�ายมะมวง

แดงจักรพรรด์ิ จากจังหวัดเชียงใหม มะมวงนํ้าดอกไม จากจังหวัด

อุดรธานีและน�าน ลําไย จากเชียงใหมและน�าน มังคุด ทุเรียน 

ลองกอง จากจังหวัดจันทบุรี สมโอทับทิมสยาม มังคุด จากจังหวัด

นครศรีธรรมราช เงาะโรงเรียน จากจังหวัดสุราษฎรธานี อาหาร

แปรรูป เชน ปลาราบองสมุนไพร หมูแดดเดียว จากกาฬสินธุ                      

ทุเรียนทอด จากจันทบุรี และสินคาอาหารทะเลสด เชน หมึก ปูมา 

ปลิงทะเล จากจังหวัดกระบ่ี 

ดวยความรวมแรงรวมใจของทุกหน�วยงานทําใหชุมชนมี

รายไดรวม 1,553,941 บาท จากการขายผลไมตามฤดูกาล อาหาร

แปรรูป และสินคาอาหารทะเลสด มีผูไดรับประโยชน 842 ราย 

จาก 19 ชุมชน  

การเปดตลาดออนไลนยังนําพาความสุขและรอยย้ิมใหกลับคืนสู

ชุมชน เกิดการเรียนรูระบบบริหารจัดการขนสงสินคาใหถึงมือผูบริโภค

ไดอยางครบถวน รวดเร็ว โดยลูกคาสวนใหญท่ีส่ังซ้ือสินคาแลวไดลองชิม

รสชาติผลไม และอาหารแปรรูป ตางบอกกันเปนเสียงเดียววา ไดรับของท่ีมี                                                                                               

คุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัย รสชาติอรอย มีความพึงพอใจเปนอยาง

มาก และยังรูสึกดีท่ีไดเปนสวนหน่ึงในการชวยเหลือชุมชน ชวยชาวบาน 

ไทยเบฟยังคงมุงม่ันพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูและรายได

ของชุมชน พรอมเคียงขางใหความชวยเหลือและสงกําลังใจใหกาวขาม

ชวงเวลาวิกฤตคร้ังน้ี ใหผานพนไปได ภายใตคํากลาวท่ีวา ไทยเบฟ…

อยูกับคุณทุกชวงเวลา

ชุมชนดีมีเร� องเลา…

ไทยเบฟผลักดันสินคาชุมชน บุกตลาดออนไลน



เวลาที่กําหนดไว

เริ่มตั้งแตการตรวจเสนทางเสด็จฯ จุดรวมพล จุดเริ่มตน จุดพัก

ขบวน จุดบริการประชาชน ตลอดเสนทาง การจัดการแจกจาย เสื้อ

จักรยาน เข็มกลัด สายรัดขอมือ น้ําด� ม อาหารวางพระราชทาน และ

การจัดเลี้ยงพระราชทานประชาชน (อาหารปรุงสด) ที่บริเวณภายใน

สวนอัมพรพระราชวังดุสิต สนามเสือปา ถนนราชดําเนิน และสนาม

หลวง

จัดพิธีการ และเชิญผูรวมงานเฝาฯ รับเสด็จ การปนจักรยาน

เฉลิมพระเกียรติฯ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ทําดีแบบพอ” และ

การแสดงโขนกลางแปลงพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ตลอดจนจัด

ตั้งศูนยประสานกับทุกฝายตลอดเวลาการจัดงาน

ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น.สมเด็จพระบรม    

โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พรอมดวยพระเจาหลานเธอ พระ 

องคเจาพัชรกิติยาภา และพระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริวัณณวรี

นารีรัตน ไดเสด็จฯ มาถึงบริเวณลานพระราชวังดุสิต

เสด็จฯ ไปยังพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยู 

หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเปดกรวยกระทงดอกไมธูปเทียนแพ ถวาย

สักการะ

เสด็จฯ ตอไปยังบริเวณพิธีเปดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ

นายกรัฐมนตรีไดถวายบัตรประจําพระองค แลวเสด็จฯ ไปยังจักรยาน

พระที่นั่ง ทรงกดปุมเปดเสนทางจักรยาน

จากนั้น ทรงจักรยานพระที่นั่งนําขบวนพสกนิกรผูเขารวมกิจ 

กรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติไปตามเสนทางที่กําหนด ระยะทาง 29 

กิโลเมตร

ขบวน A สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

ทรงปนจักรยานนําขบวนขาราชการชั้นผูใหญและประชาชน จํานวน 

500 คน

ขบวน B พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ทรงปน

จักรยานนําขบวนขาราชการและประชาชน จํานวน 500 คน

ขบวน C พระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริวัณณวรีนารีรัตน 

ทรงปนจักรยานนําขบวนขาราชการและประชาชน จํานวน 500 คน

ขบวน D เปนขบวนประชาชนในกรุงเทพมหานครที่ลงทะเบียน

ไวจํานวน 100,000 คน

ขบวน S ชุดซอมจักรยาน และชุดรักษาความปลอดภัย จํานวน 

100 คน

เริ่มตนขบวนที่ลานพระราชวังดุสิต ผานถนนศรีอยุธยา ถนน

ราชปรารถ ประตูน้ํา ถึงแยกราชประสงค เลี้ยวขวาเขาถนนพระราม 

1 ถึงสี่แยกปทุมวัน เลี้ยวซายเขาถนนพญาไท เขาจุดประทับพักที่ 1 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

แลวตอไปตามถนนพระรามที่ 4 ถนนสีลม ถนนเจริญกรุง 

ถนนเยาวราช เลี้ยวซายขึ้นสะพานพระปกเกลาเจาอยูหัว ขามแมน้ํา

เจาพระยามาฝงธนบุรี ตามถนนประชาธิปก ออมวงเวียนใหญ เขา

ถนนอรุณอมรินทร เขาจุดประทับที่ 2 กองทัพเรือ

แลวตอไปตามถนนอรุณอมรินทร ผานโรงพยาบาลศิริราช เลี้ยว

ขวาขึ้นสะพานพระปนเกลา ผานสนามหลวง ถนนราชดําเนินนอก 

กลับเขาสูลานพระราชวังดุสิต

ตลอดเสนทาง ประชาชนจํานวนมากตางมาเฝาฯ รับเสด็จ 

พรอมทั้งเปลงเสียงถวายพระพรวา “ทรงพระเจริญ” ดังกึกกองเปน 

ระยะๆ

กระทรวงมหาดไทย เปนผูประสานงานใหทุกจังหวัด รวมจัด

กิจกรรม “ปนเพ� อพอ” ภายใตกรอบพระราชปณิธาน การปนจักรยาน

ระยะทาง 29 กิโลเมตร พรอมทั้งการแสดงวัฒนธรรมและนิทรรศการ

เฉลิมพระเกียรติ

กระทรวงการตางประเทศ ผูประสานงาน “ไทยทั่วโลกรวมใจ

เปนหนึ่งเดียว” ดวยกิจกรรม Bike For Dad 2015 โดยสถาน

เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใน 65 เมือง 52 ประเทศ รวมจัด

กิจกรรม “ปนเพ� อพอ” ตามวันเวลาทองถิ่นดวย

ประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลา เขารวมกิจกรรมจักรยานเฉลิม 

พระเกียรติครั้งนี้พรอมกันทั้งประเทศ และตางประเทศทั่วโลก โดยผู

ลงทะเบียนกิจกรรมปนเพ� อพอ รวม 607,909 คน กรุงเทพฯ 99,999 
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4 บทความ

องบันทึกไวในหนาประวัติศาสตรวา วันพุธท่ี 8 ธันวา 

คม พุทธศักราช 2564 ตามปปฏิทิน หรือ วันขึ้น 4   

ค่ําเดือนอาย ปฉลู ตามปฏิทินจันทรคตินั้น มีผล       

ทางสังคมและการเมืองที่ตองจดจําสมเปน “วันโลกา 

วินาศ” เสียจริงๆ โดยในทางสังคมนั้นก็ตองบอกวา 

วิญญาณของ “เสือดํา-เกง-ไกฟาหลังเทา” ไดไปสูสุคติเสียที เม� อ 

ศาลฎีกาไดอานคําพิพากษาในคดีลาสัตวปาคุมครองหายากใน 

“ปาทุงใหญนเรศวร” ดานตะวันตก จ.กาญจนบุรี เม� อวันที่ 4 

ก.พ.2561...• นับเปนระยะเวลา 3 ป 9 เดือน 8 วัน กับการ

จับตารอคอยของสังคมท้ังประเทศวา คดีน้ีบทสรุปจะลงเอยเชนไร                                             

เน� องจาก ตัวละครสําคัญนั้นคือ “เปรมชัย กรรณสูต” เปน

ประธานบริหาร บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด 

(มหาชน) ธุรกิจกอสรางนับแสนลานบาท และเจาของสัมปทาน

รายใหญในหลายโครงการของรัฐ แตดูเหมือน “ทานเปา” ยังคง

สถิตยุติธรรมและเปนที่พึ่งของประชาชน ยกเวนบรรดา “แกง 3 

นิ้ว” ที่พร่ําเพอวามีตั๋วชาง ไดพิพากษาจําคุกเปนเวลา 2 ป 14 

เดือน โดยไมรอลงอาญา และใหปรับเงินอีก 2 ลานบาทพรอม

ดอกเบี้ย...• แตอยางนอยก็ตองนับถือน้ําใจและความเปนลูกผู 

ชายของ “เจาสัวเปรมชัย” ที่ไมหนีออกนอกประเทศ เพราะหาก

เขาจะทําก็สามารถทําได เพราะมีท้ังเร� องของเงินทุนและเสนสาย                                          

ซึ่ง ดีกวานักการเมืองหลายตอหลายคนที่ปากวาตาขยิบมากนัก                                 

เพราะสุดทายก็เอาแตกอบโกยและหนีเอาแตตัวเองรอดถาย

เดียว...• หันมาดู “โลกาวินาศ” ในทางการเมืองบาง เม� อศาล

รัฐธรรมนูญไดออกนั่งบัลลังกวินิจฉัยอานคําวินิจฉัย เร� องที่

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอใหศาลพิจารณาวาสมา                 

ชิกภาพ ส.ส.ของ 5 อดีตแกนนํา คณะกรรมการประชาชน

เพ� อการเปล่ียนแปลงปฏิรูปประเทศไทยใหเปนประชาธิปไตยที่

สมบูรณแบบอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือ กปปส. 

ไดแก “ชุมพล จุลใส” ส.ส.ชุมพร พรรคประชาธิปตย (ปชป.), 

“พุทธิพงษ ปุณณกันต” ส.ส.บัญชี

รายช� อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.),                          

“อิสสระ สมชัย” ส.ส.บัญชีรายช� อ 

พรรค ปชป., “ถาวร เสนเนียม” ส.ส. 

สงขลา พรรค ปชป. และ “ณัฏฐพล 

ทีปสุวรรณ” ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรค 

พปชร. สิ้นสภาพหรือไม เม� อถูกศาล

อาญาพิพากษาจําคุก และเพิกถอน

สิทธิเลือกต้ังในคดีการชุมนุมของกลุม 

กปปส. เม� อวันท่ี 24 ก.พ.2564 และถูก

คุมขังระหวางรออุทธรณฎีการะหวาง

วันที่ 24-26 ก.พ.2564...• โดยศาล รธน.ก็ชี้วา สมาชิกภาพ

ของทั้ง 5 สิ้นสุดลงนับตั้งแตวันสั่งใหหยุดปฏิบัติหนาที่ คือวันที่ 

7 เม.ย.2564 และใหถือวาตําแหน�ง ส.ส.วางลง มีผลตั้งแตวัน

ที่ 8 ธ.ค. ซึ่งเปนวันที่อานคําวินิจฉัยและใหเลือกตั้งแทนตําแหน�ง

ที่วางภายใน 45 วัน สวนของ ส.ส.บัญชีรายช� อก็ใหเล� อนลําดับ

บัญชีรายช� อขึ้นมาภายใน 7 วัน โดยในสวนการเล� อนของพรรค 

พปชร.กรณี “ณัฏฐพล” ไดย� นลาออก

จาก ส.ส.ไปแลวตั้งแตวันที่ 29 พ.ค.

2564 จึง เหลือเพียงการเล� อนแทน 

“พุทธิพงษ” ซึ่งก็คือ “ตอศักดิ์ อัศว

เหม” บัญชี ส.ส.ลําดับที่ 22 ญาติ

ของ “ชนมสวัสดิ์  อัศวเหม” ประธาน

หอการคาสมุทรปราการ สวนกรณีของ                           

ปชป.น้ันคือ “จักรพันธ ปยพรไพบูลย” 

หรือ ส.จ.เซม เจาของโกวเซมฟารม 

ฟารมไกชนระดับประเทศ และเปน                                                  

หลานชายของ “เฉลิมชัย ศรีออน”                                                     

รมว.เกษตรฯ และเลขาธิการ ปชป. แทนเกาอี้ของ “อิสสระ”...• 

ท่ีสําคัญและตองติดตามแบบไมกะพริบคือ การเลือกต้ังซอมแทนท่ี                                                                    

“ถาวร-จุมพล” ใน 2 พื้นที่ ซึ่งตองเรียกวาเปนการชิมลางการ                                                          

เลือกตั้งใหญก็วาได เพราะพื้นที่ภาคใตยามนี้จะบอกวาเปนของ                                                                        

ประชาธิปตยเพียงผูเดียวก็กระไรอยู เพราะก็มีหลายพรรคการ 

เมืองท่ีแบงเคกดามขวานมาแลวใน

การเลือกตั้งที่ผานมา ที่สําคัญจะ

เปนการพิสูจนผลงานของ “จุรินทร 

ลักษณวิศิษฏ” รองนายกฯ และ รมว.              

พาณิชย ในฐานะหัวหนาพรรค ปชป.                  

ดวยวามีบารมีสมกับที่พรรคพยายาม

ชูเปนนายกฯ ตัวเลือกหรือไมอยาง 

ไร...• งานน้ีหาก “ปชป.” ไมสามารถ

รักษาเกาอ้ีเกาของตัวเองได เม� อรวม

กับกรณีลาสุดที่ เลือดเกาอยาง “นิ 

พิฏฐ อินทรสมบัติ” เพิ่งไขกอกพน

สมาชิกพรรคไป ก็ยิ่งตอกย้ําวา “ปชป.” ในยุคนี้อาจไมใชพรรค

ใหญ แตอาจกลายเปนแคพรรคตัวประกอบก็เปนได และกอนท่ีจะ                                                                             

ถึงวันเลือกต้ังท้ัง 2 เขต ซ่ึงคาดวาจะอยูในชวงตนปหนาน้ัน ก็ตอง                                                                                    

ลองติดตามดูผลการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ปชป. ใน

วันที่ 13 ธ.ค.นี้ วาจะเคาะช� อใครลงชิงพอเมืองกรุงเทพมหานคร 

กอนก็ได หากช� อท่ีสงชิงยังไมวาวจริงก็น�าจะเห็นเคาลางไดไมยาก

วาเกาอี้ ส.ส.สงขลาและชุมพรจะเปลี่ยนมือหรือไม...•.

จุรินทร ลักษณวิศิษฏ

เปรมชัย กรรณสูต

นอดีต วันที่ 5 ธันวาคมของทุกป เปนวันคลายวันพระบรม

ราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 บรรดา

พสกนิกรชาวไทยทุกหมูเหลารวมใจกันถวายพระพรชัยเปน

ประจําตลอดมา

เม� อวันที่ 5 ธันวาคม 2470 พระองคเสด็จพระราชสมภพ ณ 

โรงพยาบาลเมาตออเบิรน รัฐแมสซาชูเซตส สหรัฐอเมริกา มีพระนาม

แรกในพระสูติบัตรวา เบบี้ สงขลา (Baby Songhla) สงขลา คือ

นามสกุลที่ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราช

ชนก ทรงใชเม� ออยูอเมริกา

ตอมา พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 ได

พระราชทานนามทางโทรเลขวา Bhumibala Aduladeje สมเด็จพระ

ศรีนครินทราบรมราชชนนี ไมทรงทราบวาเปนการสะกดแบบโรมัน 

พระนามในชวงแรกเขียนเปนภาษาไทยวา “ภูมิบาลอดุลเดช สงขลา” 

กอนที่จะทรงทราบภายหลังวา พระนามที่แทจริงไดรับพระราชทานคือ 

“ภูมิพลอดุลเดช”

สําหรับคําวา “อดุลเดช” นั้น เปนการสะกดเหมือนกับพระนาม

ของพระบิดา ซึ่งสะกดแบบไมมี ย.ยักษ คือ มหิดลอดุลเดชฯ แตตอ

มาทรงเขียน “อดุลยเดช” ใชสลับกันไปมาสองแบบ ในที่สุดจึงนิยมใช

แบบหลังมาจนถึงปจจุบัน

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเคยมีรับสั่งวา พระนาม 

“ภูมิพล” แปลวา “กําลังของแผนดิน แมอยากใหเธออยูกับดิน”

(หนังสือ แมเลาใหฟง หนังสือ เจานายเล็กๆ-ยุวกษัตริย, นิตย 

สารสารคดี ฉบับที่ 274)

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเปนพระมหากษัตริยผูยิ่งใหญที่สุด ได

ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพ� อประโยชนสุขแกเหลาทวยราษฎรของ

พระองคมาชานาน

วันที่ 5 ธันวาคม 2558 เปนวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

ครบ 88 พรรษา

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 เม� อ

ครั้งทรงดํารงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม

มกุฎราชกุมาร ไดมีพระราชปณิธานที่จะจัดกิจกรรมเพ� อเปนการเทิด

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ผูทรงมี

พระคุณอันประเสริฐ เปรียบดุจพอของแผนดิน

โดยมีพระราชประสงคจะจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 

จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และจัดแสดงโขนกลางแปลงพระราช 

ทานเฉลิมพระเกียรติ

เพ� อใหประชาชนชาวไทยทั้งในประเทศและตางประเทศ ไดรวม

กันแสดงความจงรักภักดีและแสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

รวมใจแสดงความกตัญูและทดแทนคุณพอ เพ� อสรางเสริม

ความสามัคคีของชาวไทยทั้งชาติ เพ� อสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง มี                                                                                         

จิตใจแจมใส และเพ� อใหประชาชนทุกหมูเหลาไดช� นชมศิลปวัฒนธรรม

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี ไดขอพระราชทาน

พระบรมราชานุญาต รับสนองพระราชปณิธานจัดกิจกรรมจักรยาน

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ เน� อง

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 

2558 ภายใตช� อ “ปนเพ� อพอ Bike For Dad”

พรอมทั้งดําเนินการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และจัดการ

แสดงโขนกลางแปลงพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

โดยเชิญชวนประชาชนทุกภาคสวนท่ีสนใจท่ัวประเทศ และประ 

ชาชนชาวไทยที่อาศัยอยูตางประเทศ รวมทั้งเครือขายมิตรสหายของ

ชุมชนไทยในตางประเทศรวมกิจกรรมปนจักรยานดวยความสมัครใจ                                                                                           

โดยไมเสียคาใชจาย ในวันศุกรท่ี 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น. และ

รวมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และโขนกลางแปลงพระราชทาน

เฉลิมพระเกียรติ ระหวางวันที่ 11-13 ธันวาคม 2558

ผมไดรับการโปรดเกลาฯ ดํารงตําแหน�งปลัดสํานักนายกรัฐมน 

ตรี ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 และไดมีโอกาสทําหนาที่เลขานุการ

คณะกรรมการอํานวยการจัดกิจกรรม “ปนเพ� อพอ Bike For Dad” ตอ

จาก ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล อดีตปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งไดรับการ

โปรดเกลาฯ ไปดํารงตําแหน�งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

วันที่ 19 ตุลาคม 2558 นายกรัฐมนตรีไดลงนามในคําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการฝายตางๆ

คณะกรรมการอํานวยการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ   

มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนเลขา  

นุการ

คณะกรรมการฝายตางๆ มีรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่

เกี่ยวของเปนประธาน มีสวนราชการที่เกี่ยวของรับผิดชอบเปนฝาย

เลขานุการ

ทําหนาที่พิจารณากลั่นกรองรายละเอียด ใหเปนไปดวยความ

ละเอียดรอบคอบ ครอบคลุมทุกมิติ และขับเคล� อนการดําเนินการดาน

ตางๆ ใหบรรลุตามพระราชปณิธานอยางสมพระเกียรติ

รัฐบาลไดกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ทรงเปนประธานในพิธีเปดกิจกรรม และ

ทรงจักรยานนําขบวนพสกนิกรชาวไทยในขบวนจักรยานเฉลิมพระ 

เกียรติ พรอมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และการ

แสดงโขนกลางแปลงพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับ

เชิญเสด็จฯ ทรงเปนประธาน และไดทรงพระกรุณาออกแบบและ

พระราชทานตราสัญลักษณเพ� อใชในการจัดกิจกรรม มีความหมาย

ลึกซึ้งและเปนสิริมงคลอยางยิ่ง

ตราสัญลักษณประกอบดวยพระนามาภิไธยยอ  ภปร. หมายถึง        

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ พระนามาภิไธยยอ 

มวก. หมายถึง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

“Dad” ส� อถึงการรวมใจแหงความรักและปรารถนาอันยิ่งใหญ

ตอพอ “D” ใหญสีเหลือง คือสีประจําพระองค ส� อแทนพอ “a” สี

ฟา แทนความหมายส� อถึงแม “d” เล็ก สีเหลือง หมายถึงลูก (สมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร)

“ปนเพ� อพอ” หมายถึงกิจกรรมเพ� อเทิดพระคุณพอ แสดงความ

กตัญูกตเวทิตาตอพอหลวงของแผนดิน กอใหเกิดความสามัคคีของ

ชาวไทยทั้งชาติทั่วโลก เพ� อสุขภาพกายและใจ

“Bike For Dad” ปนเพ� อพอ เพ� อความเปนสากลและความ

เขาใจตางชาติ และใชเพ� อประชาสัมพันธในตางประเทศ

นอกจากนี้ พระราชทานเสื้อจักรยาน เข็มกลัด สายรัดขอมือ 

อาหารวางและน้ําด� ม แกขาราชการและประชาชนที่เขารวมกิจกรรม

ทั้งหมด

คณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการฝายตางๆ ไดดํา 

เนินการประชุม วางแผนจัดกิจกรรม ติดตามเรงรัดการดําเนินการตาม

แผนการอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนซักซอมการปฏิบัติหลายครั้ง เพ� อ

ใหการจัดกิจกรรมเปนไปดวยความเรียบรอย

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนฝายเลขานุการของการ

จัดกิจกรรมสําคัญในครั้งนี้ ขาราชการทุกคนในสังกัดทั้งหมด ชวยกัน

ปฏิบัติหนาที่ ประสานงานหน�วยงานราชการที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน จัดการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ เพ� อรายงานผล

การปฏิบัติของคณะกรรมการทุกฝาย เรงรัดการดําเนินการใหทันตาม

คน สวนภูมิภาคในทุกจังหวัด 498,105 คน และในตางประเทศ 65 

เมือง 9,805 คน อายุระหวาง 3-93 ป

เม� อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงปน

จักรยานเสร็จ ไดเสด็จฯ พรอมดวยพระเจาหลานเธอ พระองคเจา

พัชรกิติยาภา และพระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริวัณณวรีนารีรัตน 

ไปทรงเปดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และเสด็จฯ ทอดพระเนตร

นิทรรศการที่จัดไวแตละซุม ตามพระราชอัธยาศัย ที่บริเวณสนาม

เสือปา

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ทําดีแบบพอ” โดยกระทรวง ทบวง 

กรมและหน�วยงานตางๆ รวมกันสรางสรรคขึ้นอยางงดงามและอลัง 

การ ในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิต ในพื้นที่รวม 6,720 ตารางเมตร

แสดงภาพพระบรมฉายาลักษณสวนพระองคที่ ไมเคยเผยแพร

มากอน พระราชกรณียกิจนานัปการ และพระอัจฉริยภาพในดานตางๆ

การจัดนิทรรศการไดนอมนําพระราชดํารัส พระราชดําริ ของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 มาดํา 

เนินการจนเกิดประโยชนตอประชาชนชาวไทย สรางจิตสํานึกการทํา 

ความดีแบบพอ

แบงเปน 11 โซน ประกอบดวย พระราชประวัติ ทรงเปนเอก

กษัตริยนักพัฒนา ทรงเปนราชาจอมทัพไทย ทรงงานดานการศึกษา

และสาธารณสุข ทรงเปนปราชญแหงแผนดิน ทรงเปนภูมินทรนัก

ปฏิบัติ ทรงเปนอัครราชาฟาคมนาคม ทรงเปนราชาแหงการพัฒนา

อาชีพเกษตรกรรม ทรงเปนผูนําเศรษฐกิจพอเพียง ทรงเปนอัครศิลปน 

พระอัจฉริยภาพทุกสาขา ทรงเปนมหาราชาที่โลกแซซองสรรเสริญ 

และทรงเปนแบบอยางของการทําดี

(นิทรรศการเปดใหประชาชนทั่วไปเขาชมตั้งแตวันที่ 12 ธันวา 

คม 2558 จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00-17.00 น.)

หลังจากน้ัน ไดเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงโขนกลางแปลง

พระราชทานเฉลิมพระเกียรติ โดยมีคณะรัฐมนตรี ทูตานุทูต และ

ขาราชการชั้นผูใหญเฝาฯ รับเสด็จ ที่วิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร 

จัดแสดงที่บริเวณเวที หนาพระที่นั่งอนันตสมาคม จนจบการแสดง

การแสดงโขนใชเวลาแสดง 2.30 ชั่วโมง แบงเปน 5 องก

องกแรก นารายณปราบนนทุก (ปฐมบทกําเนิดทศกัณฐ), องก

ที่ 2 ทศกัณฐลักนางสีดา (ทศกัณฐทําอุบาย บุตรพระพายถวายพล), 

องกที่ 3 จองถนน (จองถนนยกพลชิงนางสีดา), องกที่ 4 หนุมานถวาย

แหวน-ยกรบ (มหาสงคราม พระรามรบทศกัณฐ), องกที่ 5 พระราม

คืนนคร (พระรามคืนนคร ครองเมือง)

(การแสดงโขนกลางแปลงพระราชทาน ไดเปดใหประชาชนทั่ว 

ไปเขาชมอีก 2 รอบ ในวันที่ 12-13 ธันวาคม 2558)

จากน้ันพระดําเนินผานพสกนิกรผูเขารวมกิจกรรม “ปนเพ� อพอ” 

แลวทรงจักรยานเสด็จพระราชดําเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน

ความปลาบปลื้มใจในกิจกรรมนี้ เห็นไดจากรอยยิ้มและแววตา

ที่อิ่มเอมใจของทุกคน ทั้งนักปนจักรยานและผูเฝาติดตามชมกิจกรรม 

ทั้งผานการถายทอดสดทางโทรทัศนและตามเสนทางตางๆ

เปนวันที่คนไทยมีความสุขที่สุดวันหนึ่ง ที่ไดรวมแสดงความรัก 

ความจงรักภักดี ความกตัญูกตเวทีตอพระมหากษัตริยอันเปนที่รักยิ่ง

นับเปนเหตุการณประวัติศาสตรสําคัญ จารึกไวในความทรง

จําของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป

ปติภูมิไทย ไมเหมือนชาติใดในโลก “พรอมสะพรั่งพลังใจไทย

ทุกทิศ นฤมิตภาพฝน “ปนเพ� อพอ” ให โลกรูแรงรักที่ถักทอ ลานวงลอ

รวมประกาศราชสดุดี”

จงรักภักดี “ปลื้มปติผลิรอยยิ้มพริ้มใจผอง แผนดินทองครอง

ใจภักดิ์จงรักยิ่ง “ปนเพ� อพอ” กอพลังตั้งใจจริง เพ� อเทิดมิ่งทูนขวัญ 5 

ธันววาร”

ครอบครัวเดียวกัน “พอแมลูกผูกพันปนเพ� อ “พอ” สายใยรักถัก

ทอเพ� อกอสาน ครอบครัวเขาขบวนชวนช� นบาน สุขสมานสานสัมพันธ

ในวันดี”

รวมพลังสามัคคี “จะยากดีมีจนทุกชนชั้น ออกมาปนออกมา

ปลุกทุกแหงหน เปนหน่ึงเดียวเกลียวศรัทธามหาชน โลกหมุนวนเคล� อน 

ไหวในวงลอ”

เกื้อกูลมีน้ําใจ “ปนสนุกและปลุกใจใหเรียนรู เราจะอยูรวมกัน

รูปนแบง รักเกื้อกูลกายและใจใหแข็งแรง สังคมแกรงกาวไกลไปดวย

กัน”

มิตรภาพและรอยยิ้ม “ประทับตาประทับใจในวันนี้ ลานรอยยิ้ม

ยินดีที่สรางสรรค มิตรภาพคลองใจไทยผูกพัน จารึกวัน “ปนเพ� อพอ” 

กอดวยรัก”

(ประพันธ โดย จิระนันท พิตรปรีชา กวีซี ไรต ป 2532)

ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์

ต

ใ

‘ปนเพ� อพอ Bike For Dad’

นิพิฏฐ อินทรสมบัติ

เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร เปนแหลงมรดก

โลกของประเทศไทย โดยการขึ้นทะเบียนของยูเนสโกรวมกับ                                                                                  

เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง ภายใตช� อ เขตรักษาพันธุ                                                                                  

สัตวปาทุงใหญ-หวยขาแขง เม� อป พ.ศ.2534 กินพื้นที่ครอบ 

คลุม 6 อําเภอ 3 จังหวัด ไดแก จ.อุทัยธานี จ.กาญจนบุรี 

และ จ.ตาก มีพื้นที่ 2,279,500 ไร ทั้งนี้ช� อ ทุงใหญนเรศวร 

สันนิษฐานวามาจากในสมัยอยุธยา สมเด็จพระนเรศวรมหา 

ราชทรงเคยใชเปนฐานที่มั่นเพ� อเตรียมทําศึกกับพมา.

ทุงใหญนเรศวร



ลายเป็นประเด็นร้อนอีกคร้ัง สำาหรับการคัดค้าน  

โครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ อ.จะนะ จ.สง 

ขลา เมื่อตำารวจควบคุมฝูงชนเข้าสลายการชุมนุม 

เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ที่หน้าทำาเนียบรัฐบาล เมื่อคืนวันที่ 

6 ธ.ค.ที่ผ่านมา และได้จับกุมผู้ชุมนุม 37 คน เป็นชาย 6 

คน หญิง 31 คน 

ทำาให้องค์กรพัฒนาเอกชนหรือ “เอ็นจีโอ” รวมทั้ง

พรรคฝ่ายค้าน ประณามว่าเป็นการใช้กำาลังรุนแรงเข้าสลาย

การชุมนุมเกินกว่าเหตุ ละเมิดสิทธิมนุษยชน และเรียกร้อง

ให้ปล่อยตัวผู้ชุมนุมที่ถูกควบคุมโดยไม่มีเงื่อนไข 

ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกฯ และ รมว.

กลาโหม ชี้แจงว่าเจ้าหน้าที่ตำารวจจำาเป็นต้องทำา เพราะมี

ข่าวว่าจะมีคนมาม่ัวสุมเพ่ิมเติม                               

ตนพร้อมรับฟังปัญหา จะให้                                       

ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และ                            

รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐ 

มนตรีไปดูแล พร้อมติดตาม

ดูว่าเกิดอะไรขึ้นและควรจะ

แก้ไขอย่างไร 

ทั้งนี้ เมื่อเดือน ม.ค.

64 เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น                                           

ได้มาชุมนุมหน้าทำาเนียบฯ                                    

จากน้ันวันท่ี 27 ม.ค.64 พล.อ.                                                                                     

ประยุทธ์ ได้ลงนามในคำาส่ังสำานักนายกรัฐมนตรีท่ี 20/2564  

แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการดำา                                                                  

เนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่น 

คง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำาเภอจะนะ  

จ.สงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” 

โดยมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ 

(สมัยนั้น) เป็นประธาน 

ด้าน นายอนุชา นาคาศัย  รมต.ประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี ท่ีนายกฯ มอบหมายให้ลงพ้ืนท่ีติดตามปัญหา กล่าว

ว่าคงต้องดูรายละเอียดก่อนว่า โครงการดังกล่าวรวมถึงปัญ 

หาที่เกิดขึ้นมีความเป็นมาอย่างไร คืบหน้าถึงไหน และคง

ต้องลงพื้นที่จริงเพื่อดูข้อเท็จจริงที่ อ.จะนะด้วย 

สำาหรับ นายอนุชา นาคาศัย หรือ เสี่ยแฮงค์ พื้นเพ

เป็นคน อ.สรรพยา จ.ชัยนาท สำาเร็จการศึกษาปริญญา

ตรี สาขานิติศาสตร์ ม.รามคำาแหง เคยสมรสกับ นางพร

ทิวา นาคาศัย ส.ส.ชัยนาท อดีต รมช.พาณิชย์ และอดีต

เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย มีบุตรและธิดา 2 คน ปัจจุบันได้

หย่าร้างกันแล้ว

นายอนุชา เป็น ส.ส.ชัยนาท สังกัดพรรคไทยรักไทย  

ต่อมาในปี 2550 ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี 

เนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย ซึ่งถูกยุบใน

คดียุบพรรคการเมือง 

ต่อมาปี 2561 ได้ย้ายมาร่วมงานกับพรรคพลังประ 

ชารัฐ เป็นกรรมการบริหารพรรค และขึ้นเป็นเลขาธิการ

พรรคเมื่อ  27 มิ.ย.63 ต่อมาในเดือนสิงหาคมของปีเดียวกัน 

ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

ต้องจับตาว่า เสี่ยแฮงค์ จะเคลียร์ปัญหาม็อบจะนะ

ได้หรือไม่.

คุณของพวกมึงอยู่ทุกสารทิศ

และขอบอกพวกมึงท้ังหลายว่าท่ีพวกมึง ทะลุฟ้า ทะลุ                                                                              

ห่าจะออกมายึดพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ ที่กษัตริย์ ไทยไม่รู้กี่

สมัยได้สู้ตายคาสนามรบด้วยดาบเพียงสองมือ กู้แผ่นดิน

บ้านเมืองไว้จากอริราชศัตรู โดยไม่เคยคร้ามเกรง

แผ่นดินสยาม หรือไทย (ปัจจุบัน) จึงเหลือเอาไว้ให้พี่

น้องประชาชนชาวไทยได้อาศัยอยู่เย็นเป็นสุขจนทุกวันนี้ กู

อยากถามพวกมึง ไอ้พวกเนรคุณชาติทั้งหลายว่า  โคตรมึง

ไปรบสนามไหนมาถึงมาคิดยึดคิดเปลี่ยนความเป็นชาติที่มี

การปกครองแบบรัฐธรรมนูญที่มีพระมหากษัตริย์ (หรือเจ้า

แผ่นดินนี้) เป็นผู้ดูแลและให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ราษฎร 

ภายใต้การปกครองของรัฐบาลในพระองค์ ด้วยการเลือก

ตั้งของราษฎรของพระองค์ โดยแท้ อันมี “นายกรัฐมนตรี” 

เป็นผู้นำาชั้นสูงสุดในนามพระมหากษัตริย์

การปกครองของประเทศไทยเรียกว่า การปกครอง

แบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์อยู่เหนือรัฐธรรม 

นูญ ที่เป็นมติของประชาธรรม

ดังนั้นถ้า ๓๑ ตุลาคม ๖๔ มีพวกไพร่ไร้สัจจะประเทศ

มุ่งทำาลายผู้ปกครองอันเป็นที่สักการะของ ปชช.  มึงคงต้อง

เจอกับคณะผู้ปกป้องราชบัลลังก์อย่างแน่นอน.....

ขอขอบพระคุณท่าน บ.ก.ทั้งสองด้วยความรักยิ่งที่ให้

โอกาส.

นายถึก กำานัน

 

เขาบอกว่า เด็กรุ่นใหม่มีความมั่นใจในตัวเองสูง เชื่อ

ตัวเองมากกว่าเชื่อผู้อื่น แต่ผมกลับมองว่า เด็กรุ่นใหม่มีความ

มั่นใจในอารมณ์ตัวเองสูง เชื่อผู้อื่นเป็นตุเป็นตะ โดยเฉพาะ

ในโซเชียล ไม่งั้นไม่เกิดกระแสอุปาทานหมู่กันบ่อยครั้งหรอก

ครับ 

เด็กๆ เชื่อในตัวเองก็จริงครับ แต่ยังแบมือขอตังค์พ่อ

แม่ ขอเสร็จก็ตะโกนบอกว่าไม่มีบุญคุณ เพราะพ่อแม่เป็น 

คนทำาให้เกิดมา ไม่ถามเขาก่อนว่าอยากเกิดมาหรือเปล่า ผม                                                                          

ไม่ได้ม่ัวนะครับ ในโซเชียลเด็กๆ พูดแบบน้ีจริงๆ เขาไม่อยาก

เกิดมาครับถ้าพ่อแม่ยากจน เขาอยากเกิดในท้องคนรวยมาก 

5บทความ

ามดูห่างๆ มาหลายวัน 

ไม่ใช่ “โอมิครอน” 

ไม่ใช่ความเคลื่อนไหวทางการเมือง  

แต่เป็นเรื่องของ “ลูกหนัง ศีตลา” 

นับวันสังคมไทยถอยห่างออกจากคำาว่า “เหตุผล” มากขึ้น

เรื่อยๆ 

มีแต่เรื่อง “ชอบ” กับ “ไม่ชอบ”

ใช้อารมณ์นำาหน้าในแทบทุกเรื่อง 

เมื่อผสมโรงกับความขัดแย้งทางการเมือง การแบ่งฝักฝ่าย 

แทบทุกอย่างจึงถูกแบ่งโดย ความชอบ หรือ ไม่ชอบ ทางการเมือง 

สุดท้ายมักไปจบที่ปรากฏการณ์ศาลเตี้ยในโซเชียล 

ต้องขยี้ให้ตายกันไปข้าง 

ครับ... “ลูกหนัง ศีตลา” ลูกสาว “ตั้ว ศรัณยู วงษ์กระจ่าง” 

กับ “เปิ้ล หัทยา วงษ์กระจ่าง” กำาลังเดบิวต์เป็นไอดอลเกาหลี วง 

H1-KEY 

แต่ถูกกลุ่มที่มีความเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกับ “ตั้ว  

ศรัณยู” โจมตีว่า เคยร่วมชุมนุมกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประ 

ชาธิปไตย 

เป็นพวกสนับสนุนรัฐประหาร 

น่าแปลกใจ คนรุ่นใหม่เชื่อง่าย หูเบา ถูกจูงจมูกไปทางไหน

ก็ไปทางนั้น ไม่ต่างวัวควายถูกจูงไปท้องไร่ท้องนา 

วัว ควาย ยังดีที่ถูกจูงไปทำานา 

แต่คนรุ่นใหม่ถูกจูงไปลดค่าความเป็นคนของตัวเอง

ย้อนกลับไปดูการร่วมชุมนุมของ “ตั้ว ศรัณยู” ก็เพื่อไล่รัฐ 

บาลขี้โกง 

ยุคนั้นระบอบทักษิณโคตรโกง โกงทั้งโคตร คนรุ่นใหม่อาจ

ไม่ทราบ เพราะตัวเองโตไม่ทัน แต่ก็แปลกใจทำาไมถึงเชื่อเป็นตุเป็น

ตะว่า “ตั้ว ศรัณยู” เป็นขี้ข้าเผด็จการ ทั้งๆ ที่ต่อสู้กับรัฐบาลขี้โกง

น้อยคนครับที่จะสู้กับรัฐบาลโคตรโกงแล้วเต็มใจต้อนรับ

รัฐบาลรัฐประหาร  

คนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับระบอบทักษิณ เข้าใจดีว่า ประชาธิป 

ไตยคืออะไร และทุกคนล้วนต้องการให้ประเทศเป็นประชาธิปไตย 

แต่ไม่ใช่ประชาธิปไตยเพียงรูปแบบ เนื้อในคือเผด็จการ 

จนถึงทุกวันนี้ พรรคเพื่อไทย ยังอยู่ในวังวนประชาธิปไตย

เพียงรูปแบบ เนื้อในเป็นเผด็จการ บงการโดย  “ทักษิณ ชินวัตร” 

ไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรฯ หรือ กปปส. ต่างก็ไม่ได้มีเป้าหมาย

เพราะเกาหลีเจริญกว่า

การต่อสู้เพื่อให้เกิดการรัฐประหาร 

แต่การรัฐประหารคือภาวะแทรกซ้อน ที่เกิดจากรัฐบาลโคตร

โกง 

ฉะน้ันไม่เป็นธรรมเลย ท่ีคนรุ่นใหม่จะต้ังข้อหา “ลูกหนัง  ศีตลา” 

คือลูกสาวของข้ีข้าเผด็จการ และพยายามทำาทุกวิถีทาง ไม่ให้ “ลูกหนัง 

ศีตลา” ได้แจ้งเกิดที่เกาหลีใต้ 

สื่อไทยบางสำานัก พยายามโหมกระพือว่า เกิดประเด็นลุกลาม

ใหญ่โตที่เกาหลีใต้

ชาวเน็ตและสำานักข่าวของเกาหลี เร่ิมนำาเสนอข่าว และ กระแส 

แบน “ลูกหนัง ศีตลา” 

อ้างว่าชาวเน็ตเกาหลีบางส่วนเรียกร้องให้ถอดเธอออกจากวง 

รวมถึง สื่อเกาหลีบางสำานัก ถึงกับพาดหัวข่าวว่า “เปิดตัวลูก 

สาวจอมเผด็จการ”

ผมอ่านเจอประเด็น “เปิดตัวลูกสาวจอมเผด็จการ” จึงอยาก

แสดงความเห็นบ้าง เพราะมันเลยเถิด เกินเลยจากความจริงไปมาก 

มีความพยายามจะบอกว่า คนเกาหลีใต้เกลียดเผด็จการ ฉะน้ัน

ใครก็ตามในประเทศไทยที่สนับสนุนเผด็จการจะเป็นที่รังเกียจของคน

เกาหลีใต้ด้วย  

ตรรกะน้ีป่วยต้ังแต่ไปบูลลีว่าคนน้ันคนน้ีสนับสนุนเผด็จการแล้ว

แต่ก็มีบางประเด็นอยากจะแลกเปลี่ยน เผื่อจะรู้ความจริงว่า 

คนเกาหลีใต้เขาคิดอย่างไร กับ เผด็จการ 

แน่นอนครับในโลกนี้น้อยคนที่จะชอบเผด็จการ 

คนเกาหลีใต้ คนไทย ส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบเผด็จการ โดยเฉพาะ

ไทย เราเจอมาทั้งเผด็จการทหาร เผด็จการรัฐสภาโดยระบอบทักษิณ 

มันเข็ดขยาด!

แต่บางทีเรื่องราวมันซับซ้อน จนคนไทยประเมินสถานการณ์

ในเกาหลีใต้ไม่ถูก ไม่แน่ใจว่าคนเกาหลีใต้ตัดสินใจบางเรื่องราวภาย

ใต้เงื่อนไขอะไร 

อย่างที่บอก ผมติดใจกับคำาว่า “เปิดตัวลูกสาวจอมเผด็จการ”

คนไทยน่าจะรู้จัก “พัค กึน-ฮเย” ประธานาธิบดี หญิงคนแรก

ของเกาหลีใต้ ดีในระดับหนึ่ง เพราะบางแง่มุมของเธอคล้าย “ยิ่ง

ลักษณ์ ชินวัตร” 

“พัค กึน-ฮเย” ประธานาธิบดีคนแรกที่ถูกถอดถอนจากการ

ปฏิบัติหน้าที่โดยรัฐสภา และได้รับการรับรองโดยศาลรัฐธรรมนูญ

เกาหลีใต้

ศาลฎีกาเกาหลีใต้ พิพากษา จำาคุก “พัค กึน-ฮเย” เป็นเวลา 

๒๐ ปี 

นอกจากนี้ศาลยังสั่งปรับเงินจำานวน ๑๘,๐๐๐ ล้านวอน  หรือ

ประมาณ ๕๐๐ ล้านบาท ฐานฉ้อโกง ติดสินบน และใช้อำานาจในทาง

มิชอบ

ก่อนติดคุก ปี ๒๕๕๗ “พัค กึน-ฮเย” ถูก นิตยสารฟอร์บส์ จัด

ลำาดับให้เป็นสตรีผู้ทรงอิทธิพลที่สุดของโลก ลำาดับที่ ๔๖

และเป็นสตรีที่ทรงอิทธิพลที่สุดในเอเชียตะวันออก

ประเด็นที่จะพูดถึงคือ “พัค กึน-ฮเย” เป็นลูกสาว พัค  ชอง-ฮี 

อดีตผู้นำาเผด็จการของเกาหลีใต้ 

“พัค ชอง-ฮี” อยู่ในอำานาจระหว่างปี ๒๕๐๔-๒๕๒๒  ใกล้เคียง

กับยุคเผด็จการทหาร ถนอม, ณรงค์, ประภาส ของไทย 

ขึ้นสู่อำานาจ จากการทำารัฐประหาร 

ควบคุมประเทศด้วยกฎอันเข้มงวดยาวนานถึง ๑๘ ปี 

กระทั่งถูกลอบสังหารเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๒ 

แต่ “พัค ชอง-ฮี” ก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่นำาพาเกาหลีไป

สู่ยุคอุตสาหกรรมและเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปที่การส่ง

ออกเป็นหลัก

ฉะนั้น หากพูดว่า “เปิดตัวลูกสาวจอมเผด็จการ” อย่างไรเสีย 

“พัค กึน-ฮเย” เข้าเค้ามากกว่า “ลูกหนัง ศีตลา” 

อย่าลืมนะครับคนเกาหลีใต้เลือก “พัค กึน-ฮเย” เป็นประธานา 

ธิบดีเมื่อปี ๒๕๕๖ นี่เอง ช่วงใกล้เคียงกับคนไทยเลือกรัฐบาลยิ่งลักษณ์ 

ณ เวลานั้นทั้งคนเกาหลีใต้ และคนไทย ต่างก็แยกแยะได้ว่า 

เผด็จการ กับ ประชาธิปไตย ต่างกันอย่างไร  

คนเกาหลีใต้ไม่ได้ลึกซ้ึงการเมืองไทย ถึงขนาดสรุปว่า ลูกสาว

แกนนำาผู้ชุมนุมไล่รัฐบาลขี้โกงคนหนึ่ง คือลูกสาวเผด็จการ ต้อง

ขวางไม่ให้ไปต่อ

ฉะน้ันการบอกว่าคนเกาหลีใต้ พากันแบน “ลูกหนัง ศีตลา” 

เพราะไม่ชอบ “ลูกสาวจอมเผด็จการ” จึงฟังดูแล้ว ไม่ตรงกับ

ความเป็นจริงนัก 

และความจริงเป็นการยัดเยียดว่า “ลูกหนัง ศีตลา” เป็น 

“ลูกสาวจอมเผด็จการ” ด้วยซ้ำา 

หลังฝุ่นตลบ ทางค่ายเพลงเกาหลีใต้ “แกรนด์ไลน์ กรุ๊ป” 

น่าจะแยกแยะได้แล้วว่า อะไรเป็นอะไร 

แถลงการณ์ของ “แกรนด์ไลน์ กรุ๊ป” น่าจะทำาให้คนไทย

บางพวกดิ้นพล่านพอควร 

“...อันดับแรกต้องขอโทษอย่างยิ่งต่อทุกคนที่อาจเจ็บปวด 

หรือไม่พอใจจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เพิ่งเกิดขึ้น จากความซับซ้อน

ของประเด็นดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับศีตลา ซึ่งเป็นสมาชิกวง H1-

KEY และการท่ีบิดาผู้ล่วงลับของเธอข้องเก่ียวกับกิจการต่างๆ เช่น                                                                                 

การเมือง รัฐบาล เศรษฐกิจ และสังคมไทย จึงต้องใช้เวลาสำาหรับ                                                                                       

ต้นสังกัดในการทำาความเข้าใจปัญหาอย่างรอบด้าน และระมัด 

ระวังอย่างมากในการจัดการกับประเด็นนี้

หลังการตรวจสอบรายละเอียดแล้ว ทางค่ายก็ตัดสินใจว่า

จะเป็นเรื่องไม่ถูกหากให้ศีตลาอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบโดย

ลำาพังจากการกระทำาของบิดาผู้ล่วงลับ โดยเชื่อว่าจะเป็นเรื่องสุด

โต่งเกินไปที่จะให้ศีตลาต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เธอไม่ได้มี

บทบาทในนั้น ดังนั้น จึงตัดสินใจว่าจะไม่มีการเปลี่ยนตัวสมาชิก

วง H1-KEY

ท่ีศีตลาบอกว่าเลือกพ่อเป็นต้นแบบน้ัน เป็นเพราะว่าพ่อของ

เธอเป็นนักแสดงและผู้กำากับที่ ได้รับความเคารพมาอย่างยาวนาน

ในสายงานบันเทิง ไม่ใช่เพราะกิจกรรมทางการเมืองของเขา

ศีตลาที่ทางค่ายรู้จักเป็นคนที่ซื่อสัตย์และมีมารยาทดี  เธอ

รักบ้านเกิดของตัวเอง ภูมิใจในวัฒนธรรมและคนไทย เธอบอกอยู่

เสมอว่าหนึ่งในแรงจูงใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำาหรับความสำาเร็จของเธอ 

คือทำาให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักจากคนทั่วโลกมากขึ้น...”

ครับ...ชัดเจน 

ทัศนคติ การมองปัญหา เกาหลีใต้เขาแยกแยะเรื่องราวได้ดี

กว่าคนไทยครับ.

ชีวิตงาม

แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

ผ่องผุดพุทธธรรมล้ำาค่า

ดวงแด แม่ดุจ เทพธิดา

ด่วนดับลับลาโลกอาลัย

ที่แท้ เสถียรธรรมสถาน

ผลงาน ผู้หญิง ผู้ยิ่งใหญ่

ผู้ร่ำารวย รอยยิ้ม พิมพ์ใจ

ผู้ฝากไว้ในวงความทรงจำา

เป่าปี่ให้ควายฟัง

เรียน ทั้งท่านอัตถ์-ท่านเปลว ๒ บ.ก.ใหญ่ที่รักนับถือยิ่ง

กำานันถึก ติดตามอ่านข่าววิจารณ์ของทั้ง ๒ บ.ก.ดูหนัก

ทั้ง ๒ ท่าน ๓ เพลาฝ่ายตรงข้ามคงท้องอืดไปหลายวัน

เรื่องที่ต้องรบกันกับไอ้พวกหนีนรกมาเกิด แม้จะต้อง

ทุ่มเทสาหัสสากรรจ์ ฝ่ายบู๊อย่าง ทพ.คงไม่ต้องพูดกันมาก 

ชนิดถ้าลากปืนออกมาก็ต้องเป็นปืน “พร้อมยิง” ไม่ต้องมัว

ยัดกระสุนต้องสาดกันจนหมดลูกโม่

ในช่วงที่ต้องรบกับไอ้เนรคุณมันเป็นช่วงเริ่มฉากชิม 

ลาง กำานันถึกว่า “ไอ้เนรคุณ” ที่มันมีแบ็กที่พร้อมแผนตี

ฝ่ายเราแบบยกกำาลัง ๓ (นี่กำานันถึกนึกเอง) ชิมลางด้วย

การออกหมายมาให้เป็นเรื่องโดยยึดวันที่ ๒๓ ตุลา ซึ่งเป็น

วันสำาคัญยิ่งของ “พ่อหลวง ร.๕” และใช้วาทะทิ่มแทงไป

ที่เรื่อง “แห่แหนเสลี่ยง” แล้วจิกเอาของสำาคัญคือ “พระ

เกี้ยวกับเสลี่ยง” มาวิพากษ์ให้ฝ่ายเราชาว “สำานึกนิสัยเทิด

ราชวงศ์เหนือเกล้า” เป็นการวัดกำาลังในช่วงสองทุ่มทุนแจก

ซองให้ลูกน้องหน้าหมา ทั้งหญิง/ชายดาหน้าเข้ามาถล่มทั้ง 

ด้วย “กลอนประตูรูถ่าง” และ “วิจารณ์หมาเห่าใบตองแห้ง”  

พอได้ผลวัดดวงชะตาพวกมันแล้วก็ต้องเดาเอาไว้ก่อนว่า 

พวกมันรีบหดหัวเข้าซุ้มรุมยิ้มเยาะอย่างสำาราญแน่นอน

เรื่องนี้เดาความได้ว่า “พวกระยำาล้ำาเส้น” ตั้งใจให้เข้า  

“ประตูแรกๆ” แต่โดน โกลมือทองอย่าง ทพ.ปัดลูกเลยคน

ไปลงหัวพวกมันที่อยู่หลังโกลคนละเป้งสองเป้ง เลยต้องรีบ

หลบมุมแทรกตัวหายไปในหลุมหลังโกลเพราะเจอลูกแคน

นอนไปคนละเป้ง ฮ่า ฮ่า ฮ่า

ไอ้เด็กปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำานม เสือกทำาตัวล้ำาหน้าท่า                                                                  

เสนอ คงลืมตัวไปว่า สถาบันจุฬาฯ มีศิษย์เก่าอยู่กี่แสน 

และในคณะแต่ละคณะที่แตกแยกมึงยังไม่ได้นับจำานวน ถ้า

พร้อมใจกันออกมาย่ำาพวกมึงพร้อมกันก็ “เละเป็นขี้” โถ...ไอ้

หอกหัก เอ้ย.......

เรื่องโต้ตอบในเรื่องอดีตของจุฬาฯ กำานันถึกนึกได้ตลอด

ว่ามันก็เหมือน “เป่าปี่ให้ควายฟัง” คนอย่างควายมันจะมี

สติติดตามย้ำาคิดอดีตของมหา’ลัย ที่พวกมึงเคยฝันจะเข้าไป

เรียนให้จบให้ได้สมใจพ่อแม่ (ที่บางคนก็คือพ่อแม่ของลูกที่

ยืนด่ามหา’ลัยของตัวเอง และพ่อแม่มึงนั่นแหละ....ไอ้แลน)

เมื่อทดสอบเพียงมติเด็กอมมือเพิ่ม ๒๙ คน ในองค์กร

บริหารนิสิตที่มี “ไอ้เนรคุณ” เป็นแกนนำา ถูกรุ่นพี่รุ่นพ่อ

และรุ่นเดียวกัน หรือจะแถมรุ่นปู่พวกมึงอย่างกู กำานันถึก ก็

พร้อมกันออกแรงทั้งเขียนด้วยอย่างกู และเขียนด้วยไฟฟ้า

อย่างโคตรของพวกมึง สั่งสอนด่าว่าพวกมึงและตระกูลเนร 

รับเผือกร้อน ‘ม็อบจะนะ’

กว่า ฉะนั้น ต่อไปพ่อแม่กรุณาถามลูกที่เป็นตัวอสุจิก่อนนะ

ครับว่าอยากเกิดเป็นลูกหรือเปล่า อย่าทำาไปโดยพละการเด็ด

ขาด

ประเด็นคนรุ่นใหม่ละทิ้งรากเหง้าของตนเอง จะเป็น

เรื่องใหญ่ในภายภาคหน้า เมื่อวันหน่ึงเด็กๆ เหล่าน้ีเป็นผู้ใหญ่ 

การโหยหาอดีตจะเกิดข้ึนกับแทบทุกคน แต่ในเมื่ออดีตถูกทำา 

ลายไปหมดสิ้นแล้ว จะสร้างขึ้นมาใหม่ก็เป็นของปลอม ถึง

วันนั้นผมคงไม่อยู่แล้ว ใครยังอยู่ก็ขอให้ โชคดีครับ.

  

รถไฟความเร็วสูง

เรียน บ.ก.ไทยโพสต์

รถไฟความเร็วสูงวิ่งในวันที่ ๒ ธ.ค.๖๔ ระหว่างคุนหมิง  

(ในเมืองจีน) ผ่านหนองคาย, ขอนแก่น, โคราช มา กทม.  ขอ

ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ตั้งบริษัทลูกขึ้นมาดูแล

มีบัญชีงบดุลของตนเอง โดยเฉพาะให้เอาเงินรายได้จากค่า

โดยสาร ค่าระวางบรรทุกสินค้ามาเลี้ยงดูตนเอง 

อย่าไปเอาเงินภาษีของประชาชนทั่วประเทศมาอุ้มไว้                                                                           

อยู่ได้ก็อยู่ไป อยู่ไม่ได้ก็หยุดวิ่ง และเป็นหนี้สาธารณะ  เยาว 

ชนก็รับภาระหนี้สาธารณะไป ผู้สูงอายุก็กินแกลบกินหญ้าไป 

นายกสูงอายุมันคงลาโลกไปก่อนแล้ว.

** ป.ล. วัคซีนโควิดดีฟรีไม่มีในโลก เขาบอกว่ามันแพง 

แต่แจกเงิน ๕๐,๐๐๐ บาทฟรี บางคนได้ **

คนรากหญ้า 

 

โครงการรถไฟความเร็วสูง จะดำาเนินการโดยบริษัทลูก

ของการรถไฟฯ คล้ายๆ กับแอร์พอร์ตลิงก์ ฉะนั้นก็เป็นเรื่อง

น่ากังวลอยู่เหมือนกัน เพราะความล้มเหลวในการบริหาร

แอร์พอร์ตลิงก์ยังตามหลอกหลอนอยู่ แต่คิดว่ารัฐน่าจะได้

บทเรียน อีกท้ังโครงการรถไฟความเร็วสูงมีความละเอียดอ่อน

กว่าโครงการรถไฟความเร็วปานกลางอย่างแอร์พอร์ตลิงก์  

ฉะน้ันการบริหารรถไฟความเร็วสูงจึงน่าจะมีความเข้มข้นกว่า

พอสมควรครับ

ถ้าบริหารแล้วเจ๊ง ต้องยอมรับสภาพ สุดท้ายต้องให้

เอกชนไปทำาแทนครับ. 

ขอขอบคุณ

 ขอขอบคุณ คุณอัตถ์จัดกลอนให้

วันนี้ ไงบทกวีที่หวานแหวว

นักกลอนงงจึงส่งตรงมาแซว

มีรักแล้ว ไม่โอเค จบเห่กัน..หรือไงคะ

นักกลอนหน้าต่าง

อนุชา นาคาศัย

ต

ก



ระเทศไทยท่ีกำ�ลังเข้�สู่ประเทศท่ีใช้เศรษฐกิจหมุนเวียน   

ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างมิติใหม่ที่ส่งผลถึงการเปลี่ยน 

แปลงในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และอุตสาห 

กรรม ทำาให้ทุกอย่างกำาลังเดินหน้าไปในทิศทางเพื่อสิ่งแวดล้อม

ท่ีย่ังยืน ซ่ึงหน่ึงในโครงการท่ีเกิดข้ึนและถือว่าเป็นการปรับเปล่ียน

ที่น่าจับตามองก็คือ การเปลี่ยนขยะพลาสติกใช้แล้วจากครัว

เรือนเป็นพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงสำาหรับขวดบรรจุภัณฑ์

ยูนิลีเวอร์ และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน) 

หรือเอสซีจี ได้ประกาศความร่วมมือในการพัฒนาและเปลี่ยน

ขวดบรรจุภัณฑ์ของยูนิลีเวอร์จากพลาสติกชนิด HDPE (ขวด

แกลลอน ขวดน้ำายาซักผ้า น้ำายาปรับผ้านุ่ม ขวดแชมพูและ

ขวดครีมนวด) เป็นพลาสติก HDPE รีไซเคิล (rHDPE) ถือ

เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่นำาพลาสติกใช้แล้วจากครัวเรือน                                                                                     

หมุนเวียนกลับมาผลิตเป็นขวดบรรจุภัณฑ์ใหม่ โดยใช้นวัตกรรม 

เม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงภายใต้แบรนด์เอสซีจี กรีน พอ

ลิเมอร์

ซ่ึงถือว่าเป็นไปในแนวทางท่ีโลกกำาลังเปล่ียนไปอย่างท่ีเคย

กล่าวเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) และผู้

บริโภคท่ีใส่ใจส่ิงแวดล้อม เชื่อม่ันว่าความร่วมมือและการแลก

เปล่ียนวิสัยทัศน์ รวมท้ังการดำาเนินงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

จะสามารถนำาประเทศไทยก้าวสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็นรูป

ธรรม พร้อมสร้างมิติใหม่ให้กับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

รวมท้ังส่งเสริมให้ผู้บริโภคคัดแยกพลาสติกใช้แล้วต้ังแต่

ต้นทาง เพื่อหมุนเวียนกลับมาเป็นทรัพยากรใหม่ด้วยเทคโนโลยี

รีไซเคิลคุณภาพสูง ช่วยสร้างความย่ังยืนด้านส่ิงแวดล้อม ลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ือแก้วิกฤตภาวะโลกร้อนจากปริมาณ

ขยะท้ังหมดในประเทศไทย สัดส่วนของพลาสติกใช้แล้วท่ีนำามา

รีไซเคิลมีเพียงประมาณ 5 แสนตัน จากปริมาณท้ังหมดกว่า 2 

ล้านตัน และส่วนใหญ่ยังจัดการไม่ถูกวิธี ประกอบกับสถานการณ์

โควิด-19 ส่งผลให้มีการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกเพ่ิมข้ึนจำานวนมาก                                                                        

การจัดการขยะต้ังแต่ต้นทางจึงเป็นหัวใจสำาคัญท่ีจะทำาให้วัสดุได้

หมุนเวียนกลับคืนมาในระบบเศรษฐกิจ และไม่หลุดรอดไปทำา 

ลายส่ิงแวดล้อม

ด้วยความร่วมมือระหว่างยูนิลีเวอร์และเอสซีจีครั้งนี้

มีเป้าหมายสำาคัญคือ ลดการใช้เม็ดพลาสติก (Virgin Resin) 

และเพิ่มปริมาณการใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง (PCR) 

ในบรรจุภัณฑ์ของยูนิลีเวอร์ รวมถึงการตรวจสอบให้แน่ใจว่า                                                                                   

บรรจุภัณฑ์นั้นๆ สามารถนำามารีไซเคิลได้ เพื่อนำากลับมาผลิต                                                                                    

เป็นบรรจุภัณฑ์ใหม่ เป็นการสร้างอุปสงค์ให้บรรจุภัณฑ์พลาสติก 

ใช้แล้วชนิด HDPE เพื่อให้เกิดการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง และ

เก็บกลับเข้าสู่ระบบ

โดย นายโรเบิร์ต แคนเดลิโน ประธานกรรมการบริหาร

กลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ออกมากล่าวว่า ปี 2561 ยู

นิลีเวอร์ประกาศความมุ่งมั่นด้านพลาสติก 3 ด้าน 1.ลดการใช้ 

เม็ดพลาสติกใหม่ลงครึ่งหนึ่ง หรือ 100,000 ตันทั่วโลก 2.บรรจุ 

ภัณฑ์ของเราจะต้องใช้ซ้ำาได้ รีไซเคิลได้ หรือย่อยสลายได้              

3.เรียกเก็บและแปรรูปบรรจุภัณฑ์ของเราให้ได้มากกว่าท่ีเราขาย 

ทั้งหมดภายในปี 2568

โดยยูนิลีเวอร์ได้ดำาเนินการเพื่อปฏิวัติบรรจุภัณฑ์พลาสติก

มาอย่างต่อเนื่อง เร่ิมจากขวดซันไลต์ท่ีเปล่ียนเป็นขวด PET รีไซ                                                                        

เคิล และความร่วมมือระหว่างยูนิลีเวอร์และเอสซีจีในคร้ังน้ีเป็น                                                                                

การนำาขวดบรรจุภัณฑ์พลาสติก HDPE ท่ีใช้งานแล้วมาเข้าสู่กระ 

บวนการรีไซเคิล ผลิตเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง (High 

Quality PCR) เป็นคร้ังแรกในประเทศไทย โดยจะนำาร่องจาก

บรรจุภัณฑ์ของสินค้าแบรนด์ซันไลต์ (ขวดแกลลอน) คอมฟอร์ท 

โดฟ ซันซิล เคลียร์ เทรซาเม่ และอื่นๆ ต่อไป

ด้านนายธนวงษ์ อารีรัชชกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่                                                                               

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เผยว่า ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ดำาเนิน                                                                              

ธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ “ธุรกิจปิโตรเคมีเพื่อความยั่งยืน” ตามแนว                                                                                   

ทาง ESG และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีโรดแมปขับ                                                                                   

เคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน 4 ด้าน ครอบคลุมตลอดท้ัง Supply                                                                             

Chain ได้แก่ 1.การพัฒนาและออกแบบสูตรการผลิตเม็ดพลาสติก                                                                                               

และโซลูชันให้รีไซเคิลได้ง่าย ใช้ปริมาณพลาสติกน้อยลง 2.การ                                                                                                               

นำาพลาสติกใช้แล้วมาผลิตเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพ                                                                                                        

สูง หรือ PCR 3.การนำาพลาสติกใช้แล้วมาผลิตเป็นวัตถุดิบต้ัง                                                                                                      

ต้นสำาหรับธุรกิจปิโตรเคมีและ 4.การพัฒนานวัตกรรมพลาสติก 

ชีวภาพ

จากความร่วมมือดังกล่าว เชื่อได้ว่าจะช่วยผลักดันเรื่อง

เศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศไทยให้เป็นรูปธรรมมากย่ิงข้ึน รวม

ท้ังช่วยลดการใช้ทรัพยากร และเพ่ิมอัตราการรีไซเคิลพลาสติกใน

ประเทศไทยอีกทางหน่ึง.

    

ริษัท สย�มพิวรรธน์ จำ�กัด เจ�้ของและผู้บริห�รศูนย์ 

การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟ   

เวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยาม 

พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพฯ เสริมทัพดิจิทัล ส่ง ป�นเทพย์ 

นิลสินธพ ร่วมขับเคลื่อนการบริหารงานใหม่ล่าสุด Customer 

Experience ในตำาแหน่งประธาน

บริหารสายงานประสบการณ์ลูกค้า 

เพื่อเป็นผู้นำาทัพเข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็ม                                                  

รูปแบบ โดยจะทำางานร่วมกับนาย                                           

อริยะ พนมยงค์ ประธานบริหาร

ด้านนวัตกรรม และนายอักเซล วิน                                                         

เทอร์ ประธานบริหารสายงานดิจิทัล 

เพื่อเชื่อมโลกออฟไลน์และออนไลน์

ในทุกมิติ สร้างสัมพันธ์แบบบูรณา

การและมอบประสบการณ์ที่คัดสรร

มาเฉพาะให้กับลูกค้า.
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เสริมทัพ

เศรษฐกิจ

บ

ป

ณัฐวัฒน์ หาญกล้า

ปานเทพย์ 

นิลสินธพ

คงเป้าจีดีพี โต0.5-1.5%
กกร.หวั่น‘โอมิครอน’ฉุด/คาดQ1ปีหน้าศก.ฟื้น
ไทยโพสต์ • กกร.คงเป้�เศรษฐกิจไทยปีนี้ขย�ยตัว 0.5-1.5% ส่วน

ปี 65 ขย�ยตัว 3-4.5% ค�ด 65 ขย�ยตัว 3-5% แต่ “โอมิครอน” 

ใกล้ชิด หวั่นเป็นคว�มเสี่ยงใหม่ ด�้นหอก�รค้�ไทย-จีนมอง Q1/65 

ศก.ไทยเริ่มฟื้น ส่วนจุรินทร์เผย ค�้ช�ยแดนและผ�่นแดน 10 เดือน 

ทำ�ได้มูลค�่ 860,436 ล้�นบ�ท เพิ่ม 37.41% ทะลุเป้�ที่ตั้งไว้ทั้งปี

แล้ว

นายสนั่น อังอุบลกุล ประ 

ธานกรรมการหอการค้าไทยและ

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

ประธานการประชุมคณะกรรม 

การร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน 

(กกร.) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจทั่ว

โลกได้รับผลกระทบจากการแพร่

ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 สาย                                  

พันธุ์ โอมิครอนกลายเป็นปัจจัย

เสี่ยง ซึ่งเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัว

ตั้งแต่เดือน พ.ย.ที่ผ่านมา อาจ

ทำาให้การฟื้นตัวต่อจากนี้ ไปได้

รับผลกระทบและต้องล่าช้าออก

ไป โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว

ที่เพิ่งเริ่มรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

หลังการเปิดประเทศเมื่อ 1 พ.ย. 

ดังนั้น “โอมิครอน” จึงกลายเป็น

ความเสี่ยงใหม่ต่อเศรษฐกิจโลก

ในช่วงต้นปี 65

“คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ

ไทยปี 65 จะขยายตัวได้ในกรอบ     

3.0% ถึง 4.5% สอดคล้องกับ

ณรงค์ศักดิ์  พุทธพรมงคล

เอสซีจีเตรียมทุ่ม7หมื่นล�้น

มุ่งธุรกิจสีเขียว/ลดค�ร์บอน

สนับสนุน • นางสาววรรณ์รัฏฐ์ สมรรคนัฏ ผู้จัดการฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอน

เมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำากัด ผู้ดำาเนินโครงการกำาจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิต

พลังงานไฟฟ้า ศูนย์กำาจัดมูลฝอยหนองแขม พร้อมทีมงาน มอบสิ่งของและน้ำาดื่มสนับสนุนการทำางาน

ของบุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจเชื้อโควิด-19 โดย ATK ณ โรงพักเก่าหนองแขม ชุมชนตลาด

หนองแขม.

ไทยโพสต์ • นายรุ่งโรจน์ รังสิโย

ภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.

ปูนซิเมนต์ไทย หรือ SCC เปิดเผย

ว่า แผนการดำาเนินธุรกิจในช่วง 7                                                                      

ปีข้างหน้า บริษัทเตรียมงบลงทุน

ไว้ประมาณ 70,000 ล้านบาท หรือ

ประมาณปีละ 10,000 ล้านบาท 

เพื่อมุ่งเน้นธุรกิจด้านแนวทางการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น

ศูนย์ และการพัฒนานวัตกรรม

เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยเงิน

ลงทุนดังกล่าวบริษัทจะใช้สำาหรับ

การปรับปรุงกระบวนการผลิต

และพัฒนาธุรกิจคาร์บอนเพ่ือให้

บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือน

กระจกสุทธิลง 20% ภายในปี 73

ท้ังน้ี ล่าสุดบริษัทประกาศ

จุดยืนในการดำาเนินธุรกิจในแนว 

ทาง ESG 4 Plus ได้แก่ 1. Net 

Zero, 2. Go Green, 3. Lean 

เหลื่อมล้ำา, 4.ย้ำาร่วมมือ และ Plus 

เป็นธรรม โปร่งใส

สำาหรับแนวทาง Net Zero 

น้ัน ต้ังเป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระ                              

จกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 68 โดย

การเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานคาร์                                      

บอนต่ำาจากวัสดุเหลือใช้ทางการ

เกษตรและเ ช้ือเพลิงจากขยะ 

พร้อมต้ังเป้าปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน 

3 ล้านไร่ และป่าโกงกาง 3 หมื่นไร่ 

รวมถึงสร้างฝายชะลอน้ำา 130,000 

ฝาย เพื่อดูดซับ 5 ล้านตันคาร์ 

บอนไดออกไซด์ ส่วนด้าน Go 

Green จะเร่งดันนวัตกรรมรักษ์โลก 

โดยต้ังเป้าเพ่ิมสัดส่วนผลิตภัณฑ์

ฉลาก SCG Green Choice เป็น 

2 เท่า เป็น 67% ภายในปี 73 จาก

เดิมท่ีอยู่ระดับ 32%.

WICE ลุ้นโค้งสุดท้�ยปี 64 นิวไฮต่อเนื่อง

นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 

บมจ.ไวส์ โลจิสติกส์ หรือ WICE เปิดเผยว่า ทิศทางธุรกิจช่วง

ไตรมาส 4/64 แนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง คาดรายได้ทำานิวไฮเป็น

ไตรมาสที่ 8 จากปริมาณการขนส่งที่เพิ่มขึ้นทั้ง 4 กลุ่มธุรกิจ

หลัก ได้แก่ ธุรกิจการขนส่งทางทะเล, การขนส่งทางอากาศ, 

ธุรกิจบริการด้านซัพพลายเชน และธุรกิจบริการขนส่งข้ามแดน 

พร้อมเตรียมขยายบริการขนส่งข้ามแดนเชื่อมต่อรถไฟลาว-

จีน โดยเล็งเปิดคลังสินค้าใหม่ในประเทศรองรับความต้องการ

ลูกค้า มั่นใจผลประกอบการปี 64 ทะลุเป้าหมายใหม่ 5,800 

ล้านบาท

ศุภ�ลัยผุดแนวร�บจับกลุ่ม New Gen

นางสาวธัญวรัตน์ ปัญญารัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

ฝ่ายการตลาดและการขาย บมจ.ศุภาลัย เปิดเผยว่า ในไตรมาส

สุดท้ายปี 64 ทางบริษัทได้เดินหน้ารุกดีมานด์ครอบครัวเมือง                                                                                  

กลุ่ม New Gen เปิดตัวโครงการ “ศุภาลัย พาร์ควิลล์ ประชา 

อุทิศ-สุขสวัสดิ์” กับบ้านซีรีส์ใหม่ Tropical Style มอบความทัน

สมัย หรูหรา ใกล้ชิดธรรมชาติ และทำาเลใกล้เมือง ในราคาเริ่ม

ต้น 7-15 ล้านบาท Pre-Sale 11-12 ธันวาคมนี้ ณ สำานักงาน

ขาย พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย

CPF รับประก�ศนียบัตร ESG100 เป็นปีที่ 5

รายงานข่าวจาก บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือซีพี

เอฟ แจ้งว่า ได้รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company 

ประจำาปี 2564 เป็นปีที่ 5 จากสถาบันไทยพัฒน์ สะท้อนการ

ดำาเนินงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 

สร้างสมดุลในการดำาเนินธุรกิจและการเติบโตของรายได้อย่าง

ม่ันคงและต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างความเชื่อม่ันให้กับคู่ค้าธุรกิจ 

นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย

OTO-W1 ลงสน�มเทรด 9 ธ.ค.นี้

นายคณาวุฒิ วรรทนธีรัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ.วันทูวัน คอนแทคส์ หรือ OTO เปิดเผยว่า ใบสำาคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท หรือ OTO-W1 จะเริ่ม

เข้าทำาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 9 

ธันวาคม 2564 จำานวน 279.99 ล้านหน่วย ในอัตราส่วนแปลง

สภาพ 1:1 อายุ 3 ปี ราคาใช้สิทธิ 3 บาท/หุ้น ซึ่งเป็นการเตรียม

ความพร้อมเสริมความแข็งแกร่งให้กับฐานทุนของบริษัท

ทดสอบจ่�ยไฟ ‘สย�ม พ�วเวอร์’ ฉลุย

นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานคณะกรรมการ

บริหาร บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง (TPCH) เปิดเผยว่า เริ่ม

ทดสอบระบบจ่ายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าขยะสยาม พาวเวอร์ 

ขนาดกำาลังผลิต 9.5 เมกะวัตต์แล้ว เพื่อเตรียมความพร้อม 

COD ภายในไตรมาส 4/2564 ตามกำาหนด พร้อมเดินหน้าสร้าง

โรงไฟฟ้าประชารัฐชีวมวล แม่ลาน และโรงไฟฟ้าประชารัฐชีว

มวล บันนังสตา คาดปีหน้ามีความชัดเจน. 

เศรษฐกิจโลกที่ปีหน้าน่าจะเติบ 

โตที่ 4-5% ในขณะที่ปีนี้ 0.5-

1.5% ขณะที่การส่งออกจะขยาย

ตัวในกรอบ 3.0% ถึง 5.0% ซึ่ง

มาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

โลก ทำาให้การส่งออกจะมีการ

ขยายตัวต่อจากปีนี้ ส่วนปีนี้ปรับ

ส่งออกขึ้นมาอยู่ที่ 13-15% จาก

เดิม 12-14%” นายสนั่นกล่าว

นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพร                                               

มงคล ประธานกรรมการหอการ 

ค้าไทย-จีน กล่าวว่า สถานการณ์

เศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของ

ไทยโดยรวม ในไตรมาสที่ 1/65 

เมื่อเทียบกับไตรมาสปัจจุบัน 

มากกว่า 60% เห็นว่าจะเพิ่มขึ้น 

ดีขึ้น หมายถึงว่าเศรษฐกิจไทยได้

ผ่านจุดต่ำาสุดแล้ว พร้อมทั้งคาด

ว่านักท่องเที่ยวจากจีนจะเริ่มมี                                              

การเดินทางในไตรมาส 3/65 ราว                                                 

42% ดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะว่า

ต้องเปิดประเทศต่อไป แต่ให้ใช้

มาตรการเช่นในปัจจุบันหรือเข้ม

ข้นขึ้น เช่น การปิดบางกิจการ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์                                                 

รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พา 

ณิชย์ กล่าวว่า การค้าชายแดน

และผ่านแดนเดือน ต.ค.2564 ที่

ประกอบด้วยคู่ค้าสำาคัญ 7 ประ 

เทศ คือ เมียนมา มาเลเซีย สปป.

ลาว กัมพูชา เวียดนาม จีน และ

สิงคโปร์ มีมูลค่า 148,803 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้น 32.07% และ

เฉพาะการส่งออกมีมูลค่าสูงถึง 

ยิ่งมีการฉีดวัคซีนได้มากในปัจจุบัน เท่ากับมีเกราะป้องกันความ

รุนแรงของโรคได้มากขึ้น แม้จะมีจำานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มก็ไม่น่าวิตก 

ดังนั้นการตื่นตกใจของนักลงทุนต่างชาติจึงมีน้ำาหนักน้อยมาก การ

ขายของนักลงทุนต่างชาติดูแล้วจะเป็นการขายทำากำาไรมากกว่า 

แต่เนื่องจากได้มีการขายออกมาค่อนข้างมากแล้วและบรรยากาศ

โดยรวมดูดีขึ้น ทำาให้มองว่าแรงขายต่อไปน่าจะค่อยๆ ลดน้อยลง

ที่น่าพิจารณาคือ การลงทุนของกองทุนในปัจจุบันที่พลิก

จากขายมาเป็นการโหมซื้อค่อนข้างมากและได้ซื้อติดต่อกันมา 2 

วันทำาการ รวมแล้วซื้อไปถึง 5,360 ล้านบาท ก็ดูไม่ธรรมดา มี

เจตนาที่จะซื้อจริงจังมาก คงมาจากมีเม็ดเงินไหลเข้ามาลงทุนใน

กองทุนมากขึ้น ซึ่งจะเป็นปกติของช่วงเวลาปลายปีมักจะมีเงิน

ทะลักเข้ามามากนับหมื่นล้านบาท จึงต้องลงทุนทันที และคิด

เหมือนว่าในธุรกิจนี้เมื่อมีการโหมซื้อไปมากแล้วอาจจะมีการชะลอ

ตัวลงบ้าง ทำาให้ตลาดจะผันผวนมากขึ้นแต่ก็เป็นแค่ช่วงระยะสั้นๆ                                                                               

เพราะเป็นการซื้อเพื่อลงทุนค่อนข้างยาว จะขายทันทีไม่ได้ ทำาให้

ปริมาณหุ้นดูดูดเข้าไปลงทุนจำานวนมาก จึงมีผลกับแรงขายในตลาด 

จะมีไม่มากไปด้วย และเมื่อมาดูภาวะโดยรวมที่นับวันดูดี จำานวน

ผู้ติดเชื้อในประเทศลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ ทำาให้บรรยากาศดีขึ้น

และก็มีการออกมาปรับเพ่ิมการเติบโตของเศรษฐกิจ ทำาให้เกิดความ 

เชื่อมั่นมากขึ้น ย่อมดีกับตลาดหุ้นโดยตรง จึงมองเป็นจังหวะที่ดี

กับการเลือกลงทุน

ส่วนกลุ่มหุ้นท่ีน่ามองในกลุ่มพลัง 

งาน ราคาน้ำามันเร่ิมดีดกลับ ดีกับธุรกิจ 

จึงน่ามองท่ี PTTEP, DEMCO และ 

TCC กลุ่มอาหารยังโตดี น่ามองท่ี CPF, 

RBF และ SUN กลุ่มพาณิชย์ยังรับผล

ดีจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ จึงน่า

มองท่ี ILM, MEGA และ RS กลุ่มขนส่ง

ม่ันใจว่าจะเติบโตสูงต่อไป เพราะการ

ส่งออกยังดีมาก น่ามองท่ี BEM, JWD 

และ WICE หุ้นรายตัวท่ีน่ามองมี SCB, 

SA และ ILINK เป็นต้น

เ น่ืองจากจะมี วันหยุดศุก ร์ น้ี  

ตลาดจึงเทรดแค่วันน้ีเป็นวันท้ายสัปดาห์ 

ตลาดอาจซึมลงแต่เหมาะท่ีจะเลือก

ลงทุนต่อไป.

ผันผวนแต่ยังมีแนวโน้มดี

มองตล�ดวันนี้คงจะมีคว�มผันผวนม�กขึ้น เพร�ะท�งด�้น

การเก็งกำาไรจะคิดว่าหากตลาดบวกต่อเนื่องได้ 3 วันจะคิดว่าตลาด

ขึ้นมาแรงเกินไป จึงอาจมีการขายทำากำาไรออกมามากขึ้น ดูจาก

พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนในกลุ่มต่างๆ จะพบว่านักลงทุน

ต่างชาติยังคงมีการขายหุ้นออกมามาก จะบอกว่าเป็นเพราะยัง

กลัวกับการระบาดของโรคโควิดกลายพันธุ์ดูจะเป็นการใช้อารมณ์

ความรู้สึกมากเกินไป เพราะจากการรายงานของประเทศที่มีผู้ติด

เชื้อกลายพันธุ์ที่มีจำานวนค่อนข้างมาก พบว่าผู้ติดเชื้อโอมิครอนจะ

มีอาการไม่รุนแรง แม้จะติดเชื้อได้ง่ายก็ตาม จึงไม่น่าวิตกหรือน่า

กลัวเหมือนกับเชื้อเดลตาที่ยังคงทำาให้ผู้ป่วยล้มตายได้มาก ดังนั้น

BBLนำ�ร่องบริก�รยืนยันตัวตนผ่�นมือถือ!
ไทยโพสต์ • “ธนาคารกรุงเทพ” 

นำาร่องให้บริการ Mobile ID ยืน                                               

ยันตัวตนผ่านโทรศัพท์มือถือ                                          

เพ่ิมความสะดวกสบายให้ลูกค้า 

ไม่ต้องใช้เอกสาร การันตีปลอด 

ภัยหายห่วง

นายกึกก้อง รักเผ่าพันธุ์ 

รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุง                                      

เทพ หรือ BBL เปิดเผยว่า ธนา                               

คารได้เริ่มเปิดให้บริการยืนยัน

ตัวตนด้วยรูปแบบบัตรประจำา

ตัวอิ เล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์

เคลื่อนที่ (Mobile ID) โดยลูกค้า                            

ของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์                             

เคลื่อนที่ในเครือข่าย AIS, DTAC                                                    

และ TRUE ท่ีได้สมัครใช้บริการ                                                        

Mobile ID เรียบร้อยแล้วสามารถ

ยืนยันตัวตนเพ่ือทำาธุรกรรมกับ

ธนาคารได้ ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมความ

สะดวกสบายในการสมัครใ ช้

บริการต่างๆ กับธนาคาร ไม่ต้อง

ใช้เอกสาร ทำาธุรกรรมด้วยตนเอง

ได้ง่าย ทุกท่ี ทุกเวลา และมีความ

ปลอดภัย ซ่ึงนับเป็นธนาคารแห่ง

แรกท่ีได้เร่ิมเปิดให้บริการน้ี

ทั้งนี้ สามารถใช้ Mobile 

ID เพื่อยืนยันตัวตนเพื่อทำาธุรกรรม 

ต่างๆ กับธนาคารกรุงเทพได้ 2                                                

รูปแบบ ดังนี้ 1.ธุรกรรมออนไลน์   

สำาหรับการเปิดบัญชีสะสมทรัพย์ 

e-Savings พร้อมสมัครโมบาย

แบงกิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ และ 

2.ธุรกรรมที่สาขา ลูกค้าสามารถ

ยืนยันความเป็นเจ้าของหมายเลข

โทรศัพท์มือถือ สำาหรับประกอบ

การทำาธุรกรรมเปิดบัญชี ณ สาขา

ธนาคาร เช่น สามารถทำาธุรกรรม

เปิดบัญชีเงินฝาก

“บริการ Mobile ID เป็น    

การนำาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำานวย 

ความสะดวกในการทำาธุรกรรม

ต่างๆ ได้ โดยไม่จำาเป็นต้องพก

บัตรประชาชนไปแสดงหรือยืน           

ยันตัวตน เพียงใช้ Mobile ID 

แทนบัตรประชาชนได้เลย จะ

ใช้งานระบบออนไลน์ก็ง่าย ทำา

ธุรกรรมที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ หรือ

กรณีไปใช้บริการที่สาขาก็มั่นใจ 

สามารถยืนยันเบอร์ โทรศัพท์ ได้

ง่ายๆ และที่สำาคัญยังมีความน่า

เชื่อถือและปลอดภัย เนื่องจาก

นำาเทคโนโลยีทันสมัย เช่น บล็อก

เชน และระบบการยืนยันตัวตน

แบบหลายองค์ประกอบ (Multi-

factor Authentication) มาสนับ

สนุน” นายกึกก้องกล่าว.

82,068 ล้านบาท เพ่ิม 31.48% 

นำาเข้ามูลค่า 66,735 ล้านบาท 

เพ่ิมข้ึน 32.81% ไทยได้ดุลการค้า 

15,333 ล้านบาท ดังน้ัน 10 เดือน

ของปี 2564 (ม.ค.-ต.ค.) มีมูลค่า 

1,424,345 ล้านบาท เพ่ิม 31.72%.

‘อสังหาฯ’ลุ้น

มาตรการรัฐ

กระตุ้นตลาด
ไทยโพสต์ • ดีดีพร็อพเพอร์ต้ี คาด

ตลาดอสังหาฯ ปี 65 มีแววฟ้ืน                                                         

ลุ้นมาตรการสนับสนุนจากรัฐ หลัง                                  

เผชิญวิกฤตโควิด-19 ท่ีรุนแรง “ซิซ

ซากรุ๊ป” ปล้ืมอสังหาฯ ภูเก็ตเร่ิมฟ้ืน

ตัวหลังรัฐบาลเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

นางกมลภัทร แสวงกิจ ผู้

จัดการใหญ่ประจำาประเทศไทยของ       

ดีดีพร็อพเพอร์ต้ี เปิดเผยว่า ตัวแปร

สำาคัญของภาคธุรกิจในปีน้ียังคงมา

จากวิกฤตโควิด-19 ท่ีส่งผลกระทบ

ต่อภาคธุรกิจ รวมถึงภาคอสังหาฯ 

หลังจากท่ีก่อนหน้าน้ีเคยคาดการณ์

ว่าปี 2564 จะเป็นปีท่ีมีแนวโน้ม

ฟ้ืนตัวได้อีกคร้ัง แต่สถานการณ์ท่ี

ผันผวนยังคงเป็นอุปสรรคใหญ่ ทำา

ให้ตลาดอสังหาฯ ปีน้ีไม่สามารถ

เติบโตได้ดีเท่าท่ีควร คาดว่าปี 2565 

จะเป็นปีแห่งการฟ้ืนตัวของตลาด

อสังหาฯ ดังน้ันผู้ประกอบการต้อง

จับตาดูมาตรการสนับสนุนจากภาค

รัฐอย่างใกล้ชิดก่อนตัดสินใจ

ด้านนางสาวธรา รุ่งแสง

สุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สาย                                                   

งานการพาณิชย์ บริษัท ซิซซา กรุ๊ป                                                 

จำากัด กล่าวว่า หลังจากท่ีรัฐบาล

เปิดประเทศและคลายล็อกมาตร                                                         

การกำากับสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัย                                                     

ช่ัวคราว เชื่อว่าจะส่งผลดีและช่วย

กระตุ้นเศรษฐกิจไทย ข้อมูลจาก 

(REIC) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

(ธอส.) ระบุว่า ภาคธุรกิจอสังหาริม                                                         

ทรัพย์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติภาย                                                              

ในปี 2566 จากเดิมท่ีคาดว่าเป็นปี 

2568-2570 สำาหรับตลาดอสังหาฯ 

ภูเก็ต หลังการเปิดโครงการ “Phuket                                                  

Sandbox” โดยจากการคาดการณ์ 

ของ REIC คาดว่าในช่วงครึ่งปีแรก

ของ 2565 จะมีอัตราการขยายตัว                                                      

ของตลาดอสังหาฯ ที่เติบโตขึ้นประ 

มาณ 45.5% เพื่อเป็นการกระตุ้นดี 

มานด์ให้มาลงทุนมากข้ึน บริษัทจึงได้                                                

นำาโครงการ “Wyndham Grand Nai                                                        

Harn Beach Phuket” มาจัดแคม 

เปญ “สุขคูณ 2” ต้อนรับปีใหม่.

69,263.88

8/12/64

 1,618.36
+9.08

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 6,645.56 4,233.87 2,411.68
 6,075.62 6,508.16 -432.54
 28,540.57 29,994.61 -1,454.04
 28,002.14 28,527.25 -525.10

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 33.01 33.73
ยูโร 37.08 38.07
ปอนดสเตอรลิง 43.41 44.60
เยน (100 เยน) 28.85 29.71
หยวนจีน 4.95 5.36
ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 28,300 28,400
ทองรูปพรรณ 27,788 28,900
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

พัฒน�เปลี่ยนประเทศ
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

ควิดไม่จบง่าย ส่งผลสินค้ากลุ่มป้องกันและกำาจัดเชื้อโตไม่หยุดจาก

ความต้องการทั่วโลก ด้าน ซีตาทัช สตาร์ทอัปสัญชาติไทยผู้ผลิต

และพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำาจัดเชื้อ ล่าสุดจับมือ

สวีเดน เปิดตัว ซีทัชแมสก์ (Z-TOUCH MASK) หน้ากากผ้าทำาความ

สะอาดตัวเองได้ ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส 

และโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ได้มากกว่า 

99% เจ้าแรกของไทย พร้อมได้รับการ

รับรองผลจากสถาบันชั้นนำาระดับโลก 

สำาหรับผู้สนใจสามารถหาซื้อได้ทั้งช่อง

ทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น Shopee: https://shp.ee/92xazsp Lazada: bit.

ly/3BTAWAz Facebook: https://fb.me/msg/ztouchofficial/ Line official 

: @ztouchofficial: https://lin.ee/k8pN3T3 Website : www.ztouchbrand.

com และร้านค้าชั้นนำาทั่วไป เพื่อช่วยกระตุ้นให้คนไทยระวังป้องกันการ

ะโวคาโดมีกรดไขมัน

ชนิดดีที่ต่อสู้กับการ

อักเสบสูง ซึ่งช่วยให้

ผิวเนียนนุ่ม พวกเขายัง

ประกอบด้วย

สารอาหารที่

จำาเป็น

หลาย

อย่าง 

ที่อาจ

ป้องกัน

ริ้วรอยได้ 

เช่นเดียวกับโอเมกา 3 ที่

พบในปลาแซลมอน อะโว

คาโดจะเต็มไปด้วยกรดไข

มัน ที่ต่อสู้กับการอักเสบที่

ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันทำางาน

ได้อย่างถูกต้อง และยังช่วย

ครที่กำาลังมองหาของขวัญปีใหม่ที่ทั้งสุขภาพดี เก๋ไก๋      

อินเทรนด์ ไม่เหมือนใคร ไม่มีใครเหมือน ที่สำาคัญเป็นของ

ฝากที่แกะกล่องแล้วร้องว้าว อีกทั้งยังสามารถกินใช้ได้

จริง แบบที่ไม่ต้องรอใช้ โดยเฉพาะของขวัญออร์แกนิกที่ดี

ต่อสุขภาพนั้น “แววตา เอกชาวนา” นักกำาหนดอาหารอิสระ และ

ที่ปรึกษาโครงการกินผักและผลไม้ดีวันละ 400 กรัม จาก สสส.

มีข้อมูลที่น่าสนใจให้เลือกพิจารณา โดยกล่าวว่า หลักการเลือก

ของขวัญมอบให้คนที่เรารักและเคารพนั้น อย่างน้อยจะต้องอยู่ได้

นาน 7-14 วันเป็นอย่างต่ำาสำาหรับของกินประเภทต่างๆ ซึ่งถือว่าได้

ประโยชน์แก่ผู้รับ

“ขนมเค้ก คุกกี้ หากหลีกเลี่ยงได้ ควรจะหลีกเลี่ยง เพราะ

เชื่อว่าในช่วงเทศกาล ทุกคนจะต้องฉลองกันด้วยอาหารเหล่านี้

เป็นส่วนใหญ่ จึงขอแนะนำาว่า อาหารที่สามารถเก็บได้นานและกิน

ได้จริง หรือมีอายุของการบริโภคอยู่

ในระหว่าง 7-14 วัน หรือมากกว่า

นั้น อย่าง หอมแดงและกระเทียม

ออร์แกนิก โดยนำามาห่อหรือจัดใน

ตะกร้าให้สวยงาม ก็ถือเป็นของขวัญ

ที่ดีต่อสุขภาพผู้รับไม่น้อย และยัง

สามารถเก็บไว้รับประทานได้นานๆ

อีกด้วย แม้หลายคนจะมองว่าเป็น

ของที่สามารถหาได้ง่ายๆ และคุ้น

เคยกันดี แต่อย่าลืมว่าของกินของ

ใช้ออร์แกนิกต่างๆ เป็นสิ่งที่ทุกคน

ย่อมถวิลหาและต้องการ เพราะ

เทรนด์การดูแลสุขภาพนั้นมาแรง ที่สำาคัญเมื่อเป็นสินค้าที่

ปลอดสารเคมี ย่อมทำาให้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ มีความโดดเด่นอยู่ในตัว

เอง และเหมาะที่จะมอบให้กับผู้อื่น”  

“พี่แวว นักกำาหนดอาหารอิสระ” บอกอีกว่า “จาก

ประสบการณ์ที่เป็นนักกำาหนดอาหาร จึงได้ข้อคิดที่ว่า ของขวัญที่ดี

จะต้องเป็นสิ่งที่ทั้งผู้ให้และผู้รับไม่ได้ซื้อและไม่ได้ใช้เป็นประจำาทุก

เลือกของขวัญปีใหม่สไตล์ออร์แกนิก

วิถี ใหม่เพื่อสุขภาพถูกใจผู้ให้ถึงผู้รับ

ใ

อะโวคาโดช่วยผิวสวย

วัน จึงเป็นสิ่งที่พิเศษทำาให้

ผู้ซื้อสุขใจ และผู้รับถูกใจ

เช่นเดียวกัน ดังนั้น ถ้าจะ

เลือกของขวัญปีใหม่ที่อยู่ใน

หมวดหมู่ของกลุ่มอาหาร

ธัญพืช แนะนำาว่าให้เลือกถั่ว 

หรือเมล็ดธัญพืช เมล็ด

เจีย เมล็ดแฟลกซ์ งาขี้

ม่อนบด เนื่องจากเป็น    

กลุ่มของธัญพืชที่สามารถ

บริโภคได้นานๆ โดยนำา

มาโรยข้าวรับประทาน

ก็ดีต่อสุขภาพเช่นกัน 

เนื่องจากมีสารต้านอนุมูล

อิสระสูง ช่วยชะลอวัย ที่สำาคัญแนะนำาว่าให้จัดของขวัญกลุ่ม

เมล็ดธัญพืชเพื่อสุขภาพนี้ลงในตะกร้าสวยงาม ที่สามารถสอด

แทรกงาดำาบด (งาขี้ม่อน) หรือข้าวโอ๊ต ลงไปได้ด้วยเช่นกัน 

นอกจากนี้ยังมีข้าวอินทรีย์ที่ถือเป็นข้าวออร์แกนิก ที่ปลูก

โดยปราศจากการใช้สารเคมี 

หากต้องการมอบน้ำามันพืช ที่ผู้รับสามารถเปิด

ใช้ได้ทันที ที่สำาคัญอย่าลืมว่าต้องเป็นน้ำามัน

ที่เราไม่ค่อยได้ใช้บ่อยๆ ในชีวิตประจำาวัน 

หรืออาจจะต้องเลือกน้ำามันพืชเกรดเอ

พิเศษ ที่ดีไซน์ให้มีบรรจุภัณฑ์สวยงาม

และแปลกตา เช่น น้ำามันอะโวคาโด, 

น้ำามันเมล็ดชา, น้ำามันมะกอกเอ็กซ์

ตร้าเวอร์จิ้น (ขวดสีเขียว) ไล่มาถึง

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ก็เป็นของขวัญปี

ใหม่ที่ดีเช่นกัน แนะนำาว่าให้เลือกเครื่องดื่มที่อยู่ในกลุ่มของนมพืช เช่น 

นมถั่วพิสตาชิโอ นมอัลมอนด์ นมถั่วเหลือง หรือนมวัว สูตรหวานน้อย ไข

อ

• แอ๊ว ภาส์สิณี พิทักษ์นิลประดับ ประธาน

สภาวัฒนธรรมอำาเภอสามพราน และเจ้าของร้าน 

มณฑลเบเกอรี่ เปลี่ยนชื่อและนามสกุลจากเดิมต้อนรับ

ปีใหม่เป็น สรัญธรณ์ ไชยกิตติลักษณ์ เชื่อได้ว่าธุรกิจที่

ทำาอยู่จะต้องเจริญรุ่งเรืองมากกว่าเดิมแน่ๆ.. •

• งาน PHUKET GEMS&JEWELRY FEST 

ระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม ที่เซ็นทรัล ภูเก็ต แก้ม  

พชรพรรณ ลีฬหรัตนรักษ์ เจ้าของ ร้านเดอลีฬห์ 

จากจิวเวลรี่เทรด กรุงเทพมหานคร นำาเครื่องประดับ

อัญมณี เพชร พลอย ธรรมชาติที่คัดพิเศษมาตรฐาน

การส่งออกไปร่วมออกร้านด้วย..•

• สองพี่น้อง ณัฐดนัย และวิโรจน์ ตั้งศิริวิไล

พร เจ้าของร้านอาหารจีนชื่อดัง ครัวแต้จิ๋ว ย่านโรง

พยาบาลวชิระ จังหวัดภูเก็ต หนีโควิดมาโชว์ฝีไม้

ลายมือเปิดร้านอาหารที่ใกล้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

ชื่อ เฮียสี่หมูแดงเตาถ่าน ให้นักชิมได้ลิ้มรสชาติ

เป็นการชั่วคราว เพื่อเตรียมเปิดร้านใหม่ที่หรูหราใน

อีกไม่นานนัก..•

• สารี อ๋องสมหวัง เปิด คลับเฮาส์ ห้องคอส

ซูมเมอร์ทูเดย์ ตามคำาแนะนำาของ ดำารง พุฒตาล ที่

ปรึกษาใหญ่สภาองค์กรของผู้บริโภค เพื่อให้ข้อมูล

ข่าวสารและรับฟังเสียงของประชาชนทุกวันอังคาร 

เวลา 20.00 น...•

• เนรมิตเกษตร เกษตรแม่นยำากลางกรุง 

ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดโลกร้อนด้วยการใช้

พลังงานแสงแดดที่ร้อน ร้อนจัด ตลอด 24 ชั่วโมง 

โดยติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าใช้ในโรงเรือน

แห่งแรกในภูมิภาคนี้ ช่วงนี้ อาจารย์พรรชฏ เปีย

ถนอม อยู่เฝ้าลูกๆ เมลอนพรีเมียม ทั้งสายพันธุ์ญี่ปุ่น

และเนเธอร์แลนด์ เหมาะสำาหรับเป็นของสวัสดีปี

ใหม่ 2565 ที่จะมาถึง แว่วๆ ว่ากำาลังเตรียมงานช่วง

คริสต์มาสนี้ด้วย อย่าลืมติดตามได้ที่แดนเนรมิต หรือ

ไลน์ @เนรมิตเกษตร 09-2943-2456..•

• ตุ้ม ณิชยา ชัยวิสุทธิ ์ดูแลรักษาพยาบาล 

คุณพ่อสุรัตน์ ชัยวิสุทธิ์ นานเกือบ 2 ปี จนถึงแก่

กรรม ทำาพิธีฌาปนกิจไปเรียบร้อยแล้วที่วัดระฆังโฆสิ

ตาราม ท่ามกลางแขกผู้ใหญ่ ญาติมิตรที่มาร่วมแสดง

ความอาลัย รวมทั้งเพื่อนสนิท รศ.ดร.กฤตกา คงสม

พงษ์ และคณะ..•

• ช่วงน้ี สุเมธ ต่อสหะกุล เจ้าของร้านพระราม

เก้าไก่ย่าง ชวนศรีภรรยา รจนา และเพื่อนสนิท เช่ารถ

ไปโต้ลมหนาวตระเวนไหว้พระตามวัดต่างๆ ของภาค

อีสาน เพื่อเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ท่ีจะถึง..•

แมวลายเสือ

ชะลอวัย และ

ทำาให้สุขภาพ

จิตใจดีขึ้น

อีกด้วย 

เพิ่มผล

ไม้สี

เขียว

ลงใน

สลัดของ

คุณ หรือเติมลงในขนมปัง

ของคุณ หรือใช้อะโวคาโด 

เพื่อทำาพุดดิ้งเพื่อสุขภาพ 

รับรองผิวผ่องใสเป็นยองใย

จากภายในแน่นอน.

โ

ล็อกซเล่ย์ อีโวลูช่ัน เทคโนโลยี (LET) 

เผยความสำาเร็จในการบูรณาการระบบ

รักษาความปลอดภัยเหนือระดับก้าวเข้าสู่

ความเป็นโมเดิร์นซิเคียวริต้ี (Modern Security)  

ติดอาวุธด้านความปลอดภัยสุดไฮเทคให้

สถานีขนส่งหมอชิต ช่วยปราบอาชญากร 

ลดอาชญากรรม สร้างความอุ่นใจให้ผู้เดินทาง

นายยุทธพร จิตตเกษม ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท 

ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำากัด หรือ 

LET เปิดเผยว่า หัวใจหลักของระบบรักษา

ความปลอดภัย ไม่ใช่แค่อุปกรณ์ทันสมัย

เพียงอย่างเดียว แต่ต้องสามารถบูรณาการ

เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้ทำางานร่วมกันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพด้วย ล่าสุดบริษัท LET ในฐานะ

ผู้ ให้บริการเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย

แบบรวมศูนย์ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท 

ขนส่ง จำากัด หรือ บขส. ให้นำาเทคโนโลยี

ด้านความปลอดภัยมาใช้บูรณาการภายใน

สถานีขนส่งผู้ โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต) 

จตุจักร เพื่อแก้ไขปัญหากลุ่มมิจฉาชีพก่อ

คดีลักทรัพย์ หลอกลวง สร้างความเดือดร้อน 

แก่ผู้โดยสารภายในสถานีฯ และเป็นส่วนหน่ึง

ของการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น SMART 

Station (Modern Bus) ตามนโยบาย Smart 

Digital Transport ของ บขส. 

ท้ังน้ี บริษัท LET ได้ดำาเนินการติดต้ัง

กล้อง CCTV คุณภาพสูงจำานวนมากภายใน

สถานีขนส่งหมอชิต ผสานเข้ากับเทคโนโลยี 

ล็อกซเล่ย์ดัน LET ขึ้นแท่นผู้นำาเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยเหนือระดับ

ชู AI ลดปัญหาอาชญากรรมมุ่งเข้าสู่สังคมยุคใหม่ (New Society) 

AI ระบบวิเคราะห์ใบหน้า (Face Recognition) 

ระบบจดจำาป้ายทะเบียน และระบบตรวจ

นับจำานวนคน (People Counting ) ในเวลา

เดียวกัน เทคโนโลยี AI เหล่านี้ ทาง LET ได้

นำาเข้ามาบูรณาการ ได้อย่างลงตัว ภายใต้

คอนเซ็ปต์ Modern Security ทำาให้สามารถ

ลดจำานวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ลงอย่างมีนัยสำาคัญ อีกทั้ง

ระบบ AI ต่างๆ ที่นำามาใช้ 

จะส่งข้อมูลมาที่ห้องปฎิบัติการ 

Single Command Control 

Center ของ บขส. คอยดูแล

และเฝ้าระวังตลอด 24 ช่ัวโมง 

เพื่อบริหารจัดการด้านความ

ปลอดภัยภายในสถานีขนส่ง

หมอชิตแบบเรียลไทม์ และ

สามารถทำารายงานสรุปรวม

ถึงแสดงผลเหตุการณ์ต่างๆ ให้ผู้บริหารรับทราบ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำาหรับผลงานท่ีผ่านมาระบบ AI ต่างๆ 

ที่บริษัท LET เลือกสรรมาใช้ภายใต้คอนเซ็ปต์ 

Modern Security สามารถติดตามจับกุม

มิจฉาชีพและลดปัญหาการเกิดอาชญากรรม

ภายในสถานี ขนส่ งหมอชิต ได้ อย่ า งมี

ประสิทธิภาพ อาทิ กรณีจับคนร้ายลำาเลียง

ยาเสพติดบริเวณสถานีขนส่ง กรณีจับผู้ต้อง

สงสัยก่อเหตุระเบิด 4 จุดระหว่างเดินทาง

หลบหนีที่สถานีขนส่ง กรณีจับกุมโชเฟอร์

แท็กซี่ล่อลวงผู้ โดยสารบริเวณลานจอดรถ

สถานีขนส่ง รวมถึงกรณีจับมิจฉาชีพลักทรัพย์

ผู้ โดยสารภายในสถานีขนส่งได้หลายราย 

ซึ่งสร้างความอุ่นใจด้านความปลอดภัยให้

ผู้เดินทางเป็นอย่างมาก

นอกจากงานด้านความปลอดภัยใน

สถานีขนส่งหมอชิตแล้ว บริษัท LET ยังได้

ร่วมสนับสนุน "ระบบบูรณาการรักษาความ

ปลอดภัยของตำารวจภูธรภาค 5" ซึ่งเป็น

ระบบสำาคัญในโครงการสมาร์ท ซิตี้ (Smart 

City) ท่ีเป็นการบูรณาการร่วมกัน 5 หน่วยงาน

ทางภาคเหนือ ภายใต้การนำาของตำารวจภูธร

ภาค 5 โดยล่าสุดบริษัท LET ได้ส่งมอบรถ

โมบายศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าเคลื่อนท่ีต้นแบบ 

(Mobile Incident Command Post) เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานรักษา

ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินแก่ประชาชน โดยเจ้าหน้าที่

สามารถควบคุมและส่ังการได้จากศูนย์ปฏิบัติ

การเคลื่อนท่ีเสมือนห้องควบคุมหลักเพื่อรับมือ

สถานการณ์นอกพ้ืนท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายยุทธพร กล่าวอีกว่า บริษัท LET 

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีด้านความ

ปลอดภัยอัจฉริยะในหลายรูปแบบที่สามารถ

ปรับเพื่อตอบโจทย์ ได้ทุกความต้องการของ

ผู้ ใช้งาน และบริษัทกำาลังพัฒนาไปอีกขั้น

สู่การเป็นผู้ ให้บริการระบบความปลอดภัย

สมัยใหม่ เพื่อรองรับสังคมยุคใหม่ภายใต้

คอนเซ็ปต์ “Modern Security” และท่ีสำาคัญ 

LET มีแพลทฟอร์มเป็นของตัวเองภายใต้ชื่อ 

บียอน แพลทฟอร์ม (Beyond Platform) 

ซึ่งเป็นความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความ

เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีอย่าง บริษัทบราเซ็นท์ 

ประเทศสิงคโปร์ ในการพัฒนาแพลทฟอร์ม

อัจฉริยะด้านรักษาความปลอดภัยผ่านบ๊ิกดาต้า 

และการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาผสาน

เข้ากับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดรน-อากาศยาน

ไร้คนขับ ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับต่างๆ ในระดับ

เมือง จังหวัด และภูมิภาคได้อย่างแม่นยำา 

ตอกย้ำาภาพผู้ให้บริการเทคโนโลยีด้านความ

ปลอดภัยเหนือระดับในแบบ “Modern Security” 

แห่งอนาคตอย่างแท้จริง.

(หน�วย : บาท)

31 กรกฎาคม 31 กรกฎาคม

2564 2563

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  366,743,717  312,038,932 

เงินลงทุนชั่วคราว  -  645,637,776 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ� น  260,321,289  119,921,494 

สินคาคงเหลือ  36,428,514  33,417,578 

สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอ� น  720,495,000  - 

สินทรัพยหมุนเวียนอ� น  14,625,216  99,929 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน  1,398,613,736  1,111,115,709 

สินทรัพย ไมหมุนเวียน  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  521,844,179  480,108,311 

สินทรัพยไมมีตัวตน  1,740,616  2,784,647 

สินทรัพยสิทธิการใช  607,283,811 -

สิทธิการเชา  -  629,534,222 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  20,949,828  21,025,276 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ� น  207,535  273,335 

รวมสินทรัพย ไมหมุนเวียน  1,152,025,969  1,133,725,791 

รวมสินทรัพย  2,550,639,705  2,244,841,500 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ� น  161,233,632  126,587,006 

คาธรรมเนียมแพทยคางจาย  79,549,567  73,104,294 

ภาษีเงินไดคางจาย  30,621,501  14,991,231 

หนี้สินหมุนเวียนอ� น  35,199,408  931,170 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  306,604,108  215,613,701 

หนี้สินไมหมุนเวียน

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน  94,341,465  97,551,354 

หนี้สินไมหมุนเวียนอ� น  1,045,970  969,430 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน  95,387,435  98,520,784 

รวมหนี้สิน  401,991,543  314,134,485 

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

   ทุนจดทะเบียน

      หุนสามัญ 180,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท  180,000,000  180,000,000 

   ทุนออกจําหน�ายและชําระเต็มมูลคาแลว

      หุนสามัญ 180,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท  180,000,000  180,000,000 

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ  20,537,768  20,537,768 

กําไรสะสม

   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย  18,000,000  18,000,000 

   ยังไมไดจัดสรร  1,930,110,394  1,712,169,247 

รวมสวนของผูถือหุน  2,148,648,162  1,930,707,015 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน  2,550,639,705  2,244,841,500 

งบแสดงฐานะการเงินฉบับนี้ ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 เม� อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

ลงช� อ…………………………กรรมการ

 (นายฐิติ  สิหนาทกถากุล)

ลงช� อ………………………….กรรมการ

 (นายประภัทร  สุทธาเวศ)

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ลงช� อ…………………………กรรมการ ลงช� อ………………………….กรรมการ

 (นายประภัทร  สุทธาเวศ)

แพร่ระบาด การ์ดไม่ตก พร้อมรับกับสถานการณ์ โควิด-19 ตลอด

เวลา หรือโทร. 06-5717-5816.

แววตา เอกชาวนา

มันต่ำา นอกจากนี้ก็ให้เลือกโกโก้ผงยี่ห้ออะไรก็ได้ ใส่ลงไปในตะกร้า

เครื่องดื่มนมพืชด้วยเช่นกัน 

“นอกจากนี้หมวดของขวัญสไตล์สุขภาพที่ขาดไม่ได้อย่าง 

หนังสืออาหารสุขภาพ หรือหนังสือที่เกี่ยวกับผักผลไม้ให้พลังงาน

ต่อร่างกาย กระทั่งขวดน้ำาที่ระบุซีซีไว้ข้างขวด ซึ่งมีดีไซน์สวยงาม

แปลกตา ก็สามารถเลือกมาเป็นของขวัญปีใหม่ได้ เพราะจะช่วย

ทำาให้ผู้รับสามารถคำานวณการบริโภคน้ำาในแต่ละวันได้อย่างเหมาะ

สม ที่กล่าวมาก็สามารถเลือกได้ตามงบประมาณที่เรามี หรือ

ถ้าหากเรามีงบประมาณมาก สามารถเลือกของขวัญเพื่อ

สุขภาพที่กล่าวมาอย่างละ 1 ชิ้น และจัดรวมในตะกร้า

เดียวกันก็ได้เช่นกัน เป็นต้นว่า เลือกหอมแดงออร์แกนิก 

มัดสวยๆ 1 จุก ตามด้วยผลไม้ไทยที่รับประทานนานๆ 

อย่างส้มโออีก 1 ผลเล็ก ตามด้วยผลไม้แห้งอีก 1 หรือ 

2 แพ็ก ก็สามารถทำาได้และจัดให้สวยงาม เนื่องจากผักผล

ไม้ปลอดสารเคมีที่กล่าวมานั้น เมื่อบริโภคแล้วสามารถป้องกันโรค  

โควิด-19 ทั้งหอมแดงออร์แกนิกและส้มโอ. 



8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้

โปรดให้รวบรวมช่างฝีมือมาเป็นช่างหลวงร่วมสร้างพระบรมมหาราชวัง
และบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามจำานวนมาก

ช่างสาขาอื่น ได้แก่ ช่างทำาเครื่องราชกกุธภัณฑ์ 
เครื่องอุปโภค ราชูปโภค และช่างสิบหมู่ อาทิ 

ช่างปูน ช่างไม้ ช่างหล่อ ช่างกลึง ช่างแกะ ช่างมุก 
ช่างเขียน และช่างปั้น

ผลงานอันงดงามของช่างฝีมือในรัชกาลที่ ๑
ยังปรากฏเป็นศรีสง่าแก่บ้านเมือง

เป็นมรดกของชาติสืบมาตราบปัจจุบัน

เมื่อกรุงศรีอยุธยาล่มสลาย 
วรรณคดีที่มีมาแต่โบราณก็

สูญหายไปมาก โปรดให้รวบรวม
งานวรรณคดีเก่า และส่งเสริม

ให้มีการสร้างสรรค์ใหม่

กวีสำาคัญในรัชสมัย คือ
เจ้าพระยาพระคลัง (หน)
แต่งวรรณคดีหลายเรื่อง
เช่น อิเหนาคำาฉันท์

เพลงยาวต่างๆ
ร่ายยาวมหาชาติ

กัณฑ์กุมาร
และกัณฑ์มัทรี

และบทร้องมโหรีกากี

ทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีหลายเรื่อง 
อาทิ บทละครเรื่องรามเกียรติ์ อิเหนา 
อุณรุท ดาหลัง และกลอนเพลงยาว

นิราศเรื่องรบพม่าที่ท่ีาดินแดง

โปรดให้ชำาระพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา
และแปลวรรณกรรมจีนเป็นภาษาไทย ได้แก่ สามก๊ก ไซ่ฮั่น

และพงศาวดารมอญ เรื่องราชาธิราช

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๖ มีพระบรมราชโองการให้
วันที่ ๖ เมษายน เป็นวันพระบรมราชา
นุสรณ์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เรียกว่า 

วันจักรี

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ โปรดให้จัดงานฉลอง
พระนครครบ ๑๕๐ ปี พุทธศักราช ๒๔๗๕ และสร้างพระปฐมบรมราชานุสรณ์ 
ทรงบริจาคพระราชทรัพย์ร่วมกับประชาชน สร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้าข้าม
แม่น้ำาเจ้าพระยา ที่เชิงสะพาน โปรดให้ประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชไว้สักการบูชา

พุทธศักราช ๒๕๒๕
รัฐบาลจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ ๒๐๐ ปี

และถวายพระราชสมัญญา “มหาราช”
และกำาหนดให้ วันที่ ๖ เมษายน เป็นวัน

“พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๓๕๒ 

พระชนมพรรษา ๗๓ พรรษา 
ทรงดำารงสิริราชสมบัติ ๒๗ ปี
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9กีฬา

บุรีรัมย์ไประยอง,กิเลนบุกอุทัย ‘รีโว่ลีกคัพ’ 32 ทีม

กรุงเทพฯ • เมื่อวันพุธท่ี 8 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. 

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ บริษัท โต

โยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด ได้จับสลากประกบคู่

ออนไลน์ รีโว่ ลีก คัพ 2021/22 รอบ 32 ทีมสุดท้าย โดย

รอบนี้มี 8 สโมสรจากมังกรฟ้า ลีก (ไทยลีก 3), 8 สโมสรจาก 

M-150 แชมเปียนชิพ (ไทยลีก 2) และอีก 16 ทีมจากรีโว่ ไทย

ลีก (ไทยลีก 1) ที่ผ่านเข้ามา ผลการจับสลากมีดังนี้ (ทีมแรกเจ้า

บ้าน) สงขลา เอฟซี พบ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด, สโมสรฟุตบอลราช

ประชา พบ ราชบุรี มิตรผล เอฟซี, นครปฐม ยูไนเต็ด พบ โปลิศ 

เทโร เอฟซี, ชัยนาท ฮอร์นบิล พบ นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี, 

นครศรี ยูไนเต็ด พบ หนองบัว พิชญ เอฟซี, เกษตรศาสตร์ เอฟซี 

พบ ขอนแก่น ยูไนเต็ด, ระยอง เอฟซี พบ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด, ลำาพูน 

วอริเออร์ พบ พีที ประจวบ เอฟซี, ลำาปาง เอฟซี พบ ทรู แบง     

ค็อก ยูไนเต็ด, เมืองเลย ยูไนเต็ด พบ การท่าเรือ เอฟซี, อุทัยธานี 

เอฟซี พบ เมืองทอง ยูไนเต็ด, พิษณุโลก เอฟซี พบ ลีโอ เชียงราย 

ยูไนเต็ด, กระบี่ เอฟซี พบ สุพรรณบุรี เอฟซี, นครราชสีมา ยูไนเต็ด 

พบ เชียงใหม่ ยูไนเต็ด, ปลวกแดง ยูไนเต็ด พบ สมุทรปราการ ซิตี้ 

และเชียงใหม่ เอฟซี พบ ชลบุรี เอฟซี ทั้งนี้ รอบ 32 ทีมสุดท้ายจะ

แข่งขันในวันที่ 12 มกราคม 2565 ซึ่งผู้ชนะจะผ่านเข้าสู่รอบ 16 

ทีมสุดท้ายต่อไป ซึ่งทีมที่เป็นแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 5 ล้านบาท 

ส่วนทีมรองชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 1 ล้านบาทด้วยกัน

จัดแฮนด์บอลชิงแชมป์ประเทศไทยที่อุบลฯ

ไทยโพสต์ • สมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขัน

แฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ในวันท่ี 15-24 ธันวาคม 2564 ท่ีโรงยิมอเนกประสงค์ 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี โดย ดร.สมบัติ คุรุพันธ์ นายก

สมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย ร่วมด้วยคณะกรรมการ

บริหารสมาคมเล็งเห็นถึงความสำาคัญในการจัดการแข่งขัน เพื่อ

กระตุ้นให้นักกีฬาสโมสรแฮนด์บอลต่างๆ ทั่วประเทศ ได้มีเวที

ประลองฝีมือและพัฒนาขีดความสามารถในกีฬาแฮนด์บอล และ

เตรียมความพร้อมของนักกีฬาทีมชาติเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันใน

ระดับนานาชาติต่อไป จึงได้จัดให้มีการแข่งขันแฮนด์บอลชิงชนะ

เลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย

แบ่งการแข่งขันเป็นประเภทในร่มทั้งทีมชายและทีมหญิง รวมถึง

การแข่งขันแฮนด์บอลชายหาดทีมชายและทีมหญิงเช่นกัน โดยจัด

ภายใต้มาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ของภาครัฐ ด้วยการเตรียม

การตรวจร่างกายนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้มีส่วนร่วมกับ

การแข่งขันในทุกๆ วัน รวมถึงที่พักนักกีฬาตลอดการแข่งขัน

เทนนิสเฮ ‘ธนภัทร’ ได้หวดออสเตรเลียนโอเพ่น

เมืองทอง • นายสุชัย พรชัยศักด์ิอุดม นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิส

แห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า สมาคมได้ให้การสนับสนุนและติดตาม

ผลการแข่งขันของนักเทนนิสไทยทุกคน รวมถึง “ต้นไม้” ธนภัทร 

นิรันดร นักเทนนิสเยาวชนชาย วัย 17 ปี ท่ีทำาผลงานได้ยอดเย่ียม

มาก ได้แชมป์รายการไอทีเอฟ จูเนียร์ถึง 3 รายการ ในช่วงท่ีออก

แข่งเดือน ต.ค.-ธ.ค.2564 ทำาให้ได้รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชน

โลกจำานวนมาก ส่งผลให้อันดับขยับจาก 138 เยาวชนโลก ข้ึนมา

ร้ังอันดับ 115 เยาวชนโลกในสัปดาห์น้ี ล่าสุดตนได้รับรายงานจาก 

นายไทยทนุ วรรณสุข เลขาธิการสมาคม เมื่อวันท่ี 8 ธ.ค.ที่ผ่านมา 

เรื่องของ “ต้นไม้” ว่าด้วยอันดับเยาวชนโลกดังกล่าว จึงทำาให้ธน

ภัทรได้สิทธิ์เข้าแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม ออสเตรเลียน โอเพ่น 

ประเภทเยาวชน รายการ “ออสเตรเลียน โอเพ่น จูเนียร์ แชม

เปียนชิพส์ 2022” หรือจูเนียร์ ออสเตรเลียน โอเพ่น ที่เมลเบิร์น 

ประเทศออสเตรเลีย วันที่ 22-29 ม.ค.2565 โดยธนภัทรได้สิทธิ์

แข่งขันในรอบเมนดรอว์ นับเป็นข่าวดีของเทนนิสไทย ทราบว่า

เป็นรายการที่ใหญ่มากของเยาวชน ก็ขอชื่นชมและยินดีกับความ

สำาเร็จของธนภัทรและครอบครัวด้วยครับ ในส่วนนักเทนนิสไทย

รายอื่นนั้นก็ขอให้ตั้งใจฝึกซ้อมเต็มที่กับการแข่งขันให้สมกับที่ฝึก

ซ้อมกันมา ขอเป็นกำาลังใจให้เช่นกันครับ” นายสุชัยกล่าว.

หงส์สถิติ100เปอร์เซ็นต์ในยุโรป
มิลาน • ลิเวอร์พูลจบรอบแบ่ง

กลุ่มด้วยชัยชนะสมบูรณ์แบบหลัง

บุกไปอัด เอซี มิลาน 2-1 เขี่ยทีม

จากอิตาลีตกรอบ ในศึกฟุตบอล

ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก เมื่อวันที่ 8 

ธ.ค.ที่ผ่านมา

เกมที่ซานซิโร ฟิกาโย โท

โมรี ยิงให้เจ้าบ้านออกนำาตั้งแต่

นาทีที่ 29 โดยมิลานซึ่งต้องการ

ชัยชนะแมตช์น้ีเป็นอย่างย่ิง พร้อม

ผลคู่ปอร์โตและแอตเลติโก มาดริด 

ต้องเป็นใจเพื่อท่ีจะผ่านเข้าสู่รอบ 

16 ทีมสุดท้าย

แต่ลิเวอร์พูลก็โต้กลับทัน 

ทีจากประตูของ โมฮัมเหม็ด ซา

ลาห์ ในนาทีที่ 36 และประตู

ชัยของ ดิว็อค โอริกี ในนาทีที่ 

55 ส่งให้ลูกทีมของ เจอร์เกน 

คล็อปป์ คว้าแชมป์กลุ่มบี ด้วย 

18 คะแนนเต็ม นับเป็นทีมจาก

อังกฤษทีมแรกท่ีชนะรวดทุกแมตช์

ในรอบแบ่งกลุ่ม

“นับเป็นการโชว์ประสิทธิ                                                      

ภาพท่ีโดดเด่นกับการเปล่ียนแปลง

ทีมที่มากมายขนาดนั้น แต่เด็กๆ 

ก็มีความม่ันใจเพียงพอท่ีจะแสดง

ให้เห็นว่าพวกเขาดีขนาดไหน” 

คล็อปป์กล่าวกับผู้สื่อข่าว “ผม

เห็นสิ่งดีๆ หลายอย่างในเกมนี้ 

มันเหลือเชื่อจริงๆ”

“ผมภูมิใจกับเด็กๆ เพราะ

น่ีเป็นเกมท่ี 6 ของกลุ่มท่ีหนักที่สุด 

แต่ทุกคนก็สร้างเซอร์ ไพรส์ทั้งที่

ก่อนเกมเรามีการเปล่ียนแปลงตำา 

แหน่งหลายคน แต่ผมก็บอกทุก

คนว่าเราต้องการชัยชนะ และ

ผมก็หมายความตามน้ันและเรา                                               

ต้องการให้นักเตะท่ีสภาพร่างกาย

ดีที่สุด”

ผลอีกคู่ของกลุ่มบี แอต

เลติโก มาดริด ของ ดิเอโก ซิเม

โอเน ที่เข้าไปแพ้ เรอัล มาดริด 

ในนัดชิงปี 2014 และ 2016 ต้อง                                                      

การชัยชนะท่ีโปรตุเกสเพื่อผ่านเข้า                                                   

รอบ และพวกเขาทำาสำาเร็จ ชัยชนะ                            

3-1 เหนือปอร์ โต ผ่านเข้ารอบ 

เป็นอันดับ 2 ตามหลังลิเวอร์พูล

ส่วนมิลานนับเป็นคร้ังแรก

นับตั้งแต่ปี 2013 ที่พวกเขาไม่

สามารถผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ใน

ศึกยูฟ่า แชมเปียนส์ลีกได้ และ

แม้กระท่ังยูโรปาลีกในปีหน้าก็ไม่ได้

สิทธิ์ลงเล่น

“พวกเราต้องใช้ความโกรธ                                                            

และหงุดหงิดคร้ังน้ีไปสร้างประ 

โยชน์พวกเราเป็นทีมท่ียังพัฒนา

ได้” อเลสซานโดร ฟลอเรนซี นัก

เตะของมิลานกล่าว 

“ถ้าคุณดูจากผลการแข่ง 

ขันที่ออกมา มันไม่ใช่การพ่าย

แพ้แบบยับเยิน เราแพ้แค่ประตู

เดียว วันนี้เราเล่นได้เท่าเทียม

กับทีมที่ยอดเยี่ยม แน่นอนว่า

มาตรฐานของเรายังต่ำากว่าทีม

ที่เยี่ยมสุดของยุโรป แต่ช่องว่าง

ขยับเข้ามาใกล้กันแล้ว”

แมตช์อื่นที่น่าสนใจ เรอัล                                           

มาดริด การันตีอันดับ 1 ของ

กลุ่มดี ด้วยการเปิดซานติอาโก 

เบอร์นาบิว ชนะ อินเตอร์ มิลาน 

2-0 โดยทั้ง 2 ทีมกอดคอกัน

เข้ารอบไปก่อนหน้านี้แล้ว และ

มาดริดต้องการเพียงคะแนนเดียว 

เพื่อจะเป็นแชมป์กลุ่ม

สำาหรับอาแจ็กซ์คว้าชัยชนะ

ทั้ง 6 แมตช์ในรอบแบ่งกลุ่มใน                                                

กรุ๊ปซี หลังเอาชนะ สปอร์ติง                                               

ลิสบอน 4-2 ในเกมที่อัมสเตอร์ 

ดัม ซึ่งเล่นแบบไม่เปิดให้คนดูเข้า                                               

สนาม เนื่องจากการแพร่ระบาด

ของโควิด-19.

เรียกว่าเกือบจะฟูลทีมแล้วสำาหรับ “ช้างศึก” ชุดลุยศึก

ฟุตบอลชิงแชมป์อาเชียน เอเอฟเอฟ ซูซูกิคัพ 2020 คนล่าสุด

ที่เข้ามาสมทบคือ “เจ้าอุ้ม” ธีราทร บุญมาทัน ได้ร่วมซ้อมกับ

ทีมแล้ว และพร้อมจะนำาทัพลงเตะแมตช์ที่ 2 กับ เมียนมา ใน

วันที่ 11 ธันวาคมที่จะถึงนี้ เวลา 19.30 น. ซึ่งธีราทรบอกว่า

เป้าหมายหนึ่งเดียวของเขาในการมาครั้งนี้คือการคว้าแชมป์กลับ

มาฝากแฟนบอลชาวไทยในช่วงเทศกาลฉลองปีใหม่..••..ทำาผล

งานดีอย่างต่อเนื่องสำาหรับนักกีฬาคนพิการ คราวนี้ต้องปรบมือ

ให้ทัพนักกีฬาไทยที่ไปคว้า 36 เหรียญทอง 24 เหรียญเงิน และ 

20 เหรียญทองแดง ในการแข่งขัน เอเชียน ยูธ พาราเกมส์ ครั้ง

ที่ 4 ที่เมือง นามารา ราชอาณาจักรบาห์เรน ดีกว่าการแข่งขัน

เมื่อปี 2017 ที่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้มา 19 เหรียญทอง 15 

เหรียญเงิน และ 19 เหรียญทองแดง สำาหรับการแข่งขันครั้งต่อ

ไปจะจัดที่กรุง ทาซเคนต์ ประเทศ อุซเบกิสถาน ในปี 2023 หรือ

อีก 2 ปีข้างหน้า..••..คึกคักทีเดียวสำาหรับการแข่งขันจักรยาน

ทางไกลสตรีนานาชาติ “วีเมนส์ ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2021” ชิง

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแข่งขันสเตจ 2 ในวันที่ 

9 ธันวาคมนี้จะเริ่มจากสนามกีฬาติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา ฝั่ง

หาดชลาทัศน์ ผ่านเทศบาลตำาบลเขารูปช้าง ผ่านแยกน้ำากระจาย 

อบต.พะวง อบต.ทุ่งใหญ่ ผ่านแยกน้ำาน้อย สวนสาธารณะหาดใหญ่ 

เทศบาลเมืองคอหงส์ เทศบาลนครหาดใหญ่ ผ่านแยกคลองหวะ 

อบต.นาหม่อม แยกควนมืด ผ่านวัดขุนทอง แยกอ่างทอง สวน

สัตว์สงขลา หาดเก้าเส้ง ชายหาดชลาทัศน์ และกลับมาเข้าเส้น

ชัยท่ีสนามกีฬาติณสูลานนท์ ระยะทางรวม 76.20 กิโลเมตร..••..

ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2022 เปิดรับสมัครนักกอล์ฟสาว

ไทยเข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือก ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 

เนช่ันแนล ควอลิฟายเออร์ส 2022  ต้ังแต่ 7-24 ธันวาคม 2564 

เพื่อเปิดโอกาสให้ท้ังนักกอล์ฟสาวมืออาชีพและมือสมัครเล่น รวมถึง

นักกอล์ฟสาวดาวรุ่งชาวไทยจำานวน 90 คน ได้มาดวลวงสวิงเพื่อชิง

สิทธ์ิเข้าร่วมการแข่งขันกับนักกอล์ฟสาวระดับโลก ในรายการฮอนด้า 

แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2022 ซ่ึงจะจัดข้ึนในวันท่ี 10-13 มีนาคม 2565 

ณ สยามคันทรีคลับ โอลด์คอร์ส พัทยา จ.ชลบุรี..••

น้ำาค้าง ยอดหญ้า

utaphao1818@gmail.com

อบรมโค้ช • นพ.พิชญา นาค

วัชระ นายกสมาคมกีฬาแห่ง

กรุงเทพมหานคร, “โค้ชเช” หรือ

นายชัชชัย ชเว เฮดโค้ชเทควัน

โดทีมชาติไทย และนายดำารงค์ 

รื่นสุข เลขาธิการสมาคม ร่วม

เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผู้

ฝึกสอนกีฬาเทควันโด ประจำาปี 

2564 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 3 กอง

การกีฬา สนามไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง 

เมื่อเร็วๆ นี้

ศึกOR BRICซูเปอร์ ไบค์2021

สนามสุดท้ายลุ้นแชมป์เดือด
บุรีรัมย์ • การแข่งขันจักรยาน                                        

ยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศ 

ไทย รายการ ‘โออาร์ บีอาร์ไอ

ซี ซูเปอร์ไบค์ 2021’ เข้าสู่โค้ง

สุดท้ายในการลุ้นแชมป์ประจำา

ปีแล้ว โดยมีคิวดวลความเร็ว

สนามสุดท้าย วันที่ 10-12 ธัน 

วาคมน้ี ซ่ึงจะเป็นคร้ังแรกท่ีมีการ

ชิงชัย 2 เรซในสุดสัปดาห์เดียว

นายตนัยศิริ ชาญวิทยา

รมณ์ กรรมการผู้อำานวยการ 

สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล 

เซอร์กิต กล่าวว่า “ในฐานะฝ่าย

จัดการแข่งขัน ในปีนี้เราปรับให้

มี 5 เรซ จากเดิมที่มีเพียง 4 เรซ 

เพื่อให้การลุ้นแชมป์ท่ีเข้มข้นมาก                                           

ขึ้น นี่จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ความ

พร้อมในการวางแผนของแต่ละ

ทีม ว่าจะบริหารฤดูกาลอย่างไร

ให้ครองความได้เปรียบจนถึง

สนามสุดท้าย โดยสุดสัปดาห์นี้

จะเป็นการแข่งขัน 2 เรซที่อัด

แน่นมาไว้ในสนามสุดท้าย ผม

เชื่อว่าการขับเค่ียวของทุกรุ่นจะ                                             

สร้างความสุขให้กับแฟนๆ มอ 

เตอร์สปอร์ตชาวไทยอย่างมาก”

ทั้งนี้ หลังผ่าน 3 สนาม

แรกของปี สถานการณ์บนตา

รางแชมเปียนชิพมีความพลิกผัน

อย่างมาก โดยในรุ่นใหญ่ที่สุด

ของไทยอย่างซูเปอร์ไบค์ 1,000 

ซีซี ปรากฏว่า “ติ๊งโน๊ต” ฐิติพงศ์ 

วโรกร อดีตแชมป์ 3 สมัยจาก 

คาวาซากิ ไทยแลนด์ เรซซ่ิง ทีม 

ที่พลาดล้มในสนามที่ผ่านมา ส่ง

ผลให้ช่องว่างก่อนเข้าสู่ 2 เรซ

สุดท้ายเหลือเพียง 3 แต้มจาก

อันดับ 2 อย่าง “แสตมป์” อภิ

วัฒน์ วงศ์ธนานนท์ จากยามาฮ่า 

ไทยแลนด์ เรซซิ่ง ทีม ซึ่งมีทีม

เมทอย่าง “ตี” อนุภาพ ซามูล ท่ี

เพิ่งปลดล็อกคว้าชัยชนะคร้ัง

แรกร้ังอันดับ 3 ตามอยู่เพียง 6 

คะแนนเท่านั้น

รุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600 

ซีซี “โฟลท” รัฐพงษ์ วิไลโรจน์ 

อดีตแชมป์ซูเปอร์สปอร์ตเอเชีย

จาก ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซ

ซิ่ง ทีม ครองความได้เปรียบบน

ตารางแชมเปียนชิพ มีคะแนน

เหนือ “มุกข์” มุกข์ลดา สารพืช 

ดาวบิดสาวแกร่งจาก ฮอนด้า 

เรซซ่ิง ไทยแลนด์ 7 แต้ม ตาม

ด้วยนักบิดฮอนด้าอีกคนคือ “แชมป์”                                    

ภาสวิชญ์ ฐิติวรารักษ์ ในอันดับ 

3 และ “ฟอง” คณาทัต ใจม่ัน ผู้

ชนะสนามแรกจาก ยามาฮ่า ไฮ 

สปีด ซ่ึงตามหลังหัวแถวอยู่คนละ 

16 และ 17 คะแนนตามลำาดับ

ส่วนรุ่นซูเปอร์สต๊อก 1,000 

ซีซี “เจมส์” ชานนท์ ชุ่มใจ จาก

ยามาฮ่า พีทีที บริดจสโตน อาร์                                                   

ซีที ร้ังจ่าฝูงคว้าชัยชนะ 3 สนาม

ติด มี 75 คะแนน ซ่ึงหากชา

นนท์คว้าชัยชนะได้อีกคร้ังก็จะ

คว้าแชมป์ประจำาปีทันที ขณะท่ี

ในรุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 400 ซีซี                                            

“เอ้” วรพงศ์ มาลาหวล จากไฮ 

สปีด เรซซิ่ง ทีม ชนะ 3 สนาม

แรกมี 75 คะแนน แต่ต้องต่อสู้

กับ รัฐพงษ์ บุญเลิศ ที่ได้อันดับ 

2 มา 3 สนามติดต่อกันตาม

อยู่ 15 แต้ม ซ่ึงจะตัดสินแชมป์

ประจำาปีในสนามสุดท้ายเช่นกัน

สำาหรับสนามสุดท้าย จะ

เริ่มซ้อมวันพฤหัสบดีที่ 9 ธ.ค., 

รอบควอลิฟายวันศุกร์ที่ 10 

ธ.ค., เรซแรกวันเสาร์ที่ 11 ธ.ค. 

ถ่ายทอดสดทาง True Sports 

HD 2 / True visions ช่อง 667 

เวลา 15.00-18.00 น. และปิด

ท้ายการลุ้นแชมป์ประจำาปีใน 

เรซสุดท้าย วันอาทิตย์ที่ 12 

ธ.ค.นี้ ทาง True Sports 5 / 

True visions ช่อง 684 เวลา 

15.00-18.00 น. หรือชม Live 

Streaming ทางเพจ Chang 

Circuit Buriram และ Youtube 

: Chang International Circuit 

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป รวม

ทั้งถ่ายทอดสดไปยัง 3 ประเทศ

เพื่อนบ้าน สปป.ลาว เมียนมา

และกัมพูชา.  

ความเคลื่อนไหวของนักเตะ “ช้าง

ศึก” ทีมชาติไทย ที่เตรียมความพร้อม

ลงแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน ‘เอ

เอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2020’ นัดที่ 2 หลัง

จากนัดแรกชนะติมอร์ เลสเต ได้ 2-0 

จะพบกับทีมชาติเมียนมา ท่ีนัดแรกพลาด                   

ท่าให้ “เจ้าภาพ” สิงคโปร์มา 0-3 ประ 

ตู โดยนัดที่ 2 จะแข่งในวันเสาร์ที่ 11 

ธันวาคม 2564 นั้น

ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันที่ 8 ธันวา 

คม 2564 ที่ยี่ซุ่น สเตเดียม ประเทศ

สิงคโปร์ ทีมชาติไทยได้ลงฝึกซ้อมเพื่อ

เตรียมความพร้อม โดยการฝึกซ้อมเช้านี้

มี ‘อุ้ม’ ธีราธร บุญมาทัน แบ็กซ้ายทีม

ชาติไทย จากสโมสรโยโกฮามา เอฟ มา

รินอส รองแชมป์เจลีก ญี่ปุ่น ฤดูกาลนี้ 

ที่พ้นกักตัวและผลตรวจเชื้อโควิด-19 

ท่ีสิงคโปร์ผ่านเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ได้มา                                                     

ร่วมซ้อมกับทีมชาติไทยเป็นคร้ังแรกด้วย

โดย ‘อุ้ม’ กล่าวว่า “ดีใจครับ

ท่ีได้กลับมาติดทีมชาติอีกคร้ัง เป็นช่วง

เวลาที่ยาวนานเหมือนกันที่ไม่ได้สัมผัส

การเล่นกับทีมชาติ ผมดีใจที่ได้กลับ

มาเจอเพื่อนร่วมทีมอีกครั้ง ทีมชาติชุด                                        

นี้กับชุดก่อน ผมคิดว่าไม่แตกต่างกัน                                                        

เท่าไหร่ แต่ชุดนี้มีนักเตะลูกครึ่งมาก

ขึ้นกว่าเดิม ทุกคนพยา     

ยามแสดงศักยภาพของ

ตัวเองออกมา ซึ่งเป็น

เรื่องดีที่มีการแข่งขัน

กันเองภายในทีมครั้ง

นี้” ธีราทรเริ่มกล่าว

“การคุยกับมาโน                                  

เราไม่ได้คุยอะไรกันมาก

นัก เราโฟกัสไปที่แท็ก                             

ติกและการเล่นร่วมกับ

เพื่อนร่วมทีมให้ได้มาก

ที่สุด เป้าหมายส่วน

ตัวการมาครั้งนี้ หวัง

ว่าทุกคนจะร่วมแรงร่วม   

ใจกัน เพราะทุกคนท่ี                        

มา เราต้องการเพื่อไป                                            

ให้ถึงเป้าหมาย ในวันที่ 1 

มกราคม และหวังว่าเราจะประ 

สบความสำาเร็จด้วยกัน และเป็น

แชมป์ด้วยกันเพื่อแฟนบอลชาว

ไทยทุกคนจะได้มีความสุข”

“นักเตะในอาเซียนมีการ                                                           

พัฒนาตัวเองขึ้นมา หลายชาติมี

พัฒนาการ และถือเป็นงานที่ยาก แต่

เราเชื่อมั่นในทีมของเรา และเราต้อง

ไม่ประมาทในการลงเล่น ส่วนสภาพ

ร่างกายตอนน้ีก็ถือว่าดี ไม่มีอาการบาด

เจ็บ และพร้อมที่จะช่วยทีม                      

ฝากถึงแฟนบอลทุกคน หวัง

ว่าจะเป็นกำาลังใจให้พวก

เราผ่านหน้าจอทีวี ใครที่

สามารถเดินทางมาได้ ขอ

ให้เดินทางมาเชียร์ท่ีสนาม 

เชื่อว่าทุกเกมน่าจะออก

มาสนุก และเราจะไม่ทำาให้

แฟนบอลผิดหวังแน่นอน”

สำาหรับโปรแกรมการแข่งขัน

ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF Su 

zuki Cup 2020 ของทีมชาติไทย นัด

ที่ 2 จะแข่งขันวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 

2564 เวลา 19.30 น. โดยจะพบกับ

เมียนมา และจะมีการถ่ายทอดสดให้

แฟนๆ บอลชาวไทยได้เชียร์ทางช่อง 

7HD.

‘ธีราทร’ซ้อมกับทีมครั้งแรก

ขอพาทัพช้างศึกไปคว้าถ้วย
สิงคโปร์ • ‘อุ้ม’ ธีราทร บุญมาทัน ลงซ้อมร่วมกับทีมชาติไทยครั้งแรกหลังจาก

ผลตรวจโควิด-19 ที่สิงคโปร์ผ่านเรียบร้อย ยืนยันว่าตัวเขาและนักเตะทีมชาติ

ไทยทุกคนจะร่วมแรงกันเพื่อพาทีมไปให้ถึงเป้าหมาย นั่นก็คือการคว้าแชมป์

อาเซียน ‘เอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2020’ มาครองให้ได้ พร้อมกล่าวชมบอลหลาย

ชาติในอาเซียนพัฒนาขึ้นมาก
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

‘อเมริกันสแตนดาร์ด’

ชวนแข่งขันออกแบบห้องน้ำา

ลิกซิล (LIXIL) ผู้บุกเบิกผลิตภัณฑ์เพื่อที่อยู่อาศัยและสุขภัณฑ์ เปิด

ตัวการแข่งขัน American Standard Design Award (ASDA) 2022 เวที

ประกวดการออกแบบ ซึ่งเชื่อมโยงชุมชนนักออกแบบทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟิกเข้าไว้ด้วยกัน และยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัย พร้อมกับ

มอบโซลูชันที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ทั้งการใช้พื้นที่

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไปจนถึงความสะดวกสบาย ธีมการแข่งขันปีน้ีจึง

มีชื่อว่า Purposeful Design - Transforming the Way We Live โดย

แบ่งการแข่งขันทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่ ประเภท Student League 

(รอบนักศึกษา) และประเภท Professional League (รอบบุคคลทั่วไป) 

โดยประเภทนักศึกษาผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นนักศึกษาของคณะ

สถาปัตยกรรมหรือคณะที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ระดับชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป 

นักศึกษาผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันใน

เวทีระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC)  เพื่อชิงรางวัล Grand Prize ต่อไป

กติกาออกแบบ ดังนี้ ประเภทที่ 1 Residential Bathroom 

Space Design – Condominium (High-Rise) Bathroom หรือการ

ออกแบบห้องน้ำาสำาหรับคอนโดมิเนียมชนิดอาคารสูงภายใต้แนวคิด  

Urbanization (การเติบโตของสังคมเมือง) ประเภทท่ี 2 Hospitality 

Bathroom Space Design – Boutique Hotel or Resort Bathroom 

หรือ การออกแบบห้องน้ำาในบูทีคโฮเทลหรือรีสอร์ท ภายใต้แนวคิด  

Health & Well-Being (สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี) รวมทั้งความ

สำาคัญของการใช้ชีวิตแบบ New Normal ดูรายละเอียดและข้อมูลเพิ่ม

เติม ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันและส่งผลงานได้ที่เว็บไซต์ ASDA 

(https://www.americanstandard-apac.com/asda-th)

ารตรวจวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวกับจอตาเป็น

เรื่องละเอียดอ่อนต้องการความรวดเร็ว

และแม่นยำา เพื่อความสบายตาของคนไข้

ที่ ไม่ต้องจ้องแสงจ้านานเกินไป ซึ่งตรงนี้ต้องการ

ทักษะความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของแพทย์

ผู้ตรวจในการเรียนการสอน นิสิตนักศึกษาแพทย์

ปัจจุบันมีการใช้หุ่นฝึกตรวจจอตาอยู่แล้ว แต่เป็น

อุปกรณ์นำาเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาแพง และไม่

สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความต้องการฝึกและ

เรียนรู้กรณีศึกษาได้มากนัก ทีมวิจัยจากจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยจึงร่วมกันพัฒนา “Oph-Sim” หุ่นฝึก

ตรวจจอตาฝีมือคนไทย เพื่อให้นิสิตและแพทย์ที่

สนใจฝึกฝนทักษะการตรวจจอตาได้อย่างมีคุณภาพ

ในราคาที่ต่ำาลง “ทักษะการตรวจวินิจฉัยความผิด

ปกติของขั้วประสาทตาและจอตาเป็นทักษะสำาคัญ

ของแพทย์ทั่วไปและแพทย์เฉพาะทางด้านจักษุวิทยา

ทีมวิจัยที่ ร่ วมกันพัฒนา ประกอบด้วย 

รองศาสตราจารย์ พญ.สุภรัตน์ จริยโกศล รอง

ศาสตราจารย์ นพ.ศุภพงศ์ ถิรคุณวิชชะ ภาควิชาจักษุ

วิทยา คณะแพทยศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.วีระยุทธ ศรีธุระวานิช ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

“ทักษะการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของขั้ว

ประสาทตาและจอตาเป็นทักษะสำาคัญของแพทย์

ทั่วไปและแพทย์เฉพาะทางด้านจักษุวิทยา เนื่องจาก

จะช่วยให้สามารถวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับตาและโรค 

อื่นๆ ทางระบบประสาทที่สำาคัญได้ เช่น ขั้วประสาท

ตาบวมจากความดันในสมองสูง จอตาเสื่อมเหตุเบา

หวานและต้อหิน” รศ.พญ.สุภรัตน์กล่าว

ท่ีผ่านมานิสิตแพทย์ฝึกการตรวจจอตาด้วย

เครื่อง direct ophthalmoscope กับหุ่นฝึกตรวจตา

ที่นำาเข้าจากต่างประเทศ ซ่ึงราคาสูงและมีข้อจำากัด

อยู่มาก เนื่องจากแผ่นสไลด์แสดงภาพความผิดปกติ

ของจอตาที่ใช้กับหุ่นมักเสื่อมสภาพเร็วและมีจำานวน

ภาพให้เรียนรู้น้อย คณะวิจัยจึงมีความคิดว่าถ้าเรามี

หุ่นที่เราพัฒนาเองที่ราคาไม่แพง ใช้เทคโนโลยีสมัย

ใหม่ส่งภาพสู่จอมอนิเตอร์แบบดิจิทัลมีคุณภาพของ

ภาพจอตาที่คมชัด และตอบโจทย์ตามที่เราต้องการ

ก็จะดี นิสิตจะเห็นภาพตัวอย่างจอตาที่ชัดเจนและ

หลากหลาย อาจารย์ผู้สอนสามารถอธิบายสิ่งตรวจ

พบในภาพจอตาไปพร้อมๆ กับนิสิตส่องตรวจเพื่อการ

หุ่นฝึกตรวจจอตา‘Oph-Sim’

จากทีมวิจัยคณะแพทย์-วิศวะจุฬาฯ

ฝึกวินิจฉัยได้มีประสิทธิภาพขึ้น

หุ่นฝึกตรวจจอตาไม่ได้มีประโยชน์แค่การฝึก

ทักษะนิสิตแพทย์เท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มกรณีศึกษาได้

ในราคาประหยัด ประเด็นนี้ รศ.นพ.ศุภพงศ์อธิบาย

ว่า หุ่นฝึกตรวจจอตา Oph-Sim ประกอบด้วยอุปกรณ์

ง่ายๆ ได้แก่ ตัวหุ่น เครื่องส่งสัญญาณ และแอปพลิ

เคชันการใช้งานก็ไม่ซับซ้อน เพียงอาจารย์ผู้สอนอัป

โหลดภาพจอประสาทตาที่ต้องการศึกษาลงบนแอป

พลิเคชัน ภาพนั้นก็จะไปปรากฏบนหน้าจอมอนิเตอร์

ของหุ่น จากนั้นนิสิตแพทย์ก็จะส่องไปที่ดวงตาของ

หุ่นด้วยเครื่องมือ Ophthalmoscope เพื่อฝึกตรวจ

จากการดูภาพจำาลองนั้น “ภาพจอตาเป็นภาพจาก

มอนิเตอร์แบบดิจิทัล ซ่ึงคมชัดกว่าภาพสไลด์และ

ไม่มีแสงสะท้อน แถมยังมีจอยสติ๊กที่สามารถควบคุม

หุ่นให้กลอกตาได้เพื่อจำาลองการกระทำาของคนไข้ 

นอกจากนี้ ถ้าอาจารย์พบเคสที่น่าสนใจจากคนไข้ก็

สามารถใส่ภาพจอประสาทตาเพิ่มเข้ามาในแอปพลิ

เคชันได้เรื่อยๆ โดยไม่ต้องซื้อสไลด์ที่มีอายุการใช้

งานสั้นและราคาสูง ผู้เรียนก็จะได้เรียนเคสได้หลาก

หลายยิ่งขึ้นด้วย

ปัจจุบันนอกจากใช้ปฏิบัติการฝึกสอนแล้ว

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 เป็นต้นมา บริษัท เมด

เกตเวย์ จำากัด ซึ่งทีมวิจัยก่อตั้งขึ้นเพื่อผลิตและ

จำาหน่ายหุ่นฝึกตรวจจอตา Oph-Sim ยังได้ส่งมอบ

หุ่นเพื่อฝึกสอนนิสิตแพทย์และแพทย์ที่สนใจแล้ว

ในหลายโรงพยาบาล อาทิ โรงพยาบาลพุทธชิน

ราช โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลสงขลา และ 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อีกด้วย

คณะวิจัยยังไม่หยุดนิ่งและมองหาช่องทาง

ต่อยอดนวัตกรรมหุ่นฝึกตรวจจอตาให้มีประโยชน์

มากยิ่งขึ้น โดย ผศ.ดร.วีระยุทธ จากคณะวิศวกรรม 

ศาสตร์ เผยไอเดียว่า สิ่งที่เราอยากจะพัฒนาใน

อนาคตคือ การเพิ่มฟีเจอร์การใช้งาน เช่น เพิ่มมินิค

วิซ (Mini Quiz) เพื่อให้นิสิตได้ทดสอบและประเมิน

ความสามารถของตัวเองได้ นอกจากนี้อยากให้มี

เครือข่ายของจักษุแพทย์ เมื่อเจอเคสคนไข้ที่น่า

สนใจก็สามารถแบ่งปันภาพเข้าไปในกลุ่ม เพื่อให้ผู้

เชี่ยวชาญช่วยกันแสดงความเห็นกับเคสที่เจอ เรียน

รู้ไปด้วยกัน แล้วนำาภาพเคสมาใช้ในการเรียนการ

เรียนการสอนต่อไปเพื่อพัฒนาศักยภาพของแพทย์  

โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย และหน่วยงาน

ที่สนใจนวัตกรรมหุ่นฝึกตรวจจอตา Oph-Sim โดย

คณะแพทยศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เมดเกตเวย์ จำากัด  

โทร.08-4754-9493.
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“Oph-Sim” หุ่นฝึกตรวจจอตา

รศ.พญ.สุภรัตน์ จริยโกศล รศ.นพ.ศุภพงศ์ ถิรคุณวิชชะ ผศ.ดร.วีระยุทธ ศรีธุระวานิช

กรุงเทพฯ • สมศ.ปลื้มประเมินคุณภาพ

ภายนอก ประจำาปี 64 ทะลุเป้าสถานศึกษา 

2.1 หมื่นแห่ง เข้ารับการประเมิน ปี 65 ยัง

ยึดประเมินผ่านระบบออนไลน์ พร้อมเพิ่ม

เติมเทคโนโลยี วางเป้าสถานศึกษาเข้ารับ

การประเมิน 1.8 หมื่นแห่ง

นางสาวนันทา หงวนตัด รักษาการผู้

อำานวยการสำานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กล่าวสรุป

ผลการประเมินประจำาปี 2564 พร้อมแนวทาง

การประเมินรอบใหม่ภายใต้สถานการณ์การ

แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโค 

วิด-19 ตอนหนึ่งว่า ภาพรวมในปีนี้มีจำานวน

สถานศึกษาเข้ารับการประเมินจำานวน 21,277 

แห่ง ถือว่าเกินกว่าเป้าหมายที่ทาง สมศ.ตั้งเป้า

ไว้จากเดิม 17,000 แห่ง ถึงร้อยละ 20 โดยการ

ประเมินในปีนี้ยังพบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่

มีผลการประเมินตามมาตรฐานอยู่ในระดับ 

“ดี” ทั้ง 3 ด้าน ร้อยละคือ 1.คุณภาพของเด็ก/

ผู้เรียน 2.การบริหารและการจัดการ และ 

3.การจัดประสบการณ์ หรือการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นเด็ก/ผู้เรียนเป็นสำาคัญ และเมื่อ

แบ่งสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมิน ได้แก่ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเข้ารับการประเมิน 7,698 แห่ง 

พบว่าอยู่ในระดับคุณภาพดีทั้ง 3 ด้าน คิด

เป็นร้อยละ 65.6 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เข้ารับการประเมิน 12,189 แห่ง พบว่าอยู่

ในระดับคุณภาพดีทั้ง 3 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 

95.5 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภท

วัตถุประสงค์พิเศษ เข้ารับการประเมิน 709 แห่ง 

พบว่าอยู่ในระดับคุณภาพดีทั้ง 3 ด้าน คิดเป็น

ร้อยละ 78 ด้านการอาชีวศึกษา เข้ารับการ

ประเมิน 451 แห่ง พบว่าอยู่ในระดับคุณภาพ

ดีทั้ง 3 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 78.85 นอกจาก

นี้ สมศ.ยังได้ประเมินคุณภาพภายนอกระดับ

อุดมศึกษาตามแผนที่ ได้กำาหนดไว้ 13 แห่ง 

ในขณะนี้อยู่ระหว่างการรับรองผลและแจ้ง

ไปยังสถาบันอุดมศึกษาต่อไป ซึ่งการประเมิน

ถือว่าสถานศึกษาทุกสังกัดได้คะแนนเกินร้อย

ละ 50 ทั้งหมด

นอกจากนี้ สมศ.ยังได้สำารวจความ

พึงพอใจจากกลุ่มสถานศึกษาที่เข้ารับการ

ประเมินคุณภาพภายนอกในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 ซึ่งได้จากการประเมินผ่านระบบ 

QC100 พบว่าเกือบ 100% ให้ความเห็นว่าการ

ประเมินคุณภาพภายนอกด้วยเทคโนโลยี

ออนไลน์เป็นจุดเปลี่ยนสำาคัญที่ทำาให้สถาน

ศึกษาให้ความร่วมมือเข้ารับการประเมินกับ 

สมศ. เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากขั้นตอนและระยะ

เวลาของการประเมินที่มีความรวดเร็ว ช่วย

ลดภาระและอุปสรรคการทำางานในช่วงการ

จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เนื่องจาก

ในการเข้าถึงระบบต่างๆ นั้นมีความง่ายและ

ไม่ซับซ้อน พร้อมกันนี้การประเมินในรอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ยังเป็นการสะท้อน

ถึงการทำางานของตัวผู้ประเมินที่สถานศึกษา

ต่างลงความเห็นว่า ผู้ประเมินส่วนใหญ่มีความ

รู้ความเชี่ยวชาญ สามารถแนะนำาในส่วนที่

ต้องพัฒนา หรือแนวทางการนำาผลประเมินไป

ใช้ให้กับสถานศึกษาได้อย่างตรงจุดมากกว่าทุก 

รอบที่ผ่านมา รวมถึงยังทำาให้เกิดการแบ่งปัน

แนวทางที่ประสบความสำาเร็จจากสถานศึกษา

ที่ได้รับผลการประเมินในระดับที่ดีไปยังสถาน

ศึกษาต่างๆ ที่กำาลังพัฒนาระบบการเรียนการ

สอนรูปแบบใหม่ได้อีกด้วย และเป็นคำาแนะนำา

ที่นำาไปใช้ได้และตรงจุดกว่ารอบที่ผ่านมา อีก

ทั้งสถานศึกษาไม่จำาเป็นต้องทำาอะไรเพิ่มเติม 

ให้นำาผลการประเมินภายในของสถานศึกษา

มารายงานเท่านั้น ส่งผลให้สถานศึกษาพึง

พอใจการประเมินของ สมศ.

นางสาวนันทากล่าวต่อว่า สำาหรับ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สมศ.ยังคงมุ่งสู่

บทบาทในการช่วยยกระดับสถานศึกษา ด้วย

การทำาหน้าที่สะท้อนระบบการศึกษาผ่าน

กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก ด้วย

รูปแบบการประเมินแบบออนไลน์เช่นเดิม 

แต่จะมีระบบเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น เช่น ระบบ

คลาวด์ในการเก็บข้อมูล ระบบ e-Testing 

e-Service และ e-Certificate โดยหลังจากที่

สถานศึกษาได้รับการประเมินจาก สมศ.และ

ประเมินผู้ประเมินของ สมศ.แล้ว สถานศึกษา

สามารถรับใบรับรองผ่านระบบออนไลน์ทันที 

พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพของผู้ประเมินให้

เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่มีมาตรฐานและ

ได้รับการยอมรับ รวมถึงนำาปัญหาต่างๆ ที่

เกิดข้ึนของแต่ละสถานศึกษามาวิเคราะห์ให้

ผู้ประเมินได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

นอกจากนี้ สมศ.ยังได้หารือร่วมกับหน่วยงาน

ต้นสังกัดของสถานศึกษา นำาผลการประเมิน

ภายนอกไปใช้จริง โดยขณะนี้มีสถานศึกษา

เข้าร่วมแล้วจำานวนหนึ่ง และจะขยายผล

ให้สถานศึกษาทุกแห่งสามารถนำาผลการ

ประเมินไปใช้ได้จริง เพื่อทำาให้คุณภาพของ

สถานศึกษาได้พัฒนามากยิ่งขึ้น

สำาหรับเป้าหมายให้สถานศึกษาเข้ารับ

การประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นั้น 

สมศ.วางไว้ท้ังสิ้น 18,050 แห่ง แบ่งออกเป็น

ศูนย์พัฒนาเด็ก 6,376 แห่ง ระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 10,468 แห่ง การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประเภทวัตถุประสงค์พิเศษ 326 แห่ง การศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนนานาชาติ) 50 แห่ง การ

ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

360 แห่ง ด้านการอาชีวศึกษา 440 แห่ง ระดับ

อุดมศึกษา 30 แห่ง ถ้ามีสถานศึกษาสนใจเข้า

รับการประเมินเพิ่มเติมก็สามารถดำาเนินการ

ได้ โดยสถานศึกษาจะต้องเสนอเรื่องไปยังต้น

สังกัด เพื่อที่จะให้ต้นสังกัดดำาเนินการเสนอชื่อ

มาที่ สมศ.เพื่อเข้ารับการประเมินต่อไป.

‘ตรีนุช’สั่งผู้ตรวจศธ.จี้ติด3ประเด็น

ศึกษาธิการ • “ตรีนุช” แจกการบ้านผู้ตรวจ

ราชการทุกคนของ ศธ.เริ่มติดตาม 3 ประเด็น

ใหญ่ เปิดสอนแบบ On site ในสถานการณ์

โควิดระบาด แห่งไหนเปิดสอนเต็มรูปแบบ

ไม่ได้เพราะอะไร โครงการโรงเรียนคุณภาพ

ของชุมชน โรงเรียนดี 4 มุมเมือง-เด็กตกหล่น

นักเรียนออกกลางคัน สั่งรายงานผลทุกสัปดาห์

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าว

ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้ประชุมกับนายสุภัทร 

จำาปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 

ทุกคน โดยตนได้มอบนโยบายและแนวทาง

การตรวจราชการ ในปีงบประมาณ 2565 ว่า 

ประเด็นในการตรวจติดตามขอให้เน้นตรวจ

ติดตามในประเด็นสำาคัญในช่วงนั้นๆ เช่น 

ขณะนี้มีเรื่องสำาคัญที่ต้องตรวจติดตาม คือ 

1.การเปิดภาคเรียนท่ี 2 ประจำาปีการศึกษา 

2565 แบบในชั้นเรียนปกติ หรือ On site ใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ว่า โรงเรียนใน

สังกัด ศธ.สามารถเปิดสอนแบบ On site ได้หรือ

ไม่ จำานวนเท่าไหร่ เปิดสอนแล้วได้ดำาเนินการ

ตามมาตรการของ ศธ.หรือไม่ มีปัญหาอะไร

เกิดขึ้นบ้าง และในกรณีที่เปิดสอนไม่ได้เพราะ

อะไร 2.โครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

และโรงเรียนดี 4 มุมเมือง มีการดำาเนินการ

เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และ 3.เรื่อง 

การติดตามเด็กตกหล่น นักเรียนออกกลางคัน 

ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 

และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อนำา

กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ทั้งนี้ ประเด็นการ

ตรวจราชการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม

สถานการณ์

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า สำาหรับ

แนวทางการตรวจราชการให้ใช้วิธีผสมผสาน

สื่อทางไกลกับการตรวจในพื้นที่ นำาเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาใช้ ให้เกิดประโยชน์ กรณีไปตรวจ

ราชการในพื้นที่ขอให้ดำาเนินการอย่างเรียบ

ง่ายไม่เป็นภาระต่อครู ผู้บริหารสถานศึกษา 

เปิดสอนแบบ‘On site’ในช่วงโควิด-การผลักดันรร.ดี4มุมเมือง-นร.หลุดออกจากระบบ

ศึกษาธิการ • “ตรีนุช” ห่วงปัญหาเด็กจม

น้ำา เตรียมยกระดับหลักสูตรการเรียนการ

สอนด้านทักษะการเอาตัวรอดให้เข้มข้น 

เป็นรูปธรรม

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิด

เผยว่า เมื่อเร็วๆ น้ี ตนได้รับรายงานว่า มี

เด็กนักเรียนจมน้ำาที่สระ 100 ปี บริเวณ

หน้าอาคารสำานักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ภายในกระทรวง

ศึกษาธิการ (ศธ.) ซึ่งเด็กคนดังกล่าวเป็น

บุตรหลานของเจ้าหน้าที่ใน ศธ. โดยตนได้

สั่งผู้บริหารติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือ

นักเรียนอย่างใกล้ชิด ซึ่งจากเรื่องดังกล่าว

ตนมีความเป็นห่วงเด็กนักเรียนทั่วประเทศ 

เพราะในแต่ละปี มีสถิติจากกระทรวง

สาธารณสุข (สธ.) พบว่าเด็กเสียชีวิตจากการ

จมน้ำาในช่วงปิดภาคเรียนเป็นจำานวนมาก

ขึ้น และสิ่งที่น่าตกใจคือ เด็กไทยส่วนใหญ่

ไม่มีทักษะว่ายน้ำาหรือการเอาตัวรอด ซึ่งที่

ผ่านมา สพฐ.มีหลักสูตรการเรียนการสอน

ด้านทักษะการเอาตัวรอดอยู่แล้ว แต่อาจ

ยังขาดความเข้มข้นในการดำาเนินการอย่าง

จริงจัง ดังนั้นตนจะมาดำาเนินการเรื่องนี้ให้

เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพราะอย่างน้อย

ที่สุดเด็กจะได้รู้จักวิธีการเอาตัวรอด  

“ที่ผ่านมารับทราบว่า สพฐ.มีโครงการ

พัฒนาทักษะด้านการกู้ชีพขั้นพื้นฐานและ

การป้องกันเด็กจมน้ำาร่วมกับจิตอาสา และมี

หลักสูตรการเรียนการสอนในเรื่องทักษะเอา

ตัวรอดบรรจุอยู่ในหมวดวิชาพลศึกษาอยู่แล้ว 

ดังนั้นจะกำาชับให้ดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งไม่เพียงเฉพาะเรื่องการว่ายน้ำาเพียงอย่าง

เดียว แต่รวมไปถึงหลักสูตรกู้ชีพ หรือ CPR 

ด้วย เพราะสิ่งเหล่านี้คือหลักการพื้นฐานการ

ปฐมพยาบาลในเบื้องต้น โดยเด็กนักเรียนทุก

จะต้องมีทักษะดังกล่าวติดตัวเพื่อช่วยเหลือ

เพื่อนหรือคนอื่นได้” รมว.ศธ. กล่าว.  

ห่วงปัญหาเด็กจมน้ำา

อัดทักษะเอาตัวรอด

ใส่หลักสูตรการเรียน

และผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ เน้นตรวจ

ราชการให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ มากกว่าเชิง

ปริมาณ และมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อ

การพัฒนานำาเสนอด้วย ซึ่งเนื้อหาที่ ใช้ ใน

การรายงานต้องสั้น กระชับ ให้นำาเสนอโดย

ใช้อินโฟกราฟฟิก ซึ่งเป็นการแสดงผลของ

ข้อมูลหรือโดยภาพที่อ่านและเข้าใจง่ายเพียง 

1-2 แผ่น ไม่ใช้เอกสารจำานวนมาก และให้

รายงานทุกสัปดาห์ โดยเริ่มตั้งแต่สัปดาห์หน้า

เป็นต้นไป.

สมศ.สุดปลื้มสถานศึกษา2.1หมื่นแห่ประเมินภายนอก
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11บันเทิงไทย-บันเทิงเทศ

เสือ (ดำ�) ไม่ต�ยฟรีแล้วนะ!

ส่วนคุณเปรมชัย กรรณสูต ที่ศาลจังหวัดทองผาภูมิได้

อ่านคำาพิพากษาศาลฎีกา สั่งจำาคุก 2 ปี 6 เดือน ไม่รอ

ลงอาญา ใครจะมอง-จะสมน้ำาหน้าอย่างไรก็ตาม..

สำาหรับผม ให้รู้สึกสงสาร-เวทนานักกับภาพของชายผู้สูง                                                                             

วัยเดินถือไม้เท้าโขยกเขยกเข้าไปชดใช้กรรมท่ีได้กระทำากับเสือดำา

ตัวหนึ่งเมื่อ 3 ปีก่อน!

และนี่..ก็คงเป็นอุทาหรณ์ ไม่ว่าเศรษฐีหรือยาจก ถ้าไม่

อยากเข้าคุก ก็อย่าริเข้าไปล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ 

อย่างเด็ดขาด!

อยากกินเนื้อ-กินดี อยากได้หนัง-ได้เขามาประดับโชว์ ก็

ให้หาซื้อเอา ซึ่งมีร้านอาหาร-ร้านขายของป่าถมถืดให้เลือกใช้

บริการ ที่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่า..

ร้านค้าพวกนี้ มันได้สัตว์ป่ามาเฉือนเนื้อขายได้อย่างไร?

ก็..อยากปลอบคุณเปรมชัยล่ะนะ อย่าเครียด-อย่าฟุ้งซ่าน 

ถนอมหัวใจ-ดูแลสุขภาพร่างกายให้มากๆ ความสุข ความสะดวก

สบายมีมามากมายหลายปีแล้ว..

มันจะขาดหายไปบ้างแค่ปีสองปีจะเป็นไรไป และให้ดีใจ-

ภูมิใจ เศรษฐีอย่างคุณเปรมชัยไม่ได้ติดคุกเพราะคดีโกง!

อืมม..พูดถึง “คดีโกง” ก็อยากให้อ่านที่คุณสมชาย แสวง

การ ส.ว.โพสต์.. “เห็นชื่อบิ๊กเนมคดีทุจริตจำานำาข้าว คดีทุจริต

ท่องเที่ยว ฯลฯ ได้รับการลดโทษกระหน่ำาซัมเมอร์เซล

ขอเสนอไอเดียปิ้งปลาประชดแมวดีมั้ยครับ เรียกร้องให้

ศาลไทยมีคำาพิพากษาคดีทุจริตได้ไม่เกิน 5 ปี เพราะข้อเท็จจริง

หลายๆ คดีก็ติดคุกกันแค่นั้น?

เลิกๆ ไปเถอะครับ กับข้อเสนอปฏิรูปเรียกร้องให้ทุจริต

ไม่มีอายุความ เพราะข้อเท็จจริงคือ คดีทุจริตไม่มีอายุติดคุก

จริง กระบวนการยุติธรรมถูกบ่อนเซาะจนแทบไร้ความหมาย

การสืบสวนสอบสวนทุกข้ันตอน กว่าท่ี ป.ป.ช.จะรวบรวม

เอกสารสำานวนคดีจนมีมติและส่งฟ้อง แถมยังต้องลุ้นว่าอัยการ

สั่งฟ้องหรือไม่ หรือต้องตั้งคณะกรรมการร่วมหรือต้องฟ้องเอง 

ก็สู้กันหลายยก หมดงบประมาณไปมากโขและหมดเวลา 

หลายปี กว่าศาลฎีกาคดีผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองจะใช้เวลา

พิจารณาคดี จนถึงวันตัดสินคดีพิพากษาลงโทษจำาคุกจำาเลยคดี

ทุจริตกันได้นั้น

ต้องชัดเจนมากๆ ทั้งพยานหลักฐานและพยานบุคคล 

จนสิ้นสงสัย ถึงได้ตัดสินโทษพิพากษาหนักจำาคุกจำาเลย 50 ปีได้

แต่แล้วกลับเจอขบวนการปลายน้ำาในชั้นในคุก ที่น่าจะ

ใหญ่กว่ากระมัง??? ไม่ว่าจะศาลจะลงโทษจำาคุก 50 ปี มา

มากมายไปเท่าใด ก็เท่านั้น

ผู้ต้องหาคดีทุจริตทั้งหลายให้มีเหตุทำาเรื่องยกเกรดกลาย

เป็นนักโทษชั้นดีพรีเมียม ทำาเรื่องขอลดโทษ ขอพระราชทาน

อภัยโทษกันขึ้นไปปีละหลายหน จนติดคุกจริงกันแค่ไม่กี่ปี

หนี้จำานำาข้าว 700,000 ล้าน คนไทยยังผ่อนดอกผ่อนต้น

ใช้หนี้ ไปไม่ถึงไหน???

555 ปีหน้าช่วยกันหามช่วยกันแห่ทำาเรื่องกันอีกรอบ ก็

ออกมาสุขีสุโขไชโยกันแล้ว #น่าอนิจจาประเทศไทย” 

แล้วคุณเปรมชัยกับโทษ 2 ปี 6 เดือนคดีฆ่าเสือดำา..

จะติดคุก (จริง) สักกี่วันเชียว?.

ปลอบใจมหาเศรษฐี

พี่

• ส่งท้ายปี 2021 แบบปังๆ 

CH3Plus จัดทัพคอนเทนต์ดีๆ เอาใจ

แฟนๆ เริ่มด้วย นกดู แม่หม้ายหนุ่ม

หัวใจแกร่ง แสดงนำาโดย จ�ง ดง

ยุน และ คิม โซฮยอน ฝั่งซีรีส์จีน

ส่งพีเรียดเข้มข้น ตำานานมารดาจอม

กษัตริย์ แสดงนำาโดย อู๋ จิ่นเหยียน 

และ เนี่ยหยวน ส่วนละครฮิตที่คิดถึงเดือนนี้จัดให้

หลากสไตล์ ทั้งสายลับ 3 มิติ, มาดามดัน, 3 หนุ่มเนื้อ

ทอง และมณีหยาดฟ้า ปิดท้ายด้วยรายการใหม่แกะ

กล่อง CH3Plus รับแขก 

• เป็นหนังตลก-แอ็กชั่นที่ยังอยู่ในความทรงจำา

ของใครหลายๆ คน สำาหรับ “MISS CONGENIALITY” 

ทั้ง 2 ภาค ที่นำาแสดงโดย แซนดร� บุลล็อก ซึ่งถึง

แม้จะผ่านไป 20 กว่าปีแล้วแต่ยังคงเป็นหนังท่ีหลาย

คนพูดถึง เพราะความสนุกสุดฮา ล่าสุดทรูวิช่ันส์จะพาผู้

ชมไปฮาสุดป่วนกับ “MISS CONGENIALITY” (พยัคฆ์

สาวนางงามยุกยิก) ได้ในวันท่ี 12 ธันวาคมน้ี และสนุก

กันต่อเนื่องกับ “MISS CONGENIALITY 2” (พยัคฆ์สาว

เด้ินจริง ยิงกระจาย) ในวันท่ี 19 ธันวาคม ทางทรูวิช่ันส์ 

ช่องทรู ฟิล์ม เอชดี 2 (136, 223) เวลา 20.00 น. 

• เคยสร้างปรากฏการณ์

ซอมบ้ีคล่ังท่ัวเมืองกันมาแล้วกับ

ภาพยนตร์ “Train to Busan” 

ล่าสุด “MONOMAX” (โมโนแมกซ์) 

ผู้นำาดูหนังออนไลน์แบบถูกลิขสิทธ์ิ 

ในเครือโมโน เน็กซ์ นำาเสนอ

ภาพยนตร์เอเชียฟอร์มยักษ์ระทึก

ขวัญ-แอ็กช่ัน-ดรามา “RAMPANT นครนรกซอมบ้ีคล่ัง” 

จากทีมผู้สร้างเดียวกันกับ “Train to Busan” การันตีอันดับ 

1 บ็อกซ์ออฟฟิศเกาหลีต้ังแต่วันแรกท่ีเข้าฉาย นำาแสดง

โดยสองพระเอกเกาหลีชื่อดัง ฮยอนบิน, จ�ง ดงกอน 

และ คิม แทอู มาแท็กทีมบู๊สู้ซอมบ้ีแบบมันส์สน่ัน! 

• หลังจากที่ น้องแทนไท-พิจักษณ์ อ่วงอ�รีย์ 

ได้เซ็นสัญญาฝึกหัดกับ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำากัด 

เป็นเวลา 2 ปี ล่าสุด น้องแทนไท ก็ได้เซ็นสัญญาเป็น

ศิลปินเต็มตัวกับค่ายน้องใหม่ ไทดอลมิวสิค ภายใต้

สังกัดจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 7 

ธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันเกิดครบรอบ 14 ปีของ

แทนไทด้วย ซึ่งเจ้าตัวบอกว่ารู้สึกภูมิใจและดีใจมากๆ 

ถือเป็นของขวัญวันเกิดชิ้นพิเศษของตนจริงๆ!.

มักเกิ้ล

ลังจ�กที่แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียร

ธรรมสถาน เสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวันก่อนนี้ เหล่า

ลูกศิษย์ก็ได้พร้อมใจกันโพสต์อาลัยด้วยความโศก

เศร้า ด้านพิธีกรสาว หนิง-ปณิตา ธรรมวัฒนะ ก็ได้ โพสต์อิน

สตาแกรมถึงวันที่ต้องจากลาและได้เห็นถึงสัจธรรมของชีวิต

“เป็นอีกหนึ่งวันเต็มๆ ที่ได้เห็นถึงสัจธรรมของชีวิต 

ตั้งแต่เมื่อคืน จนเวลานี้ ไม่ปฏิเสธเลยว่าเศร้า (ต่อให้พยายาม

เข้มแข็ง) แต่ยายจะบอกเสมอ ความทุกข์ความเศร้าจะไม่อยู่

กับเรานาน ถ้าเรายอมรับในธรรมชาติของมัน และเข้าใจ ว่า

เป็นแบบนี้เอง (เข้าใจยากจัง ณ จุดจุดนี้) กราบส่งยายจ๋าไป

ไหว้พระบนสวรรค์ ธรรมะของยายจ๋าจะอยู่ในใจของหนิงและ

ทุกคนตลอดไป ยายจ๋ายังอยู่กับพวกเราเสมอ เพราะทุกคำา

สอนของยาย หนิงกำาลังปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง และหนิงเชื่อว่า

จะทำาได้เพราะหนิงเป็นลูกหลานยายจ๋า และที่หนิงสัญญากับ

ยายว่าจะดูแลหลานณิรินให้ดีที่สุด #รักและเลี้ยงดูเขาด้วย

หัวใจที่ใช้ธรรมะ #รักยายจ๋า

เดินลงมาจากการกราบส่งยาย หลวงพ่อก็เดินตรงมายัง

รูปนี้แล้วกำาหนดจิต และหันมาบอกหนิงว่า “จับมือยายท่านสิ

ลูก” เมื่อสักครู่ได้รับรูปนี้ #ให้ภาพเล่าเรื่อง #สัจธรรมชีวิต”

และรุ่งขึ้นสาวหนิงก็ได้ โพสต์ถึงในวันที่ผ่านการสูญ

เสียบุคคลที่ตนเคารพว่า “เมื่อวานเป็นหนึ่งวันที่เป็นอะไรที่

สุดๆ ของชีวิตวันหนึ่งเลย ตั้งแต่เช้าตรู่อยู่ที่เสถียรธรรมสถาน 

ช่วงก่อนเพลมีนัดกับหลวงพ่อที่จะถวายผ้าไตรและสังฆทาน

ให้ “หลวงลุง” ท่านได้ทำาบุญ ซึ่งหนิงเคยเล่าไปทีหนึ่ง ท่าน

มีบุญคุณมากกับครอบครัวเรา ในอดีตท่านคือคนงานในบ้าน 1 คน

ที่มาทำางานทำาไม้ที่บ้าน ท่านดูแลพวกเรา 4 คน จนน้องคนเล็กเรียน

จบท่านก็มาลาขอบวช บอกว่าหลานๆ เป็นผู้หญิงกำาลังโต ไม่อยาก

ให้ใครมาติฉินนินทาเพราะญาติก็ไม่ใช่ ตอนนั้นเราก็ไม่เก็ต ทำาไม 

เพราะอะไร แต่พอโตมาเป็นแม่คนถึงเข้าใจ เราก็เวียนกันไปเยี่ยม

ท่านที่วัด จนวันหนึ่งได้รับข่าวจาก รพ.ว่าท่านล้มลงและสมองอาจ

ใช้งานไม่ได้ จึงตัดสินใจรับท่านกับมาดูแลที่ กทม. (พวกเราคิดว่า

ท่านคือญาติที่ดีที่สุด) จนวันนี้สองปีละ ท่านเหนื่อยมาตลอดจนถึง

วันที่ รพ.แจ้งว่าต้องตัดสินใจว่าหลังจากนี้เกิดอะไรขึ้นจะปั๊มหัวใจอีก

หรือไม่ “มันยากมากและจุกสุดๆ กับการตัดสินใจ” แต่สุดทา้ยหนิงก็

จดปากกาเซ็นว่า “ไม่” ภาวนาแค่ขอให้ท่านไม่ทรมาน และมีปาฏิหาริย์

อีกคร้ัง และก็ไปวัดโพธ์ิทองเพื่อกราบมุทิตาจิตพระเดชพระคุณหลวง

พ่อวราห์ รับปากขออนุญาตท่านไปช่วยทำาพิธีกรในงานวันคล้ายวันเกิด

ท่ีท่านแจกทุนการศึกษาเด็ก และกลับมาเฝ้ายายจ๋าท่ีเสถียรอีกคร้ัง … 

เมื่อยังมีลมหายใจ ทำาปัจจุบันให้ดีอย่างมีสติ ถ้าท้อเหนื่อยก็แค่บอกตัว

เอง #พรุ่งน้ีก็เช้าแล้ว #วันใหม่ #เร่ิมใหม่ #อดีตแก้ไขไม่ได้ #วันน้ีเร่ิม

ใหม่ #ทำาให้ดีอีกคร้ัง (หนิงขอกราบขอบพระคุณ @sermboon999 นะ

คะ ท่ีช่วยจัดการส่ิงต่างๆ ให้ในวันท่ีอึนๆ)”.

เทศกาลแห่งความสุข • ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี ในเครือเซ็นทรัล รีเทล 

ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข จัดงาน “The Christmas Celebration Town” ตั้งแต่วันนี้-12 

ธ.ค.นี้ ด้วยการเนรมิตศูนย์การค้าฯ ให้เป็นเมืองซานต้าสุดสนุก พร้อมเซอร์ไพรส์สุดพิเศษ

กับกิจกรรม Meet & Greet กับสองหนุ่มคู่จิ้น โอห์ม ฐิติวัฒน์, ฟลุ้ค ณธัช และเพื่อนๆ จาก 

Love@9 ปีเตอร์แพน ทัศน์พล, โน่ ภูหลวง, ดิว นิติกร, กันต์ กฤติกร และยูฟ่า ณัฏวัฒน์ โดย

มี วรรณภา ชินชูศักดิ์ และอัคราพนธ์ กิตติภัทร์เจริญ เป็นประธานเปิดงาน.

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

ห

คยโดนวิจ�รณ์หนักจ�กบท Captain 

Marvel ด้วยความเป็นซูเปอร์

ฮีโร่เก่งเวอร์แต่ติดอวบเกินไป

นิด ยิ่งเมื่อถูกนำาไปเปรียบกับ Wonder 

Woman ของทาง DC แล้วก็ยิ่งไปกัน

ใหญ่ ตอนนี้ บรี ลาร์สัน ขออวดร่างใหม่ 

ผอมเพรียว และฟิตเป๊ะกว่าที่เคยคุ้นกัน

บรี ลาร์สัน หรือที่หลายคนคุ้นกันจากบท 

Captain Marvel ท่ีโผล่ในภาคสแตนด์อโลนภาคเดียว

แล้วหายไปนาน นานมากจนหลายคนลืมไปแล้ว ก่อน

จะกลับมาโผล่ช่วยเหล่าฮีโร่ต่อสู้กับธานอส ใน Avengers: 

Endgame ล่าสุด เธออวดรูปร่างผอมเพรียวโชว์เรียว

ขาในชุดเดรสเว้าหลัง เป็นผลมาจากการเข้ายิมฟิต

ม�ร์ติน คี โอว์น อดีตปร�ก�รหลังอ�ร์เซนอล      

ยุค 80 ในฐานะรุ่นพี่ในทีมชาติอังกฤษ จวกไคย์ล วอล์ก

เกอร์ หาเรื่องทำาตัวเองโดนไล่ออกโดยไม่จำาเป็น คุมอารมณ์

ไม่ได้ที่ไปไล่หวดอังเดร ซิลวา จนตัวเองต้องโดนใบแดง                     

ถูกไล่ออกจากสนามไปในช่วงท้ายเกมที่แมนเชสเตอร์ ซิตี 

เตะนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มศึกยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก และ

แพ้ไปหวุดหวิด ที่เรด บูลล์ อารีนา เมื่อคืนวันอังคารที่่ผ่าน

มา

ซิตีเข้ารอบ 16 ทีมต่อไป ในฐานะแชมป์กลุ่มเอ แม้

จะแพ้ที่เยอรมนี แต่การที่วอล์กเกอร์ โดนไล่ออกทำาให้แบ็ก

ขวารายนี้จะพลาดลงช่วยทีมในเกมเลกแรกรอบต่อไปใน

เดือนกุมภาพันธ์

“เขาดูไม่เหมือนตัวเขาเองในค่ำาคืนนี้ และเขาน่าจะ

หัวเสียแล้วในตอนนั้น วอล์กเกอร์รู้ว่าเขาเล่นไม่ดีนัก เขา

ทำาตัวเองแท้ๆ เขาผิดหวังกับฟอร์มของตัวเอง มันก็เป็น

ปฏิกิริยาหนึ่งของมนุษย์ แต่มันจะก่อให้เกิดความเสียหายกับ

ซิตีในรอบต่อไปได้”

ส่วนทีมของเป๊ป กวาร์ดิโอลา จะต้องเจอใครในรอบ 

16 ทีมสุดท้ายต่อไป ก็น่าจะได้รู้กันวันจันทร์หน้า.

ร่างกายอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา

นักแสดงจากแซคราเมนโต แคลิฟอร์เนีย ยังได้แท็กดี

ไซเนอร์ Jacquemus ให้กับรูปที่เธอโพสต์ในอินสตาแกรม

ด้วย แม้จะไม่ได้ใส่แคปชันอะไรไว้ แต่ก็ใส่อีโมจิไว้ 2 

อัน เป็นรูปหัวใจสีดำา กับหน้ายิ้มที่มีฮาโล

โพสต์นี้มีคนเข้าไปกดไลก์กว่า 8 แสน

แล้ว รวมถึงไมลีย์ ไซรัส เข้าไปดับเบิลแท็ป

ลาร์สันมีการโพสต์ภาพทางโซเชียล 

อยู่อย่างสม่ำาเสมอ มีผู้ติดตามอยู่ 6.8 ล้าน

ฟอลโลเวอร์ ส่วนใหญ่ก็เป็นภาพกิจกรรมประจำา

วัน ซึ่งก็เอนเตอร์เทนแฟนๆ ได้เรื่อยๆ

บรี ลาร์สัน ที่เคยมีข่าวว่าอาจโดนปลดจากบทกัปตัน

มาร์เวล ยืนยันแน่นอนแล้วว่าเธอจะยังแสดงในภาคต่อ คือ 

Captain Marvel 2 ที่มี

กำาหนดฉายในปี 2023 

จากที่ เควิน ฟีจ ประกาศ

คิวสำาหรับ MCU เฟส 4 ที่

จะมีหนังทยอยตามมาอีก

เพียบ โดย Captain Marvel 

จะมาในชื่อ The Marvels 

และตัวละครหลายๆ คน

จะได้กลับมารับบทบาท

เดิมต่อ รวมถึง แค

โรล แดนเวอร์ส หรือ

กัปตัน มาร์เวล ที่ภาค

แรกแสดงโดย บรี 

ลาร์สัน

ไนอา ดาคอส

ตา ผู้กำากับจาก

ภาพยนตร์เรื่อง 

Candyman จะ

มากำากับ The 

Marvels เป็นการ

เปลี่ยนแปลง

สำาคัญจากหนัง

ภาคแรกที่เคย

กำากับโดย แอน

นา โบเดน กับไร

อัน เฟล็ก 

คำาถาม

จากหลายคนๆ 

คือ ชื่อเรื่องใหม่ 

The Marvels 

ทำาไมถึง

ต้องเป็นพหูพจน์

เพราะมี

ใครเพิ่มเติมเข้า

มาใช่หรือไม่

ตามข่าวแล้ว อิมมาน เวลลานี ที่จะได้เล่น Ms. Marvel ใน 

Disney+ จะมาแสดงใน Captain Marvel 2 ด้วย จึงกลายเป็น The 

Marvels ส่วน เทโยนาห์ แพร์ริส ที่เล่นเป็น โมนิกา แรมโบ ตอน

โต ใน WandaVision จะกลับมารับบทของเธอต่อ ซาวี แอชตัน นัก

แสดงสาวจาก Velvet Buzzsaw จะมารับบทเป็นตัวร้าย และที่เป็น

ที่ฮือฮาคือการคว้าตัวปาร์ก โซ-จูน นักแสดงชาวเกาหลีใต้มาร่วม

ในหนังซูเปอร์ฮีโร่ของ MCU เรื่องนี้ด้วย ส่วนนิก ฟิวรี ก็จะกลับมา 

รับบทโดย ซามูเอล แอล. แจ็กสัน เช่นเคย

เ

‘บรี ลาร์สัน’บอกลาแล้วความอวบ

ฟิตแอนด์เฟิร์มเพื่อกัปตันมาร์เวล?

‘คี โอว์น’จวก‘วอล์กเกอร์’

ห�เรื่องโดนแดงโดยไม่จำ�เป็น

‘หนิง ปณิตา’โพสต์สุดอาลัย

กราบส่ง‘แม่ชีศันสนีย์’ไปสวรรค์

interthaipost69@gmail.com
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 คดีหมายเลขดําที่ ฟ /

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ  สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง 

ที่อยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� น

คํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ MR.PANDURANGAN ARUMUGAM กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.  

มาตรา  วรรคหา ประกอบมาตรา 

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่  กุมภาพันธ  เวลา .  นา กา และมีคําสั่งให

ประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บ

สํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น  อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่  เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช 

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รอง อใหทรัพยสินตกเปน องแ นดิน

 ประกาศ ณ วันที่  เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช 

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน ผูถือกรรมสิทธิ์/ 

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมายเหตุ

 เงินสดท่ีไดจากการ

แลกเปล่ียนเงินตรา

ตางประเทศ ดังน้ี .  

ธนบัตรสกุลดอลลาร

สหรัฐ ฉบับละ  

ดอลลาร จํานวน ,  

ฉบับ .  ธนบัตรสกุล

ดอลลารสหรัฐ ฉบับละ 

 ดอลลาร จํานวน 

 ฉบับ .  ธนบัตรสกุล

ดอลลารสหรัฐ ฉบับละ 

 ดอลลาร จํานวน 

 ฉบับ .  ธนบัตร

สกุลดอลลารสหรัฐ ฉบับ

ละ  ดอลลาร จํานวน 

 ฉบับ .  ธนบัตรสกุล

ยูโร ฉบับละ  ยูโร 

จํานวน  ฉบับ .  

ธนบัตรสกุลปอนด ฉบับ

ละ  ปอนด จํานวน 

 ฉบับ 

Mr.Pandurangan 

Arumugam

, , .  

บาท (หกลาน

สามแสนหา

หม� นหน่ึงพัน

แปดรอยหาสิบ

สามบาทถวน) 

พรอมดอกผล 

(ณ วันท่ี  

กันยายน 

)

. ธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขา

กรมศุลกากร เรทอัตรา

แลกเปล่ียน  ดอลลาร

สหรัฐตอ .  บาท 

 ยูโร ตอ .  

บาทและ  ปอนด  

ตอ  .  บาท . 

บริษัท ซุปเปอรริช 

(ไทยแลนด) จํากัดเรท

อัตราแลกเปล่ียน  

ดอลลารสหรัฐตอ 

.  บาทเน� องจาก

ธนาคารกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน) ปฏิเสธการ

รับแลกเปล่ียนธนบัตร

สกุลดอลลารสหรัฐ 

ฉบับละ  ดอลลาร 

จํานวน  ฉบับ และ

สกุลดอลลารสหรัฐ 

ฉบับละ  ดอลลาร 

จํานวน  ฉบับ

รวมทรัพยสิน จํานวน  รายการ ประมา  .  บาท (หกลานสามแสนหาหม� น

หนงพันแปดรอยหาสิบสามบาทถวน) พรอมดอก ล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปน องแ นดิน ราย Mr. Pan rangan r ga  กับพวก 

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี 

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายเฉลิมศักดิ์ ลาภณรงคชัย)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ /

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ  สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู สํานักงาน

อัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสิน

ของ นายภูผา พัฒนจันทร กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.  มาตรา  

วรรคหา ประกอบมาตรา 

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี  กุมภาพันธ  เวลา .  นา กา และมีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว 

ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและ

เอกสารชั้น  อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่  เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช 

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รอง อใหทรัพยสินตกเปน องแ นดิน

 ประกาศ ณ วันที่  เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช 

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคา

ประเมิน(บาท)

หมาย 

เหตุ

เงินสด - นางสาวณัฐตินา 

มีทองแสน

,  บาท 

(ณ วันท่ี  

มีนาคม  )

-

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) สาขา วงเวียนสระแกว ลพบุรีเลขท่ีบัญชี 

- - - ช� อบัญชี นายอนุสรน  ศรีทา

นายอนุสรน 

ศรีทา

, .  

บาท (ณ วันที่  

สิงหาคม )

-

รวมทรัพยสินทังสิน จํานวน  รายการ รวมราคาประเมินทังสินประมา  .  บาท (เจ็ดแสนแปด

หม� นแปดพันหกรอยสิบสีบาทสิบสามสตางค) พรอมดอก ล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปน องแ นดิน รายนายภู า พัฒนจันทร กับพวก

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี 

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายพงษเทพ ธนวัฒนนิรันดร)

นิติกรชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่ / เลขานุการ

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ /

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ  สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู สํานักงาน

อัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสิน

ของ นายกิตติพันธ ผลบุญ กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.  มาตรา  

วรรคหา ประกอบมาตรา 

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี  กุมภาพันธ  เวลา .  นา กา และมีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว 

ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและ

เอกสารชั้น  อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่  เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช 

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รอง อใหทรัพยสินตกเปน องแ นดิน

 ประกาศ ณ วันที่  เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช 

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน(บาท) หมาย 

เหตุ

. เงินสด - นายยศพร 

ทับเจริญพงศ

,  บาท (ณ วันท่ี 

 กันยายน )

-

รวมทรัพยสิน จํานวน  รายการ ประมา   บาท (หนงแสนสามหม� นสองรอยบาทถวน) พรอมดอก ล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปน องแ นดิน รายนายกิตติพันธ ลบุญ กับพวก

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี 

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นางสาวนิตยา อุริตวี)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

บําเพ็ญกุศล       กฤษณา อัมพุช รองประธานกรรมการ และ วรลักษณ ตุลาภรณ  พรอมดวย

ผูบริหารและพนักงาน บจก.เดอะมอลล กรุป ทําบุญตักบาตรสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ 

และพระสงฆ 89 รูป วางพานพุมดอกไมและพิธีถวายบังคม เน� องในวันคลายวันพระบรม

ราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

วันชาติ และวันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม 2564 ที่ ทองสนามหลวง

ฉลองโฉมใหม      ศุภลักษณ อัมพุช ประธานกรรมการบริหาร บจก.เดอะมอลล กรุป  เปดงาน 

เฉลิมฉลองโฉมใหม “เดอะมอลล ไลฟสโตร ทาพระ” โดยมี ปติ สิทธิอํานวย, บุญเกียรติ 

โชควัฒนา, บุญชัย โชควัฒนา, ไชย ไชยวรรณ พรอมดวย ปรีดี ดาวฉาย, กฤษณา - อัจฉรา 

– สุทธิพงษ อัมพุช รวมงาน ที่ เอ็ม ไลฟสไตล ฮอลล ชั้น จี เดอะมอลลไลฟสโตร ทาพระ 

พีพีทีวีเปดเวทีถกประเด็น “ฝาวิกฤตโควิด 

ฟนเศรษฐกิจไทย 65” ในกิจกรรมพีพีทีวีสัญจร 

คร้ังท่ี 2 โดยมี อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรี

วาการกระทรวงการคลัง รวมกลาวปาฐกถาพิเศษ 

โดยมี สุทธิชัย หยุน พรอมเปดเวทีรวม

ถกประเด็นรอน กับ 4 บุคคลสําคัญทาง

เศรษฐกิจอยาง ยุทธศักดิ์ สุภสร ผูวาการการ

ทองเที่ยวแหงประเทศไทย สุพันธุ มงคลสุธี 

ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

มีศักดิ์ ชุนหรักษ โชติ นายกสมาคมอสังหา

ริมทรัพยไทย และวัลลภา ไตรโสรัส ประธาน

เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 

บมจ. แอสเสท เวิรด คอรป 36 วันจันทรที่ 

13 ธันวาคม เวลา 18.30 น. เปนตนไป จาก 

ริเวอร พารค ศูนยการคาไอคอนสยาม สงตรง

เขารายการ “เขมขาวค่ํา” Special พรอม

ถายทอดสดใหไดรับชมสดทางเฟซบุกไลฟ 

และยูทูบ PPTV HD 36 

เมซอง แบรเช ปารีส (Maison 

Berger Paris) ผูนําเคร� องหอมสําหรับบาน

ระดับพรีเม่ียมจากประเทศฝร่ังเศส สรางอากาศ

บริสุทธิ์ใหทุกมุมในบาน ขอสรางเซอรไพรซ

ใหลูกคาไดรวมลุนรบัน้ําหอมหลากหลายกลิ่น

กับโปรโมชันชุด Miracle Box กลองสุมมหัศจรรย 

ในราคาสุดพิเศษ 1,200 บาท (จากมูลคา

สูงสุด 2,970 บาท) 

จําหน�ายเฉพาะ

ชองทางออนไลน  

โปรโมชัน Miracle 

Box ประกอบดวย 

ก านกระจาย

ค ว า ม ห อ ม ที่

บรรจุน้ํ าหอม

มาพรอมใช 1 ช้ิน 

โดยกานกระจาย

ค ว า ม ห อ ม ที่

รวมโปรโมชัน มีดังนี้ กานกระจายความหอม 

MR., กานกระจายความหอม MRS., กาน

กระจายความหอม Paris Chic, กานกระจาย

ความหอม Geometry, กานกระจายความหอม 

Lolita Lempicka และ กานกระจายความหอม 

Alliance ปรึกษาผูเชี่ยวชาญดานความหอม

ที่พรอมใหบริการถึง 10 สาย สอบถามราย

ละเอียด โทร. 0-2672-2088 หรือ call & 

collect ไดที่ The Bedroom Company ถนน

ชิดลม โทร. 0-2254-2780  

ลูกคาโรบินสันมีฟน! เม� อ 2 บิ๊กบอส

อยาง รวิศรา จิราธิวัฒน แหงหางโรบินสัน 

และฟลิปป โบรยานิโก แหงโรบินสันไลฟสไตล 

ขอเดินหนาจัดหนักตอนรับเทศกาลแหง

ความสุข ในแคมเปญ ‘Robinson / Robinson 

Lifestyle Celebration Sale’ ดวยการชวน

ลูกคามา ‘สุขกัน สตารทNow!’ กับงานเปด

ไฟตนคริสมาสต สุดอลังการ สัญลักษณของ

การเริ่มตนความสุข ในวันที่ 9 ธ.ค. นี้ ที่

โรบินสันไลฟสไตล ลาดกระบัง พรอมจัดเต็ม

ทั้งกิจกรรมความสนุก และความสุขจาก

ทัพศิลปน ดารา ท� ยกขบวนมาสรางความฟน

อยางตอเน� องตลอดเดือน ธ.ค. 64 ที่หาง

โรบินสัน และโรบินสันไลฟสไตล ในสาขาที่

รวมรายการ ติดตามความสุขดีๆ อยางนี้กัน

ไดที่ FB Robinson Department Store และ 

Robinson Lifestyle

สรัลธร อัศเวศน ผูบริหารศูนยการคา

สยามพารากอน เตรียมตอนรับศักราชใหม 

ดวยมหกรรมความสุขสุดยิ่งใหญ “SIAM 

PARAGON THE UNIVERSE OF HAPPI-

NESS GRAND CELEBRATION 2021” 

มอบมหัศจรรยความสุขแหงจักรวาล ภายใต 

คอนเซ็ปต “MAGIC FROM THE UNIVERSE”  

พรอมสนุกสนานไปกับการถายภาพเหลา

การตูนสุดน�ารักดวย AR Characters นอกจากน้ี 

ยังเนรมิตบรรยากาศทั่วทุกพื้นที่ ใหเต็มไป

ดวยสีสันแหงความสุข แตงแตมแสงไฟสุด

ตระการตา และรวมชมโชวสุดอลังการ ที่

พาเหรดกันมาสรางรอยยิ้ม และความสนุก

ในแตละวัน อาทิ King Percussion, Queen 

of Light, The Fairy Wings Pixel, Christmas 

Bell Stilt Walker, Snow Queen โดยเปดให

ชมฟรี! ต้ังแตวันน้ี-31 ธันวาคม ณ  ศูนยการคา

สยามพารากอน     

ศูนยการคาฟวเจอรพารค รวมกับ 

The Power by Homepro จัดงานมหกรรม

เคร� องใชไฟฟา ลดกระหนํ่าสงทายป กับงาน  

“Home Electric Sale” พบกับเคร� องใชไฟฟา

นานาชนิด อาทิ หมอหุงขาว เตารีดอบไอน้ํา 

เคร� องซักผา พัดลมไอน้ํา แอร ตูเย็น เคร� อง

ดูดฝุน ทีวี และอ� นๆ อีกมากมาย กับราคา

สุดพิเศษภายในงานทั้งลดและรับสูงสุด 

35% พรอมสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่รวม

รายการ รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 60,000 บาท 

เม� อชอปครบตามเง� อนไข หรือรับสิทธ์ิผอน 0% 

สูงสุดถึง 20 เดือน พลาดไมได เคร� องใช

ไฟฟาราคาพิเศษสงทายป กับงาน “Home 

Electric Sale” ระหวางวันที่ 9-19 ธันวาคม 

ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น บี ศูนยการคาฟวเจอร

พารค

บริษัท ศุภาลัย รวมกับ มูลนิธิประทีป

-อัจฉรา ต้ังมติธรรม จัดการแสดงนิทรรศการ

ภาพถายเพ� อการกุศล “ประทีปทัศน IV” 

ศิลปนโดย ดร.ประทีป  ตั้งมติธรรม ประธาน

กรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย และประธาน

กรรมการมูลนิธิ ประทีป - อัจฉรา ตั้งมติธรรม 

จัดแสดงระหวางวันที่ 14 - 26 ธันวาคม 

ตั้งแตวันอังคารถึงวันอาทิตย (หยุดวันจันทร) 

เวลา 10.00 - 19.00 น. ณ ผนังโคงช้ัน 3 

- 5 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

ขอเชิญชวนผู้ที่ ชื่ นชอบศิลปะตลอดจน

ประชาชนที่สนใจ ชมนิทรรศการภาพถาย

ผลงานอันทรงคุณคา และน�าประทับใจ อีก

ทั้งสามารถรวมจับจองภาพถายหรือหนังสือ 

“ประทีปทัศน lV” เพ� อการกุศล โดยรายได

ทั้งหมดไมหักคาใชจายบริจาคสนับสนุนการ

ดําเนินโครงการของหอศิลปวัฒนธรรมแหง

กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลงานดานศิลปะนี้

เหมาะสําหรับมอบเปนของที่ระลึกที่มีคุณคา

หรือเปนของขวัญในเทศกาลปใหมที่ใกลจะ

มาถึงนี้ ติดตอสอบถามโทร 1720

หลังจากนโยบายการเปดประเทศ 

สรางบรรยากาศธุรกิจรานอาหารแบบนั่ง

ทานในรานคึกคัก ‘บุญยง ตันสกุล’ ซีอีโอ 

บริษัท เซ็น คอรปอเรชั่น กรุป หรือ ZEN 

Group จึงรุกสรางโมเมนตัมกระแสกัญชา

ฟเวอรตอเน� อง ประเดิมจัดสงเมนูใหม แซบ

มวนหลาย รานอาหารไทยสไตลอีสานและ

เวียดนาม ‘ตํามั่วและลาวญวน’ เสิรฟความ

อรอยเกาะเมกะเทรนดของโลก โดยนํา

น้ําปลาราปรุงรสสูตรใบกัญชาตนตํารับอีสาน 

พรอมรังสรรคใน 3 เมนูใหมที่เพิ่มความนัว

ใหกับอาหาร ไดแก เมนูตําแซบเสยหรือตําลาว 

ราคา 115-125 บาท  เมนูตําคูเสี่ยว หรือตํา

หมูยอกับกุงสดตัวโตๆ ราคา 290-300 บาท 

ยําอุมลุม  หรือยําหมูยอคอหมูยางและผัก

สดตางๆ ราคา 265-275 บาท แววมาวา

งานนี้ ZEN Group คัดสรรกัญชาพันธุหาง

กระรอก จากไรกัญชาที่ปลูกโดยเกษตรกร

กลุมวิสาหกิจชุมชนเหลาราษฎรพัฒนาฟารม 

อ.วาปปทุม จ.มหาสารคาม เลยทีเดียว สัมผัส

ความแซบมวนหลาย ไดแลวท่ีรานตําม่ัว และ

ลาวญวนทุกสาขา  เสิรฟเมนูเด็ดสงทาย

ปลายปแบบนี้ดันรายได ZEN Group พุง

กระฉูดในไตรมาส 4 แน�นอน  

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

เครือเจริญโภคภัณฑ (ซีพี) ปฏิบัติการ

เดินหนาสนับสนุนภารกิจมอบยาสมุนไพร

ฟาทะลายโจรตอเน� อง ตามเจตนารมยของ

นายธนินท เจียรวนนท ประธานอาวุโส 

เครือฯ ที่ ไดประกาศดําเนินโครงการ "ซีพี 

ปนปลูก ฟาทะลายโจร" ภายใตแนวคิด 

รอยเรียงความดีซีพี 100 ป โดยปลูกตน

สมุนไพรฟาทะลายโจร 100 ไร เพ� อสกัด

เปนยาสมุนไพรแคปซูล 30 ลานแคปซูล เรง

แจกจายใหประชาชนเพ� อใชเปนยาสามัญ

ประจําบานและใชเสริมภูมิคุมกัน ลาสุด

เครือซีพี โดย ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ 

ประธานคณะผูบริหาร ยุทธศาสตรขอมูล

และการส� อสาร เครือฯ 

พร อมด วยนายองอาจ 

ประภากมล หัวหนาคณะ

ผูบริหารดานมีเดีย บมจ. 

ทรู คอรปอเรช่ันและกรรมการ

ผูจัดการ บริษัท ไทยนิวส 

เน็ตเวิรค จํากัด (TNN 

ชอง 16) รวมเปนผูแทน

เครือฯ สงมอบยาสมุนไพร

ฟาทะลายโจร จํานวน 

เครือซีพีจับมือ TNN รับนโยบาย ‘ธนินท เจียรวนนท’ เดินหนารอยเรียงความดีตอเน� อง 

มอบยาสมุนไพรฟาทะลายโจร ใหกลุมอาสาสมัครเสนดายแจกจายคนไทย เสริมภูมิคุมกัน

750,000 แคปซูล หรือ 10,000 กระปุก 

พรอมดวยหนากากอนามัยซีพีจํานวน 

10,500 ชิ้น เพ� อรวมสนับสนุนกลุมอาสา

สมัครเสนดาย (Zendai) ในการนําไปแจกจาย

ใหกับประชาชนกลุมเปราะบางทั้ ง ใน

กรุงเทพฯและตางจังหวัด โดยมี นายคริส 

โปตระนันทน ผูรวมกอตั้งกลุมเสนดาย 

เปนผูรับมอบ ณ ศูนยเสนดายกระจายเสน 

พหลโยธิน 11

ดร.ธีระพล ถนอมศักด์ิยุทธ ประธาน

คณะผูบริหารยุทธศาสตรขอมูลและการ

ส� อสาร เครือเจริญโภคภัณฑ กลาววา โครงการ

"ซีพี ปนปลูก ฟาทะลายโจร" ไดเร่ิมดําเนินการ

เพาะปลูกตนฟาทะลายโจร ตั้งแตวันที่ 

12 สิงหาคมเปนตนมา ซ่ึงเปนวันแมแหงชาติ

เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงยา

สมุนไพรไทยเพ� อใชเสริมภูมิคุมกันปองกันโรค 

ตามนโยบายของนายธนินท เจียรวนนท 

ประธานอาวุโส เครือฯ โดยไดเริ่มดําเนิน

การแจกจายไปยังกลุมองคกรพันธมิตร 

ภาครัฐ และมูลนิธิตาง ๆ แลว ซึ่งครั้งนี้

มีความยินดีอยางยิ่งที่ ไดมอบยาสมุนไพร

ฟาทะลายโจรและหนากากอนามัยซีพีให

กับกลุมจิตอาสาเสนดาย  ทีมจิตอาสาที่มี

ความเสียสละและชวยเหลือสังคมมาตลอด

ในชวงที่ประเทศเผชิญกับสถานการณ

โควิด-19 ซึ่งจะเปนองคกรพันธมิตรที่จะนํา

ไปแจกจายถึงมือประชาชนตอไป 

ดาน นายองอาจ ประภากมล หัวหนา

คณะผูบริหาร สายมีเดีย บมจ.ทรู คอรปอเรช่ัน 

และกรรมการผูจัดการ บริษัท ไทยนิวส 

เน็ตเวิรค จํากัด (TNN ชอง 16) กลาววา  

การไดรวมสนับสนุนภารกิจโครงการ  "ซีพี 

ปนปลูก ฟาทะลายโจร" เปนการตอกย้ํา

ความมุงมั่นของเครือซีพีตามหลักปรัชญา 

3 ประโยชน ที่มุ งสรางประโยชนเพ� อ

ประเทศชาติและประชาชนเปนสําคัญ ผาน

การสงมอบยาสมุนไพรฟาทะลายโจรและ

หนากากอนามัยซีพี เพ� อเสริมภูมิคุมกันให

คนไทยทั่วภูมิภาค ทั้งนี้ในฐานะกลุมธุรกิจ

ของเครือฯ พรอมมุงมั่นเดินหนารอยเรียง

ความดีส่งต่อความห่วงใยเพื่อช่วยเหลือ

สังคม ใหคนไทยกาวผานวิกฤตครั้งนี้ ไป

ดวยกัน 

นายคริส โปตระนันทน ผูรวมกอตั้ง

กลุมเสนดาย เผยวา ขอขอบคุณเครือซีพี

ที่สงมอบยาสมุนไพรฟาทะลายโจร จํานวน 

750,000 แคปซูลพรอมหนากากอนามัยซี

พี มาสนับสนุนกลุมเสนดาย โดยทางทีมจะ

นําไปแจกจายใหกับประชาชนกลุมเปราะบาง 

แมวาในชวงน้ีสถานการณการติดเชื้อจะ

เริ่มดีขึ้น แตยังไววางใจไมไดเน� องจาก

พบการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

กลายพันธุ โอมิครอน ซ่ึงทําใหเปนประชาชน

เกิดความกังวล  การไดรับยาสมุนไพร

ฟาทะลายโจรครั้งนี้จะทําใหประชาชนอุนใจ 

ใช เปนยาสามัญประจําบานและเสริม

ภูมิคุมกันได ถือวามีประโยชนอยางมาก

กับสถานการณในขณะน้ี โดยจะแบงการแจกจาย

ใหกับผูประชาชนในพื้นท่ีท่ียังมีการแพร

ระบาดในกรุงเทพฯ และ 4 จังหวัดชายแดนใต 

(สงขลา ปตตานี ยะลา และนราธิวาส) รวม

ไปถึงจังหวัดเชียงใหม 
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เปดแลววันนี้! รานแฟรนไชส ออฟฟศเมท พลัส มาบตาพุด จ.ระยอง ชอปที่เดียวไดครบ

ทุกความตองการธุรกิจ     วิลาวรรณ ฤกษเกรียงไกร กรรมการผูจัดการใหญ ธุรกิจแฟรนไชส 

ออฟฟศเมท พลัส ในเครือเซ็นทรัล รีเทล พรอมดวย สาธิต ปตุเตชะ รัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงสาธารณสุข และ บุณยธีร พานิชประไพ ผูบริหารรานแฟรนไชส สาขา มาบตาพุด 

จ.ระยอง รวมเปดรานแฟรนไชสออฟฟศเมท พลัส แหงใหม ซ่ึงติดกับถนนสุขุมวิท เลยดูโฮม 

มาบตาพุด 300 เมตร รานนี้ครบครันดวยสินคาเพ� อธุรกิจจากแบรนดชั้นนํา ชอปไดกวา 

100,000 รายการ ท้ังอุปกรณสํานักงาน ไอที เฟอรนิเจอร อุปกรณโรงงาน พรอมบริการสงฟรี* 

ตามกําหนด โดยมี มนู สิทธิประศาสน, สายธาร ปตุเตชะ, สุวีรยา ปนปาน, วรพจน เพียรอภิธรรม 

ใหเกียรติรวมงาน ณ รานออฟฟศเมท พลัส สาขา  มาบตาพุด จ.ระยอง

ณ อาคารสํานักงานโครงการอันเน� อง

มาจากพระราชดําริ ซอยอรุณอมรินทร 36 

ถนนอรุณอมรินทร แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด 

กรุงเทพฯ สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ

เพ� อประสานงานโครงการอันเน� องมาจากพระ

ราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ไดจัดพิธีเปดโครงการ 

คายเยาวชนรูงานสืบสานพระราชดําริ รุนที่ 11 

( RDPB CAMP ) ประจําป 2564 ขึ้น ซึ่ง

ไดจัดมาอยางตอเน� อง แตเน� องจากปนี้มีการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 จึงมีการ

ปรับรูปแบบใหสอดรับกับสถานการณปจจุบัน 

โดยผานส� ออิเล็กทรอนิกส (ออนไลน) โดยมี

นายลลิต ถนอมสิงห เลขาธิการ กปร. เปน

ประธานเปดงานผานส� ออิเล็กทรอนิกส ระบบ

ออนไลน พรอมเจาหนาที่และเยาวชนจาก

สถาบันการศึกษาที่เขารวมกิจกรรมรวมพิธีฯ

เลขาธิการ กปร. กลาววาโครงการ

คายเยาวชนรูงานสืบสานพระราชดําริ เปน

อีกหนึ่งกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเยาวชนคนรุน

ใหมไดเขามาเรียนรู ในสิ่งที่พระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร ไดพระราชทานพระ

ราชดําริไว ไปจนถึงการสืบสาน รักษา และ

มิติใหม คายเยาวชนรูงานสืบสานพระราชดําริ ครั้งที่ 11 ( RDPB CAMP ) ป 64

รวมกิจกรรมผานระบบออนไลนตามแนวทางชีวิตวิถีใหม (New Normal)

ตอยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว ซึ่งในในรุนที่ 11 นี้จะไดรวม

กิจกรรมผานส� อออนไลน 

ทางดานนางอรอนันต วุฒิเสน ผูอํานวยการ

กองประชาสัมพันธ สํานักงาน กปร. กลาววา 

สํานักงาน กปร. เปนหน�วยงานหลักในการ

ประสานงานและดําเนินงานโครงการอันเน� อง

มาจากพระราชดําริ เพ� อขับเคล� อนการพัฒนา

ตามแนวพระราชดําริ ไปสูการปฏิบัติใหเกิด

ผลสัมฤทธิ์และเกิดประโยชนสุขแกประชาชน 

รวมถึงการขยายผลดานการพัฒนาตามแนว

พระราชดําริไปสูประชาชน โดยเฉพาะในกลุม

ของเยาวชนและสถาบันการศึกษา สํานักงาน 

กปร. จึงไดดําเนินการจัดโครงการคายเยาวชนฯ 

ขึ้นเพ� อจะไดเรียนรูถึงแนวพระราชดําริและ

องคความรูดานตางๆ ภายใตหัวขอ จัดการ

น้ํา รักษาปา พัฒนาอาชีพสูความพอเพียง 

โดยเยาวชนมาจากสถาบันการศึกษาระดับ

อุดมศึกษาทั่วประเทศ 80 คน จะไดเรียนรู

การดําเนินงานโครงการอันเน� องมาจากพระราชดําริ 

และแนวพระราชดําริดานการบริหารจัดการนํ้า

จากปญหา 4 นํ้า 3 รส คือ นํ้าจืด นํ้าเค็ม นํ้าเปรียว

และนํ้ากรอย 3 รส คือ รสเปรียว รสเค็ม และรสจืด 

ในพ้ืนท่ีลุมนํ้าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหวาง

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 ถึง 11 ธันวาคม 2564  

เปนการเรียนรูตามชีวิตวิถีใหม หรือ New 

Normal  เปนการเขาคายแบบออนไลนที่ทุก

คนจะอยูในพื้นที่ของตนเองมีกิจกรรมรวมกัน

ในลักษณะกลุมโดยมีเจาหนาที่จากสํานักงาน 

กปร. และเจาหนาที่ในพื้นที่โครงการอันเน� อง

มาจากพระราชดําริ เปนพี่เลี้ยงติดตอส� อสาร

รวมกิจกรรมกันผานระบบออนไลน นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

TOA เปดตัวสีรักษโลก       จตุภัทร ต้ังคารวคุณ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บมจ.ทีโอเอ เพนทฯ 

จัดงานเปดตัวสีทาภายใน “TOA Organic Care” นวัตกรรมสีเทคโนโลยี Bio-Based ที่

ปลอดภัยดวยสวนผสมจากธรรมชาติมาตรฐานUSDA สหรัฐอเมริกา รายแรกและรายเดียว

ของไทย โดยมี นันทพล บุญเหลือ, มงคล ต้ังใจพิทักษ, ณพรรธน วีระกุล และ สมิทธ์ิ อารยะสกุล 

มารวมงานดวย ที่สามยานมิตรทาวน

งานเลี้ยงคณะกรรมการ SHOM (SPOUSES OF HEADS OF MISSION)   คณะภริยา 

ของเอกอัครราชทูต (SPOUSES OF HEADS OF MISSION) นําโดยมาดาม โลว ฮุย ชิง ประธาน 

SHOM ภริยาเอกอัครราชทูตสิงคโปรประจําประเทศไทย พรอมดวยมาดามซีเมนา ริออส 

ภริยาเอกอัครราชทูตเปรูประจําประเทศไทย มาดามมารี คอตเตอร ภริยาเอกอัครราชทูต

ไอรแลนดประจําประเทศไทย  มาดามหลุยส เอเคอรบลอม ภริยาเอกอัครราชทูตลักเซมเบิรก

ประจําประเทศไทย  นางฉมาพรรณ รังครัตน Advisor to the CEO - Corporate Affairs 

of Thai Beverage Public Company Limited และนางแคทรีน โผกรุด ประธานกลุม Hong 

Kong Ladies’ Group ใหเกียรติมารวมงานเลี้ยงรับประทานอาหารกลางวัน โดยมี เชฟนูรอ 

โซะมณี สเต็ปเป ผูกอตั้งโรงเรียนสอนทําอาหารและรานอาหารบลู เอเลเฟนท และนายคิม 

สเต็ปเป กรรมการผูจัดการ บลู เอเลเฟนท กรุป ใหการตอนรับ ณ โรงเรียนสอนทําอาหาร

และรานอาหาร บลู เอเลเฟนท กรุงเทพฯ

สแกนเนีย เผยเคล็ดลับการประหยัด

น้ํามันชวยธุรกิจโลจิสติกส ไทยในยุคราคา

น้ํามันแพง แนะใชบริการฝกอบรมนักขับ 

(Driver Training) และระบบขับขี่อีโค (Eco

Mode) ท่ีชวยใหประหยัดนํ้ามันมากถึง 2 เปอรเซ็นต 

หรืออยางนอย เฉลี่ย 20 -80 ลิตรตอเที่ยว

ขึ้นอยูกับสภาพของรถ

นายอํานาจ ทองทัย ผูจัดการแผนก

ฝกอบรมพนักงานขับรถ บริษัทสแกนเนีย 

สยาม จํากัด เปดเผยวา จากสภาวะปญหา

เศรษฐกิจโดยเฉพาะปญหาน้ํามันที่มีราคา

แพงอยางตอเน� อง การฝกอบรมนักขับ (Driver 

Training) จึงมีความสําคัญกับธุรกิจขนสง

โลจิสติกสในปจจุบันเปนอยางมาก เพราะ

ฉะนั้นธุรกิจขนสงจึงตองมีการฝกอบรมให

คําแนะนําและมีการพัฒนาคนขับรถในเร� อง

ของการใหความรูในการใชรถ ไมวาจะเปน

ฟงกชันตาง ๆ ใชใหถูกวิธี การขับรถอยางไร

ใหปลอดภัย รวมถึงการใชรถที่ลดคาใชจาย

ในการซอมบํารุง ซึ่งลวนเปนสิ่งสําคัญของ

ธุรกิจขนสง

“การฝกอบรมนักขับถือเปนบริการ

หนึ่งของสแกนเนีย ที่เปนมาตรฐานเดียวกัน

ท่ัวโลก เพ� อสนับสนุนลูกคาพรอมใหคําปรึกษา 

ใหความรู ในเร� องของการการขับขี่ หาก

เปรียบเทียบระหวางผูที่ ไดฝกอบรมกับผูท่ีไม

ไดฝกอบรม อาจทําใหเห็นถึงความแตกตางดาน

การประหยัดน้ํามัน และยังตางกันในเร� อง

ของการสึกหรอของรถ รวมถึงลดอุบัติเหตุที่

เกิดขึ้น สิ่งเหลานี้ จึงเปน Value หรือคุณคา

ที่จะเนนใหกับลูกคาของเราเพ� อที่จะใหเห็น

ความสําคัญกับการฝกอบรม” นายอํานาจกลาว

นายอํานาจ กลาววา การใหบริการ 

Driver Training ของสแกนเนียจะแบงบริการ

เปน 4 สวน ไดแก 1. บริการทดสอบหรือ

ทดลองขับ 2. สงมอบรถ 3. การฝกอบรม 4. 

ที่ปรึกษาการขับขี่ (Driver Coaching) โดย

สแกนเนียจะมีระบบ FMS (Fleet Management 

System) ที่จะคอยติดตามการใชรถ หากติด

ปญหาก็จะมีแผนกฝกอบรมพนักงานขับคอย

เปนที่ปรึกษา ใหลูกคาอยางตอเน� อง

เริ่มจากบริการทดลองหรือทดสอบขับ 

มีขึ้นเพ� อพิสูจนสมรรถนะ ความสามารถของ

รถสแกนเนียท่ีจะนําไปตอบโจทยงานขนสง

ลูกคา เน� องจากงานขนสงในตลาดมีหลากหลาย

รูปแบบ หลากหลายเสนทาง หลากหลาย

ประเภทสินคา เพ� อใหลูกคามั่นใจวาจะการ

ลงทุนกับสแกนเนียจะคุมคา แผนกฝกอบรม

นักขับจึงมีมืออาชีพผูเชี่ยวชาญที่จะพาทาน

ไปพิสูจนการใชงานจริงดวยสินคา และเสน

ทางที่ทานทํางานจริง

เม� อทดสอบไดผลท่ีพอใจ ลูกคาท่ีตัดสินใจ

เปนเจาของสแกนเนีย ก็จะไดรับการสงมอบ

สแกนเนีย เผยวิธีประหยัดน้ํามันในธุรกิจโลจิสติกส 

ฝกอบรมนักขับ และอีโคโหมด ชวยลดตนทุนงานขนสง

รถโดยทีมงานมืออาชีพ ที่นอกจากจะสงรถ

ใหลูกคาถึงอยางปลอดภัยแลว ยังแนะนําตัว

รถพรอมงานบริการครบวงจรที่สแกนเนียมี

ใหลูกคา ใหลูกคาสามารถใชงานสแกนเนีย

ไดเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีคูปองสําหรับ

เจาของเพ� อสงพนักงานขับเขารับการอบรม

เพิ่มเติมทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ พรอมการ

สอบวัดผลให เพ� อแน�ใจวา การขับขี่รถสแกน

เนียจะมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสะดวก

สบาย

นอกจากนี้ สแกนเนียมีระบบที่เช� อม

กับตัวรถเพ� อวิเคราะหการขับขี่ในรถทุกคัน 

ดวยเทคโนโลยีน้ีทําใหสามารถวัดผล ประเมิน

การขับขี่ได ซึ่งแผนกฝกอบรมนักขับสามารถ

รวมกับลูกคา ดูขอมูลและนํามาวางแผน

พัฒนาปรับปรุงงานขนสงของลูกคาใน

อนาคตใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นได โดย

บริการนี้คือบริการที่ปรึกษาการขับขี่ (Driver 

Coaching) จะเห็นไดวาบริการจากแผนกฝก

อบรมนักขับ ครอบคลุมทั้งกอนและหลังการ

ขายท้ังปจจุบันและอนาคตของธุรกิจขนสง 

เพ� อการขนสงอยางยั่งยืนในวันนี้ สูอนาคต

ธุรกิจที่เหนือกวา

นายอํานาจกล่าวถึงความเชื่อมโยง

ระหวางการฝกอบรมนักขับรถ (Driver Training) 

กับระบบ Eco Mode วา จากปจจุบันที่ราคา

น้ํามันสูง สแกนเนียนําเสนอฟงกชันที่มีใน

รถสแกนเนียพรอมใหทุกคนประหยัดน้ํามัน

ขึ้นงายๆ เพียงใช โหมดการขับขี่อีโค (Eco 

Mode) ที่ทุกทานสามารถปรับเองไดดวย

ปลายนิ้วที่กานเกียร รวมกับระบบเปลี่ยน

เกียรอัตโนมัติออพติครูส จะทําใหรถประหยัด

น้ํามันที่สุดมากถึง 2 เปอรเซ็นต ซึ่งเม� อคิด

เปนคาใชจายในการทําธุรกิจแลว สามารถ

ประหยัดไดอยางนอย 20 -80 ลิตรตอเที่ยว 

นอกจากนี้ยังชวยยืดอายุการใชงานของเกียร

และเคร� องยนตดวย จึงเปนทางเลือกที่สแกน

เนียมีนําเสนอในยุคราคาน้ํามันแพง และเม� อ

กลาวในเชิงความยั่งยืนแลว ยังเปนการชวย

ลดการปลอยคารบอนไดออกไซด หรือลด

มลพิษทางอากาศอีกดวย  

สําหรับลูกคาที่สนใจรถสแกนเนีย 

สามารถโทรศัพทสอบถามสแกนเนียไดที่ 

02-017-9200 โดยสแกนเนีย ยังคงมุงมั่น

เพ� อใหรถของลูกคาพรอมใชงานไดอยางเต็ม

ประสิทธิภาพ และเพิ่มผลกําไรในธุรกิจขนสง

อยางสูงสุด เพ� อการขนสงที่ยั่งยืนในวันนี้ สู

อนาคตธุรกิจที่เหนือกวา สนใจติดตอตัวแทน

จําหน�ายใกลทานและสอบถามขอมูลรถ

เพิ่มเติมที่  www.scania.com/th/th/home/

products-and-services/trucks/trucks_

showroom.html

แมกซ โซลูชัน เซอรวิส 

จํากัด บริษัทในเครือพีทีจี 

ก าวข ามทุกขี ดจํ ากั ดของ

ธุรกิจพลังงานครบวงจรสูไลฟ

สไตลแบรนด  ควาพันธมิตร

ช้ันนําระดับประเทศอยาง

แบรนด โพเอม (POEM) 

ดีไซเนอรฝมือคนไทยที่ โดง

ดังระดับโลกรังสรรคคอลเลก

ชั่นสุดพิเศษ ชูการออกแบบ

รักษสิ่งแวดลอมและคนไทย

อยูดีมีสุขไปพรอมกัน เติมสุขเต็มแมกซแก

สมาชิก PT Max Card กวา 16 ลานสมาชิก

ทั่วประเทศ

พรอมศักดิ์ จรัญญากรณ กรรมการ

ผูจัดการ บริษัทแมกซ โซลูชัน เซอรวิส จํากัด 

บริษัทในเครือพีทีจี เปดเผยวาพีทีในฐานะ

ผูนําธุรกิจพลังงานครบวงจรที่มีสถานีบริการ

น้ํากวา 2,000 แหงทั่วประเทศ เรามุงมั่นนํา

เสนอความสดใหมและมอบประสบการณสุด

เอ็กซคลูซีฟผานบัตรสมาชิก PT Max Card 

มาอยางตอเน� อง ทั้งในรูปแบบสิทธิประโยชน

จากตัวแบรนดเอง รวมถึงรานคาพันธมิตร

กวา 200 ราย ท่ีลวนคัดสรรมาเพ� อตอบโจทย

ลูกคาในทุกไลฟสไตลที่แตกตางและนําเท

รนดอยูตลอดเวลา โดยความภาคภูมิใจลาสุด

เราไดมี โอกาสรวมมือกับแบรนดแฟชั่น

ชั้นนําของประเทศอยางโพเอม (POEM) เพ� อ

นําเสนอแฟชั่นไอเท็มที่ผานการออกแบบจาก

คุณชวนล ไคสิริ (ฌอน) ดีไซเนอรและผูกอต้ัง

แบรนด POEM ไดแก หนากากอนามัยชนิดผา 

(Mask) กระเปาโททขนาดใหญ (Tote) และ

เปดแคมเปญ “The Unlimited Beauty”    ภัทรพร เพ็ญประพัฒน รวมกับสถาบันเสริม

ความงามในศูนยการคาเซ็นทรัล 21 สาขา เปดแคมเปญ “The Unlimited Beauty” รวม

โปรโมชั่นความงามครบตั้งแตศรีษะจรดปลายเทาใหทุกทานไดสวยสดใสตอนรับลมหนาว 

โดยมี องอาจ สุขเลิศกมล, กาญจนี พฤกษานุวงศ, ระวี พัวพรพงษ, พิชชากร บาลลา และ

เปรมิกา พาเมลา รวมเปดงาน ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด 

ครั้งแรกของวงการธุรกิจพลังงานสูไลฟสไตลแบรนด กับคอลเลกชั่นพิเศษรับปใหมจากแบรนด PTxPOEM

กระเปาเพาช (Pouch) ใบเล็กสําหรับใสของ

กระจุกกระจิก ที่สวยงามและมีเอกลักษณ 

เพ� อใหสมาชิก PT Max Card ไดเปนเจาของ

“ความรวมมือของท้ังสองแบรนดครั้ง

นี้มีความสําคัญมาก ซึ่งไมเพียงแตเปนครั้ง

แรกของวงการธุรกิจพลังงานท่ีไดจับมือกับ

แบรนดแฟชั่น แตความรวมมือครั้งนี้ยัง

สะทอนภาพลักษณพีที ในฐานะแบรนด

พลังงานที่กาวสูความเปนไลฟสไตลแบรนด

ไดอยางแทจริงและยังสรางกระแสการ

รับรู ใหแกคนไทยตอการสนับสนุนแบรนด

ดีไซเนอรฝมือคนไทยเพ� อเติบโตไปพรอมกัน” 

พรอมศักดิ์ กลาว

ดาน ชวนล ไคสิริ (ฌอน) ดีไซเนอร

และผูกอตั้งแบรนด POEM กลาววาแบรนด

โพเอมมีความตั้งใจที่จะสนับสนุนพันธกิจของ

พีทีในดานการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย 

เพราะเราทั้งสองแบรนดมีความเช� อเดียวกัน

วาจุดมุงหมายสูงสุดของความรวมมือครั้งนี้ 

นั่นคือการทําใหผูบริโภคมีชีวิตที่อยูดีมีสุข

นั่นเอง

สําหรับแรงบันดาลใจการออกแบบ

คอลเลกช่ัน PTxPOEM ส่ิงแรกท่ีเรามองเห็นคือ

การรวมเปนสวนหนึ่งในการลดขยะพลาสติก

และรักษาสิ่งแวดลอม จึงเลือกออกแบบ

ผลิตภัณฑที่ ใช ในชีวิตประจําวันและมีอายุ

การใชงานยาวนานสวนลายพิมพเปนการ

ปรับเอาโลโกของแบรนดพีทีมาใชเปนโทน

สีหลัก สะทอนแนวความคิดในการออกแบบ

ของ POEM ที่ลดทอนองคประกอบใหดูเรียบ

งายแตเปยมไปดวยความหมาย

ศักดิ์ กลาวทิ้งทายวา “พีทีมีความ

ตั้งใจจริงที่จะมอบไอเท็มพิเศษนี้แกสมาชิก 

PT Max Card เพ� อเปรียบเสมือนพลังบวก

ชวยนําพาเรากาวขามผานชวงเวลาน้ีไปดวยกัน 

และหวังเปนอยางยิ่งวาคนไทยทุกคนจะอยูดี

มีสุขในชวงสงทายปเกา ตอนรับปใหมที่กําลัง

จะมาถึงนี้”

คอลเลกช่ันพิเศษจากแบรนด PTxPOEM

นั้นมีจํานวนจํากัดและทําขึ้นสําหรับสมาชิก 

PT Max Card เทานั้น โดยสมาชิกสามารถ

แลกคะแนนสะสม หนากากอนามัยชนิดผา 

ใช 2,255 แตม หรือ 255 แตมบวกเงิน 200 บาท 

กระเปาเพาชอเนกประสงค ใช 2,255 แตม 

หรือ 255 แตมบวกเงิน 200 บาท และกระเปา

โททใบใหญใช 3,155 แตม หรือ 255 แตม

บวกเงิน 290 บาท หรือแลกรับเซ็ต 3 ชิ้น 

โดยใช 5,855 แตม หรือ 355 แตมบวกเงิน 

550 บาท สามารถแลกรับคอลเลคชั่นนี้ ได

ผาน LINE Official Accounts พิมพคําวา PT 

Station  หรือ Mobile Application พิมพคําวา 

Max Rewards ตั้งแตวันที่ 3 ธันวาคม - 28 

กุมภาพันธ 2565 หรือจนกวาสินคาจะหมด
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ชี้ โอมิครอนไม่ดุกว่าสายพันธุ์อื่น 
‘ไบเดน’ เตือน ‘ปูติน’ อย่าบุกยูเครน

วอชิงตัน • เอเอฟพีรายงานว่า ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ประ 

ชุมผ่านระบบวิดีโอทางไกลกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน 

ของรัสเซีย เป็นเวลา 2 ชั่วโมง เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 

ในเรื่องสถานการณ์ตึงเครียดท่ีชายแดนรัสเซีย-ยูเครน ท่ีรัสเซีย

ส่งทหารถึง 100,000 นาย มาที่ชายแดน แม้รัสเซียปฏิเสธ

ว่าไม่มีแผนที่จะรุกรานยูเครน ทำาเนียบขาวแถลงหลังการ

สนทนาของผู้นำา 2 ชาติว่า ประธานาธิบดีไบเดนกล่าวกับปู

ตินว่า สหรัฐและชาติพันธมิตรจะตอบโต้ทางเศรษฐกิจอย่าง

แข็งกร้าว รวมถึงมาตรการอื่นๆ ถ้ารัสเซียรุกรานยูเครน เรียก

ร้องให้รัสเซียลดความรุนแรงของวิกฤตสงครามและกลับมา

สู่หนทางทางการทูต ด้านทำาเนียบประธานาธิบดีรัสเซียแถลง

ปูตินกล่าวโทษนาโตที่ทำาให้เกิดความตึงเครียดในยูเครน และ

ให้มีการรับรองทางกฎหมายว่าทหารพันธมิตรชาติตะวันตก

จะไม่ขยายกำาลังมาใกล้รัสเซียเพิ่มอีก

สภาเยอรมนีเลือก ‘โอลาฟ ชอลซ์’ เป็นนายกฯ

เบอร์ลิน • เอเอฟพีรายงานว่า ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร

เยอรมนีลงมติเมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม ด้วยเสียงข้างมาก 395 

เสียง จาก 707 เสียง เลือกโอลาฟ ชอลซ์ วัย 63 ปี จากพรรค

สังคมประชาธิปไตยและอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง เป็น

นายกรัฐมนตรีคนใหม่ต่อจากอังเกลา แมร์เคิล ท่ีดำารงตำาแหน่ง

ยาวนานถึง 16 ปี หลังการลงมติ แบร์เบล บาส ประธาน

สภาผู้แทนราษฎรเยอรมนีถามชอลซ์ว่าจะรับตำาแหน่งนายก

รัฐมนตรีหรือไม่ เขาพยักหน้าและตอบว่า “รับ” และได้รับ

ดอกไม้แสดงความยินดีจากเพื่อน ส.ส. จากน้ันชอลซ์ข้ึนรถไปท่ี

ทำาเนียบประธานาธิบดี เพื่อได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ

จากประธานาธิบดีฟรังค์ วัลเทอร์ ชไตน์ไมเออร์ รัฐบาลของ

เขาได้รับฉายาว่าเป็นรัฐบาลไฟสัญญาณจราจร เนื่องจากเป็น

รัฐบาลผสม 3 พรรค ได้แก่ พรรคสังคมประชาธิปไตย, พรรคกรีน               

ท่ีชูนโยบายนิเวศวิทยา และพรรคเสรีประชาธิปไตยท่ีมีแนวคิด

เสรีนิยม โจทย์ท้าทายรัฐบาลใหม่ของเยอรมนีคือการแก้ปัญหา

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกท่ี 4

ตัดสินประหารนักศึกษาบังกลาเทศ 20 คน

ธากา • ศาลบังกลาเทศตัดสินประหารชีวิตนักศึกษาบังกลาเทศ                     

20 คน เมื่อวันพุธท่ี 8 ธันวาคม ในคดีร่วมกันทุบตีอับราร์ 

ฟาฮัด วัย 21 ปี เพื่อนนักศึกษามหาวิทยาลัยเดียวกันจนเสีย

ชีวิตคาหอพัก เหตุเกิดเมื่อปี 2562 เพียงเพราะนักศึกษา 25 

คน ที่เป็นสมาชิกของสันนิบาตนักศึกษาบังกลาเทศ ที่เป็น

ปีกการเมืองของนักศึกษาภายใต้สังกัดพรรคสันนิบาตอาวา

มี พรรครัฐบาลบังกลาเทศไม่พอใจที่นักศึกษาคนนี้โพสต์ทาง                                                                               

เฟซบุ๊กประณามนายกรัฐมนตรีชีค ฮาสินา ที่ลงนามข้อตกลง

แบ่งปันน้ำากับอินเดีย นักศึกษากลุ่มน้ีใช้ไม้คริกเก็ตและวัตถุไม่มี

คมทุบตีฟาฮัดอยู่นานถึง 6 ช่ัวโมงจนเขาเสียชีวิต นักศึกษาท่ีร่วม

ก่อเหตุท่ีเหลือ 5 คน ศาลตัดสินโทษจำาคุกตลอดชีวิต ท้ังหมดอายุ

ระหว่าง 20-22 ปี โดยคนร้าย 3 คนยังหลบหนีการจับกุม.

เจนีวา • ผู้บริหารโครงการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขขององค์การอนา 

มัยโลกและผู้เช่ียวชาญทางการแพทย์ช้ันนำาของสหรัฐเผยกับเอเอฟพีว่า 

ไวรัสโควิดสายพันธุ์ โอมิครอนไม่ได้เลวร้ายกว่าสายพันธุ์อื่นๆ หรือก่อ

โรครุนแรงกว่า และเชื่อว่าวัคซีนที่มีอยู่ยังป้องกันได้

รายงานเอเอฟพีเม่ือวันพุธ                                  

ท่ี 8 ธันวาคม 2564 กล่าวว่า การ

ประเมินท่ีให้ความหวังน้ีมีออกมา                                                      

หลังจากท่ัวโลกวิตกกังวลกันมากข้ึน

เกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 สายพันธ์ุ

ใหม่ท่ีมีการกลายพันธ์ุมากกว่า 30 

ตำาแหน่งในส่วนของโปรตีนหนาม 

ซ่ึงทำาให้หลายสิบประเทศกลับไป

ใช้ข้อกำาหนดควบคุมพรมแดนอีก

คร้ัง และเพ่ิมความเป็นไปได้ของ

การกลับไปใช้มาตรการล็อกดาวน์ท่ี

ทำาร้ายเศรษฐกิจ

ไมเคิล ไรอัน ผู้อำานวยการ

บริหารโครงการแผนฉุกเฉินด้าน

สาธารณสุขขององค์การอนามัย

โลก (ดับเบิลยูเอชโอ) ซ่ึงเป็นผู้

บริหารอันดับสองขององค์การน้ี 

ให้สัมภาษณ์เอเอฟพีเมื่อวันอังคาร 

กล่าวถึงโอมิครอนว่า แม้มีความ

เป็นไปได้ท่ีสายพันธ์ุน้ีจะแพร่เช้ือ

ได้มากข้ึนกว่าสายพันธ์ุก่อนๆ แต่

ข้อมูลเบ้ืองต้นท่ีมีบ่งช้ีว่า โอมิครอน

ไม่ได้ทำาให้ผู้ติดเช้ือป่วยรุนแรงกว่า

เดลตาหรือสายพันธ์ุอื่นๆ “จะว่า

ไปแล้ว แนวโน้มไปในทางรุนแรง

น้อยลง” เขากล่าว พร้อมกับย้ำาว่า

ยังจำาเป็นต้องมีการวิจัยเพ่ิมเติม 

ไรอันกล่าวด้วยว่า ยังไม่พบ                                            

สัญญาณท่ีบ่งช้ีว่าโอมิครอนสามารถ

หลบหลีกการป้องกันของวัคซีนท่ีมี

อยู่ในปัจจุบันได้อย่างส้ินเชิง 

“เรามีวัคซีนท่ีมีประสิทธิ 

ภาพสูง ท่ีพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิ                                                

ภาพในการต่อต้านไวรัสทุกสายพันธ์ุ                        

ถึงขณะน้ี ในแง่ของการป่วยรุน                   

แรงและการรักษาในโรงพยาบาล 

ไม่มีเหตุผลให้คาดหมายว่ามันจะ

ไม่เป็นเช่นนั้น” กับโอมิครอน เขา

กล่าวโดยอ้างข้อมูลเบ้ืองต้นจาก                                      

ประเทศแอฟริกาใต้ท่ีพบสายพันธ์ุ                                                     

น้ีคร้ังแรก แต่ขณะเดียวกันก็ยอม  

รับว่า มีความเป็นไปได้ท่ีวัคซีนท่ีมี

อยู่อาจจะมีประสิทธิภาพน้อยลงกับ

ไวรัสโอมิครอนที่มีการกลายพันธุ์

หลายตำาแหน่งมาก ซึ่งทำาให้มัน

สามารถบุกรุกเข้ามาในเซลล์ได้

ด้านแอนโทนี เฟาซี นักวิท 

ยาศาสตร์ช้ันนำาของสหรัฐ สะท้อน

มุมมองในแบบเดียวกับดับเบิลยู

เอชโอ โดยกล่าวกับเอเอฟพีว่า โอ 

มิครอนไม่ได้เลวร้ายไปกว่าสายพันธ์ุ

อื่นๆ ก่อนหน้านี้ โดยอ้างอิงจาก

สิ่งบ่งชี้เบื้องต้น และเป็นไปได้ว่า

อาจเบากว่าด้วย 

นายแพทย์ผู้เช่ียวชาญด้าน

โรคติดเช้ือของสหรัฐผู้น้ียอมรับ

ว่า โอมิครอนสามารถแพร่เช้ือได้ดี

ข้ึนอย่างเห็นได้ชัด น่าจะมากกว่า

เดลตาซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่พบส่วน

ใหญ่ในโลกขณะนี้ แต่ “เกือบจะ

แน่นอนว่ามันไม่ได้รุนแรงกว่าเดล

ตา” เฟาซีเสริม “มีข้อช้ีแนะบางอย่าง                                                            

ว่ามันอาจรุนแรงน้อยกว่าด้วย” 

กระน้ัน เฟาซีให้ข้อสังเกตว่า

ส่ิงสำาคัญคือต้องไม่ตีความข้อมูล

เกินเลย เพราะประชากรในกลุ่มท่ี

เฝ้าติดตามน้ีค่อนข้างเป็นคนหนุ่ม

สาว และมีความเป็นไปได้น้อยกว่า

ท่ีจะต้องรักษาในโรงพยาบาล โรค

รุนแรงอาจใช้เวลาหลายสัปดาห์

ในการก่อตัว

การตรวจพบโอมิครอนเมื่อ                                                 

เดือนท่ีแล้ว ซ่ึงเกิดพร้อมกับจำา 

นวนผู้ติดเช้ือโควิดท่ีเพ่ิมสูงข้ึนท่ัว

โลก นำาความวิตกว่าสถานการณ์

โรคระบาดจะกลับมารุนแรงอีกคร้ัง                                 

แต่การประเมินเบ้ืองต้นในเชิงบวก

น้ีน่าจะช่วยบรรเทาความวิตก โดย                                                   

เฉพาะในตลาดหุ้น แม้โอมิครอน

จะย้ำาเตือนว่าการต่อสู้กับโควิด-19 

ยังไม่จบลงง่ายๆ นับแต่พบผู้ติดเช้ือ                         

คร้ังแรกในจีน เมื่อปลายปี 2562 

ถึงขณะน้ีโควิดคร่าชีวิตผู้คนท่ัวโลก                      

แล้วมากกว่า 5.2 ล้านคน จากผู้

ติดเช้ือ 267 ล้านคน โดยนักวิท                   

ยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้าน

สาธารณสุขกล่าวกันว่าการฉีดวัค 

ซีนและมาตรการเว้นระยะห่างสัง                                                

คมเป็นหัวใจสำาคัญของการเอาชนะ

โรคนี้.

ปุตราจายา • ศาลอุทธรณ์มาเล 

เซียพิพากษายืนตามคำาตัดสินของ

ศาลชั้นต้นที่ลงโทษจำาคุก 12 ปี 

นาจิบ ราซัก อดีตนายกรัฐมนตรี

มาเลเซีย ฐานทุจริตกองทุน 1 เอ็ม 

ดีบี ในคดีอื้อฉาวที่ทำาให้รัฐบาล

ของเขาล่มสลายเมื่อปี 2561

เอเอฟพีและรอยเตอร์ราย                       

งานว่า อับดุล คาริม อับดุล จาลิล 

ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ อ่านคำา

พิพากษาในนามคณะผู้พิพากษา

ทั้งหมด 3 คน ในคดีที่นาจิบ รา

ซัก อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย

วัย 68 ปี ยื่นอุทธรณ์ ที่ศาล

อุทธรณ์ในเมืองปุตราจายา เมื่อ

วันพุธที่ 8 ธันวาคม ว่าเราปฏิเสธ

การอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ และ

คณะผู้พิพากษามีมติเป็นเอกฉันท์

พิพากษายืนตามคำาตัดสินและบท                                     

ลงโทษของศาลช้ันต้นตามความ

ผิดท้ังหมด 7 ข้อหาของผู้อุทธรณ์ 

และปฏิเสธข้อแก้ตัวของผู้อุทธรณ์

ท่ีระบุว่า การกระทำาของเขาท่ีเก่ียว 

ข้องกับเอสอาร์ซีอินเตอร์เนชันแนล 

ทำาไปเพื่อผลประโยชน์ของชาติ 

ไม่มีผลประโยชน์ของชาติในคดีนี้ 

แต่เป็นความน่าละอายของชาติ

ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ระ 

บุด้วยว่า จากหลักฐานแสดงให้

เห็นว่านาจิบรู้หรือมีเหตุผลที่เชื่อ

ได้ว่า เงินจากกองทุน 1 เอ็มดีบี

ที่โอนเข้าบัญชีของเขา เป็นเงินที่

ได้จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย แต่

เขาไม่ได้ค้นหาต้นตอของเงินท่ีโอน

เข้ามานี้

ศาลชั้นต้นของมาเลเซีย

ตัดสินเมื่อปีที่แล้วว่า นาจิบกระ 

ทำาความผิดจริงจากข้อหาทั้งหมด 

ซ่ึงเป็นการไต่สวนคดีแรกจากหลาย

คดีท่ีเก่ียวข้องกับการทุจริตเงินจาก

กองทุน 1 เอ็มดีบี ในคดีแรกที่

ศาลตัดสินเก่ียวข้องกับการโอนเงิน

จำานวน 42 ล้านริงกิต หรือราว 

332.91 ล้านบาทจากเอสอาร์ซีอิน

เตอร์เนชันแนล หน่วยงานหนึ่ง

ในกองทุน 1 เอ็มดีบีที่ปิดตัวไป

แล้ว เข้าบัญชีธนาคารของนาจิบ  

ศาลชั้นต้นมาเลเซียตัดสิน

จำาคุกนาจิบ 12 ปี และปรับเงิน 

50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ฐานทำา

ผิดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย, การ

ใช้อำานาจหน้าท่ีโดยมิชอบและฟอก

เงิน เป็นการตัดสินคดีแรกในทั้ง 

หมด 5 คดีที่นาจิบโดนฟ้องใน

ข้อหาคอร์รัปชัน

นาจิบได้รับการประกันตัว

ระหว่างยื่นอุทธรณ์คดี และผู้พิ 

พากษาอับดุล คาริม ให้เขาได้รับ

การประกันตัวอีกครั้งตามที่นาจิบ

ยื่นขอ 

นาจิบกล่าวว่า ผิดหวังกับ                                               

คำาตัดสินของศาลและจะยื่นอุทธรณ์

คดีนี้ต่อศาลรัฐบาลกลางซึ่งเป็น

ศาลสูงสุดของมาเลเซีย.

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนคดี‘นาจิบ’ทุจริต

ถกเครียด • ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย อยู่ท่ีห้องทำางานในบ้านพักท่ีเมืองโซชิ ขณะประชุมผ่านระบบวิดีโอทางไกลกับประธานาธิบดีโจ 

ไบเดน ของสหรัฐ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม หารือเรื่องสถานการณ์ตึงเครียดเกี่ยวกับยูเครน.

ฮุน เซนก่อเรื่องป่วนอาเซียนด้วย

การกระโดดเข้าอุ้มมินอ่องหล่าย

พิ่งเขียนถึงนายกฯ ฮุน เซน แห่งกัมพูชาเมื่อวาน ก็

มีเหตุจะต้องเขียนต่อถึงท่านผู้นำาวาทะร้อนแรงท่าน

นี้อีกแล้ว

เพราะฮุน เซน บอกว่า ไม่สนใจว่าผู้นำาอาเซียนเคยมี

มติเรื่องเมียนมามาก่อนอย่างไร ปีหน้าพอตนเป็นประธาน

หมุนเวียนของอาเซียนก็จะทำาอย่างที่ตนอยากทำา

นั่นคือเขาเตรียมแสดงบทบาทเอียงเข้าหาผู้นำากองทัพ

ในเมียนมาอย่างเปิดเผย

ประกาศพร้อมเยือนเมียนมาและเชิญตัวแทนทหาร

เมียนมาร่วมประชุมอาเซียน  

“เมียนมาเป็นสมาชิกครอบครัวอาเซียน ต้องมีสิทธิ์

เข้าประชุม” 

ผู้นำากัมพูชาที่นั่งตำาแหน่งสูงสุดของประเทศมา 36 ปี

แล้ว บอกเมื่อวันจันทร์ท่ีผ่านมาว่าจะไปเยือนเมียนมาเร็วๆ น้ี 

เพื่อพบกับนายพลมิน อ่อง หล่าย ผู้นำาสูงสุดของประเทศน้ัน

ใครจะแสดงความรังเกียจคนก่อรัฐประหารคนนี้

อย่างไร ฮุน เซน บอกไม่แคร์ เขารักของเขา ใครจะทำาไม  

“ถ้าผมไม่ทำางานร่วมกับผู้นำาของเมียนมา ผมจะ

ทำางานกับใคร” ฮุน เซน ถามกวนๆ ตามสไตล์

แถมยังตอกย้ำาหลักการ “ไม่แทรกเซงกิจการภายใน

ของประเทศสมาชิกของอาเซียน”

เป็นที่รู้กันว่ากัมพูชาเป็นหนึ่งในสามประเทศใน

อาเซียน (อีกสองประเทศคือลาวและเวียดนาม) ที่ไม่เคย

แสดงท่าทีหรือจุดยืนทางลบต่อการยึดอำานาจและความ

รุนแรงในเมียนมา

พอจะสันนิษฐานได้ไหมว่าประเทศไทยคงอยู่กลางๆ 

ระหว่างสองกลุ่มนี้

เดือนที่ผ่านมา อาเซียนไม่เชิญมิน อ่อง หล่าย ร่วม

ประชุมสุดยอดเพื่อกดดันให้ผู้นำาเมียนมายุติการใช้ความรุนแรง

ต่อประชาชนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตย

และให้ดำาเนินการตามฉันทามติ 5 ข้อท่ีผู้นำาอาเซียน (รวม

ท้ังมิน อ่อง หล่ายด้วย) ท่ีตกลงกันท่ีจาการ์ตาเมื่อเดือนเมษายน 

แต่ผู้นำาทหารเมียนมาคนนี้ ไม่ทำาอะไรตามนั้นเลยแม้แต่

ข้อเดียว อ้างว่าสถานการณ์ในประเทศยังไม่สงบ

ปีหน้ากัมพูชาทำาหน้าที่เป็นประธานอาเซียน ฮุน เซน จึง

เล่นบท “ฉันกำาหนดแนวทางตามที่ฉันเห็นควร”

คนที่ติดตามข่าวสารอาเซียนยังคงจำาได้ว่าเมื่อ  10 ปี

ที่แล้ว ฮุน เซน ก็สร้างความปั่นป่วนในฐานะประธานด้วย

การทำาให้การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศจบลงโดยไร้

แถลงการณ์ร่วมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของอาเซียน

เพราะฮุน เซน ไม่ยอมให้มีการกล่าวพาดพิงเรื่อง

ทะเลจีนใต้ เพราะจีนมากระซิบฮุน เซน ขออย่าให้เอ่ยถึงเรื่อง

นี้ในเอกสารทางการของผู้นำาอาเซียน

ฟิลิปปินส์ไม่ยอม เดินออกนอกห้องประชุม อาเซียนก็

เลยแตกกระเจิง

เมื่อตกลงกันไม่ได้ว่าจะเขียนแถลงการณ์ร่วมอย่างไร ฮุน 

เซน ก็เลยใช้อำานาจของประธานที่ประชุมสั่งการว่า “ไม่ต้องมี

แถลงการณ์ร่วมก็แล้วกัน”

เป็นที่รู้กันว่ากัมพูชาเป็นประเทศในอาเซียนที่มีความ

สัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนที่สุด จึงเกรงใจปักกิ่งในหลายๆ เรื่อง

แต่สมาชิกอาเซียนหลายประเทศเห็นว่าอาเซียนต้องไม่

ยอมปล่อยให้มิน อ่อง หล่าย “ลอยนวล” ด้วยการไม่ทำาอะไร

ตามข้อตกลงเลย

อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, สิงคโปร์ และบรูไน ยืนยันหนัก

แน่นว่าอาเซียนต้องแสดงจุดยืนเรื่องนี้ให้แข็งขัน

หาไม่แล้ว ภาพลักษณ์ของอาเซียนจะถูกด้อยค่า ถูก

มองว่าไม่มีน้ำายา

เป็นที่มาของการที่ไม่เชิญมิน อ่อง หล่าย มาร่วม

ประชุมผู้นำาอาเซียนสุดยอดปีนี้

แต่ฮุน เซน กำาลังจะบอกว่าเขาไม่จำาเป็นต้องฟังเสียง

สมาชิกอื่นในอาเซียน

เมื่อเขานั่งหัวโต๊ะ เขาจะเชิญผู้นำาทหารมาร่วมประ 

ชุมอย่างเต็มภาคภูมิ

น่ีย่อมสะท้อนว่าอาเซียนจะแตกดังโพละด้วยเรื่องเมียน 

มาเป็นแน่แท้

ฮุน เซน ไม่ได้พูดเฉยๆ เขาทำาให้เห็นด้วยว่าพูดจริงทำาจริง

หนึ่งวันหลังจากศาลเมียนมาตัดสินให้อองซาน ซู

จี ถูกจำาคุก 4 ปี (มิน อ่อง หล่าย ลดลงเหลือ 2 ปี) ข้อหา

ฝ่าฝืนกฎหมายภัยพิบัติกรณีหาเสียงช่วงโรคระบาดโควิด-19 

และ “ยุยงปลุกปั่น” เขาก็ต้อนรับรัฐมนตรีต่างประเทศของ

รัฐบาลทหารเมียนมามาเยือนพนมเปญหน้าตาเฉย

วันนา หม่อง ลวิน บินมาที่เมืองหลวงกัมพูชาทันที

และเข้าพบฮุน เซน

มีภาพทางการที่เห็นทั้งสองแตะศอกทักทายก่อนการ

พบปะพูดจากันอย่างสนิทสนม 

ขิ่น มอน ซอว์ ทนายความของจำาเลย บอกว่ามีแนว

โน้มสูงที่จะมีการอุทธรณ์คำาตัดสิน

แต่ยังคงไม่มีการตัดสินใจในเรื่องนี้ 

เป็นไปได้ว่าเธออาจถูกย้ายจากการกักบริเวณภายในบ้าน

พักในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมาไปยังสถานที่กักกันของทางการ

รัฐบาลทหารเมียนมาได้ฟ้องนางซูจีทั้งหมด 12 ข้อหา 

มีตั้งแต่ข้อหาฉ้อราษฎร์บังหลวง ละเมิดกฎหมาย

ปกปิดความลับของทางการ มีเครื่องมือสื่อสารครอบครอง

อย่างผิดกฎหมาย และใช้ที่ดินของรัฐในทางมิชอบ 

แปลว่าหากถูกตัดสินว่ามีความผิดในทุกข้อหา เธอ

อาจต้องโทษจำาคุกนานกว่า 100 ปี

ไม่ต้องแปลกใจหากนักวิเคราะห์การเมืองเมียนมาจะ

มองว่า การฟ้องนางซูจีในหลายข้อหา เป็นวิธีการที่รัฐบาล

ทหารเมียนมานำามาใช้เพื่อป้องกันไม่ให้เธอกลับมามีอิทธิพล

ทางการเมืองได้อีกในอนาคต 

คำาตัดสินจำาคุกก็อาจทำาให้เธอไม่สามารถกลับมาลง

สมัครเลือกตั้งได้ทันการเลือกตั้งครั้งต่อไปที่รัฐบาลทหาร

กำาหนดไว้ในปี 2023 ได้ 

ปีนี้เธอเข้าสู่อายุ 76 แล้ว

มิน อ่อง หล่าย คงคิดว่าถ้าซ้ือเวลาไปเรื่อยๆ อีกไม่นาน

เธอก็คงหมดสภาพท่ีจะเป็นคู่กรณีทางการเมืองกับกองทัพ

เมื่อได้น้ำาเลี้ยงจากฮุน เซน เพื่อนรักด้วยแล้ว ผู้นำา

ทหารเมียนมาคนนี้ก็คงจะกระดี๊กระด๊าพอสมควร

แต่ผลที่ตามมาก็คือ ฮุน เซน กำาลังจะสร้างความปั่น

ป่วนให้กับอาเซียนอย่างหนักอีกครั้ง.

กาแฟดำ
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ขาว

12

ชายหายตัวเข้าป่านาน 12 วันพบเป็นศพ

มกุดาหาร • เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.64 จากกรณีที่เจ้าหน้าที่เขต

รักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน ปฏิบัติหน้าที่ประจำาศูนย์/หน่วย

ห้วยตาเปอะ ได้รับแจ้งจากชาวบ้านโนนสมบูรณ์ ต.บ้านค้อ  

อ.คำาชะอี จ.มุกดาหาร ว่านายคำาตัน ทนันหา อายุ 30 ปี ได้

หายไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐานตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย 64  

ต่อมาเจ้าหน้าที่พร้อมชาวบ้านช่วยกันออกค้นหา โดยมีการ

แบ่งกำาลังเป็นชุดค้นหากันอยู่ 12 วัน ล่าสุดเวลา 12.10 น. 

ของวันที่ 7 ธ.ค. เจ้าหน้าที่ ได้พบศพบริเวณห้วยผาสิงห์ใน

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน ห่างจากจุดสกัดดงหางกวาง 

ประมาณ 1.5 กิโลเมตร  ห่างจากบ้านโนนสมบูรณ์ประมาณ 

6  กิโลเมตร จึงได้แจ้งตำารวจ สภ.บ้านค้อ เจ้าหน้าที่พิสูจน์

หลักฐาน พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ชีพบ้านตาเปอะ โดยลำาตัวศพ

พบรอยกระสุนบริเวณราวนมขวาทะลุหลัง พบลูกปืนลูกซอง

จำานวน 4 ลูก ไม่พบปืนไทยประดิษฐ์ และพบยาบ้าบาง

ส่วนในที่เกิดเหตุ จากการสอบถามญาติผู้ตายบอกว่า ผู้ตาย

ได้เข้าไปหาของป่าคนเดียวและเอายาบ้าไปด้วยประมาณ  

10 เม็ด ปืนลูกซองไทยประดิษฐ์พร้อมลูกปืนเพื่อไปหาของ

ป่า จนกลายมาเป็นศพในป่า โดยจะทำาการผ่าพิสูจน์ศพที่โรง

พยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี เพื่อหาสาเหตุ

การตายต่อไป                                                          

หนองคายเข้มเข้าออกสกัดโควิดสายพันธุ์ ใหม่

หนองคาย • เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.64 เจ้าหน้าที่ประจำาด่านควบคุม

โรคติดต่อระหว่างประเทศ สะพานมิตรภาพ 1 หนองคาย  

กรมควบคุมโรค สำานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 จังหวัด

อุดรธานี ได้ตรวจสอบคนขับรถบรรทุก รถขนส่งสินค้าที่เดิน

ทางกลับเข้าประเทศ หลังจากนำาส่งสินค้าผ่านด่านพรมแดน

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 อ.เมืองหนองคาย ไปยัง

นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว โดยทุกคนจะต้องได้รับการ

ตรวจโรคตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ซึ่ง

ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการเข้มงวดตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง แต่

หลังมีการตรวจพบการติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ โอมิครอน ทำาให้

ต้องเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งทุกคน

ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวด สำาหรับ

สถานการณ์ โควิดในหนองคายดีขึ้น แม้จะตรวจพบเชื้อทุก

วันแต่ยอดไม่เกินหลักสิบคน ผู้ป่วยสะสม 4,432 ราย กำาลัง

รักษา 133 ราย รักษาหายแล้ว 4,272 ราย เสียชีวิตสะสม  

27 ราย ขณะที่สถานการณ์ในประเทศลาวมียอดผู้เสียชีวิต

สะสม 214  ราย ติดเชื้อสะสม 82,082 ราย โดยยังไม่พบการ

ระบาดของสายพันธุ์ โอมิครอน.

ฎีกาคุก 2 ปี

ได้ยื่นฟ้องนายเปรมชัย กรรณสูต จำาเลย 

ที่ 1, นายยงค์ โดดเครือ จำาเลยที่ 2, นางนที 

เรียมแสน จำาเลยที่ 3 และนายธานี ทุมมาศ  

จำาเลยที่ 4 ในข้อหาร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้ม 

ครอง (เสือดำา) โดยไม่ได้รับอนุญาตและข้อ

หาอื่นๆ อีกหลายข้อหา

ซึ่งต่อมาวันที่ 19 มี.ค.2562 ศาล

จังหวัดทองผาภูมิพิพากษาจำาคุกนายเปรม

ชัย 16 เดือน, นายยงค์ 13 เดือน, นางนที  

4 เดือน และปรับ 10,000 บาท รอการ

ลงโทษ 2 ปี และนายธานี 2 ปี 17 เดือน 

โดยยกฟ้องจำาเลยบางข้อหา โดยเฉพาะนาย

เปรมชัย กรรณสูต ศาลยกฟ้องในข้อหาร่วม

กันเก็บของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติและ

ข้อหาร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครอง (เสือดำา) 

แต่ลงโทษฐานเป็นผู้สนับสนุนในข้อหาร่วม

กันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครอง (เสือดำา) แทน

ต่อมาวันที่ 24 พ.ค.2562 อธิบดีอัยการ

ศาลสูงภาค 7 ได้ยื่นอุทธรณ์ขอให้ศาลลงโทษ

จำาเลยตามฟ้องของพนักงานอัยการโจทก์ทุก

ข้อหา และต่อมาวันที่ 12 ธ.ค.2562 ศาล

อุทธรณ์ภาค 7 ได้มีคำาพิพากษาลงโทษจำาเลย

ทุกคน ตามที่พนักงานอัยการศาลสูงภาค 7 

ยื่นอุทธรณ์ โดยจำาคุกนายเปรมชัย 2 ปี 14 

เดือน, จำาคุกนายยงค์ 2 ปี 17 เดือน, จำาคุก

นางนที 1 ปี 8 เดือน รอการลงโทษ และ

จำาคุกนายธานี 2 ปี 21 เดือน หลังจากศาล

อุทธรณ์ภาค 7 มีคำาพิพากษาลงโทษจำาเลย

ทุกคนตามที่พนักงานอัยการได้ยื่นอุทธรณ์

แล้วอธิบดีอัยการศาลสูงภาค 7 จึงมีคำาสั่ง

ไม่ฎีกาครั้งต่อมาวันที่ 31 มี.ค.2563 จำาเลย 

จำานวน 3 ราย ได้แก่ นายเปรมชัย นาย

ยงค์ และนายธานี ได้ย่ืนฎีกาต่อศาลฎีกา

และอธิบดีอัยการศาลสูงภาค 7 ได้แก้ฎีกา

เรียบร้อยแล้ว

คดีนี้ศาลฎีกาพิจารณาแล้วได้มีคำา

พิพากษา วันที่ 8 ธ.ค.64 ดังนี้ ฎีกาของจำาเลย

ทั้งสามฟังไม่ขึ้น และไม่มีเหตุต่อการรอการ

ลงโทษ ศาลฎีกายกฟ้องเฉพาะข้อหาร่วม

กันรับไว้ซึ่งสัตว์ป่า ตาม พ.ร.บ.สงวนและ

คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 เพราะมีการแก้ไข

เพิ่มเติม ในปี พ.ศ.2562 และยกเลิกกฎหมาย

เก่า แต่ยังมีความผิดฐานร่วมกันมีซากสัตว์

ไว้ในครอบครอง จึงทำาให้ โทษของจำาเลยทั้ง

สามยังคงเป็นไปตามศาลชั้นอุทธรณ์ คือ จำา

คุกจำาเลยที่ 1 คงจำาคุก 2 ปี 14 เดือน, จำาเลย 

ที่ 2 คงจำาคุก 2 ปี 17 เดือน, จำาเลยที่ 4 คงจำา

คุก 2 ปี 21 เดือน และให้จำาเลยชดใช้ค่าเสีย

หาย 2 ล้านบาท ตามคำาพิพากษาศาลชั้นต้น

และศาลอุทธรณ์ แต่ให้ปรับแก้ไขดอกเบี้ยให้

เป็นไปตามกฎหมายใหม่

เมื่อถามว่า หลักฐานสำาคัญที่ทำาให้

นำามาสู่บทสรุปของคำาตัดสินวันนี้คืออะไร 

นายประยุทธ รองโฆษกฯ กล่าวว่า จากที่

ได้ดูข้อมูลคดีนี้มาแต่ต้น ตั้งแต่สำานักอัยการ

ทองผาภูมิได้รับเรื่องหลักฐานสำาคัญที่ทำาให้

สำานวนแน่นหนา ประการแรกคือประจักษ์

พยาน คือผู้ที่เห็นเหตุการณ์ถูกสอบอย่าง

ละเอียดทุกขั้นตอน ประการถัดมาคือวัตถุ

พยาน ได้แก่ ซากสัตว์ทั้งหลาย อาวุธปืน 

เครื่องใช้เครื่องครัว ซึ่งทั้งหมดทำาให้นำาไปสู่

การทำาสำานวนอย่างละเอียดถี่ถ้วน รอบคอบ

และรัดกุม และวันนี้ก็ได้พิสูจน์ทั้งสามศาลว่า 

ศาลได้มีคำาพิพากษาตามที่พนักงานอัยการ

สั่งฟ้อง

ผู้สื่อข่าวจังหวัดกาญจนบุรีรายงาน

ว่า ในช่วงเช้า จำาเลยทั้งสี่ ได้เดินทางมาฟัง

คำาพิพากษาที่ศาลจังหวัดทองผาภูมิ โดย

นายเปรมชัยมีผ้าพันแผลปิดบริเวณดวงตา

ด้านซ้าย คล้ายกับมีอาการบาดเจ็บ ทั้งนี้ 

ภายหลังศาลอ่านคำาพิพากษาศาลฎีกาเสร็จ

เรียบร้อย รถควบคุมตัวผู้ต้องหาของเรือน

จำาอำาเภอทองผาภูมิได้เดินทางมารับตัวนาย

เปรมชัยพร้อมพวกขึ้นรถควบคุมตัวนำามา

ส่งยังเรือนจำาอำาเภอทองผาภูมิทันที โดย

มีบรรดาคนสนิทพร้อมด้วยครอบครัวและ

ญาติของจำาเลยทั้งสามคนเดินทางมาให้

กำาลังใจถึงบริเวณด้านหน้าเรือนจำาอำาเภอ

ทองผาภูมิด้วย       

ด้านนายกฤตศิลป ช่วยศรี อัยการ 

ผู้เชี่ยวชาญ สำานักงานอัยการภาค 7 รักษา

การในตำาแหน่งอัยการจังหวัดทองผาภูมิ ซึ่ง

ได้เข้าร่วมฟังคำาพิพากษาศาลฎีกาในคร้ังนี้

ด้วย กล่าวว่า ถือเป็นการปิดฉากคดีเสือดำา

โดยสมบูรณ์แบบ ซึ่งทางอัยการได้ทำาหน้าที่

อย่างสมบูรณ์แบบแล้วเช่นกัน 

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรม

ราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจาก 

นางจิตรา ประเสริฐโสภา ผู้บัญชาการ

เรือนจำาทองผาภูมิ ว่าได้ทำาประวัติผู้ต้อง

ขังตามระเบียบราชทัณฑ์ โดยพบว่านาย

เปรมชัยป่วยหลายโรค ทั้งต้อกระจก โรค

เบาหวาน ความดันโลหิต โรคหัวใจ ไขมัน

พอกตับ เส้นเลือดดำาอุดที่ขา เป็นต้น แต่เจ้า

ตัวได้พกยารักษาประจำาตัวเข้ามาด้วย ทั้งนี้  

ผู้ต้องหาถูกส่งตัวคุมขังอยู่ ในแดนกักโรค 

เป็นเวลา 21 วัน ตามมาตรการป้องกันโค

วิด-19 ของเรือนจำาอย่างเคร่งครัด แต่หาก

มีอาการป่วยจากโรคประจำาตัวเกิดขึ้น จะมี

เจ้าหน้าท่ีพยาบาลในเรือนจำาคอยดูแลและ

ตรวจสุขภาพร่างกายอย่างใกล้ชิด พร้อม

ประสานโรงพยาบาลเครือข่ายหากอาการทรุด

ขณะท่ีนายดำารงค์ พิเดช ประธานที่

ปรึกษาพรรครักษ์ผืนป่าแห่งประเทศไทย ใน

ฐานะอดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์

ป่าและพันธุ์พืช กล่าวว่า เป็นการตัดสินที่สม

เหตุสมผล เป็นคดีแรกในประวัติศาสตร์ ใน

การจับกุมผู้มีอันจะกิน ที่เข้ามาพักผ่อน และ

ล่าสัตว์ในเขตห้ามล่า รวมถึงมีการล่าสัตว์

ป่าที่หายาก เรื่องนี้ถือเป็นอุทาหรณ์สำาหรับ

เศรษฐีทั้งหลาย ที่หาความสุขบนชีวิตของ

สัตว์ที่อยากไปล่า. 

โอมิครอน

ผู้ติดเช้ือสะสมมากที่สุด กทม. 847 ราย, 

นครศรีธรรมราช 241 ราย, สงขลา 182 ราย,  

เชียงใหม่ 134 ราย, สุราษฎร์ธานี 133 ราย, 

ชลบุรี 109 ราย, ปัตตานี 104 ราย, พัทลุง 

86 ราย, สมุทรปราการ 83 รายและตรัง  

82 ราย โดยมี 2 จังหวัดไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อ

คือ แพร่และอำานาจเจริญ 

พญ.สุมนีกล่าวถึงสถานการณ์การ

ระบาดของเช้ือโอมิครอนทั่วโลก ว่ามีผู้ติด

เชื้อแล้ว 56 ประเทศ โดยทั้ง 56 ประเทศยัง

ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากเชื้อดังกล่าว ส่วน

ผู้ติดเชื้อในไทยขณะนี้มีรายงานเข้ามา 3 ราย 

รายที่ 1 เป็นชายอายุ 35 ปี สัญชาติอเมริกัน 

ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขได้รายงานเมื่อวันที่ 

6 ธ.ค.ไปแล้ว ซึ่งรายดังกล่าวไม่มีอาการและ

อยู่ระหว่างการกักตัวที่โรงพยาบาล  

ผู้ช่วยรองโฆษก ศบค.กล่าวว่า วันนี้มี

รายงานเพิ่มอีก 2 ราย เป็นกลุ่มล่ามที่เข้าร่วม

ประชุมคริสตจักรที่ประเทศไนจีเรียระหว่าง

วันที่ 13-23 พ.ย. ซ่ึงในกลุ่มนี้มีผู้ร่วมคณะ

ทั้งหมด 20 คน เป็นคนไทย 3 คน โดยผู้ติดเชื้อ

รายที่ 2 และ 3 เป็นหญิงไทยอายุ 36 ปี และ 

46 ปี สำาหรับคนไทยอีกหนึ่งรายเมื่อประชุม

เสร็จได้เดินทางต่อไปประเทศสวีเดน ทำาให้

มีผู้เดินทางเข้าประเทศไทยเพียง 2 ราย ทั้ง  

2 รายได้ตรวจ RT-PCR ที่ไนจีเรียเมื่อวันที่  

21 พ.ย. ผลเป็นลบ จากนั้นวันที่ 23 พ.ย.ขณะ

ที่จะเดินทางกลับเริ่มมีอาการเจ็บคอเล็กน้อย

และไอ เมื่อเดินทางถึงไทยวันที่ 23 พ.ย. ได้

เข้าสู่ระบบการกักตัวทันที เนื่องจากทั้ง 2 คน

ไม่ได้ฉีดวัคซีนและไม่ได้มาจาก 63 ประเทศ

ต้นทาง เมื่อกักตัวผลตรวจ RT-PCR ผลเป็น

บวกทั้งคู่ จึงย้ายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลจน

ครบกำาหนดวันที่ 5 ธ.ค. แต่เนื่องจากวันที่  

26 พ.ย. องค์การอนามัยโลกประกาศให้

เช้ือโอมิครอนเป็นสายพันธุ์น่ากังวล จึงนำา

ตัวอย่างจากทั้ง 2 รายที่เดินทางจากทวีป

แอฟริกามาตรวจเพิ่มเติม ผลพบว่ามีความ

เป็นไปได้สูงมากว่าจะติดเชื้อโอมิครอน

ลุ้นติดโอมิครอนอีก 2

“ขณะนี้อยู่ขั้นตอนการถอดรหัสพันธุ์

กรรมเพื่อยืนยันว่าเป็นโอมิครอน โดยผลจะ

ออกภายใน 1-2 วันนี้ ระหว่างนี้กรมควบคุม

โรคได้สอบสวนโรคเพิ่มเติมพบว่าทั้ง 2 ราย 

ระหว่างไปประชุมที่ ไนจีเรียทำากิจกรรมโดย

ไม่สวมหน้ากากอนามัย ประกอบกับไม่ได้รับ

วัคซีนทั้งคู่ ทำาให้มีโอกาสเสี่ยงสูงได้รับเช้ือ 

พร้อมกันนี้ ได้สอบสวนผู้สัมผัสใกล้ชิดกับ 2 

รายถ้ามีความคืบหน้าจะนำาเรียนให้ทราบต่อ

ไป” ผู้ช่วยรองโฆษก ศบค.กล่าว 

พญ.สุมนีกล่าวว่า แม้ทั้ง 2 รายจะ

รักษาตัวจนครบเมื่อวันท่ี 5 ธ.ค.ท่ีผ่านมา 

แต่เราได้มีการติดต่อให้คุมสังเกตตัวอีก 7 

วัน เพื่อสังเกตอาการ สำาหรับหญิงไทยท่ี

ร่วมคณะไปไนจีเรีย และเดินทางต่อไปยัง

สวีเดน จากการตรวจสอบพบเชื้อด้วยเช่น

กัน อย่างไรก็ตาม การแพร่เชื้อโอมิครอนใน

ปัจจุบันมาตรการส่วนบุคคลยังคงใช้ได้เสมอ 

จึงขอให้ประชาชนคุมเข้มมาตรการ เพราะ

เชื้อโรคไม่มีทางทะลุหน้ากากอนามัยออกมา

ภายนอกได้ 

ทัง้นี ้ขอ้มลูความกา้วหนา้การตดิตามผู้

เดินทางจากประเทศเสี่ยงสูงในทวีปแอฟริกา 

ระหว่างวันที่ 15-27 พ.ย. มีผู้เดินทางจาก  

8 ประเทศเสี่ยงสูงทั้งสิ้น 333 คน ออกนอก

ประเทศไปแล้ว 55 คน ครบ 14 วันแล้ว  

113 คน อยู่ระหว่างการกักตัวและติดตามตัว

ได้ 152 คน ยังเหลืออีก 13 คนที่ต้องติดตาม

ตัวเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามการตรวจ RT-PCR 

ทั้ง 152 คนน้ัน ทั้งหมดไม่มีอาการและไม่

พบเชื้อ จึงขอให้ประชาชนมั่นใจในระบบ

สาธารณสุขของประเทศไทยในมาตรการ

คัดกรองผู้เดินทางจากต่างประเทศว่ามี

ประสิทธิภาพ สามารถวินิจฉัยผู้ติดเชื้อได้

อย่างรวดเร็ว 

พญ.สุมนีกล่าวว่า ในส่วนการฉีด

วัคซีนท่ีผ่านมาพบจำานวนผู้ที่ ได้รับการฉีด

วัคซีนเริ่มชะลอตัวและลดจำานวนลง ซึ่งได้

สำารวจสาเหตุและปัจจัยผู้ที่ ไม่มารับบริการ

ฉีดวัคซีนจาก 5 จังหวัดคือกรุงเทพฯ และ

จังหวัดหัวเมืองภาคต่างๆ ได้แก่ ขอนแก่น 

ชลบุรี เชียงใหม่ สงขลา ในช่วงวันที่ 20-21 

พ.ย. พบว่า 80.9% ได้ฉีดครบสองเข็มแล้ว, 

20.6% ได้ฉีดเข็มกระตุ้นเข็มที่สามแล้ว และ 

8.5% ยังไม่ได้ฉีด จึงสอบถามเพิ่มเติมพบ

สาเหตุที่ตัดสินใจไม่ไปฉีด เนื่องจาก 7.2% 

ของผู้ท่ีตอบแบบสำารวจอยู่ในพื้นที่ที่อาศัย

ได้รับวัคซีนที่ต้องการมีน้อย, 15.5% จองคิว

ยาก, 20% ไม่มีวัคซีนที่ต้องการ, 22.8% กลัว

ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน และอีก 32.8% 

หรือ 1 ใน 3 ของผู้ที่ไม่ไปฉีดวัคซีนไม่ได้มีอุป

สรรคใดๆ แต่คิดว่าตนเองไม่ได้มีความเสี่ยง

ในการติดเชื้อ 

นอกจากน้ี มีการลงไปสำารวจอีก 10 

จังหวัดที่ฉีดวัคซีนได้น้อย ได้แก่แม่ฮ่องสอน 

สมุทรสงคราม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ นครพนม 

สกลนคร บึงกาฬ สุรินทร์ หนองบัวลำาภู 

ยโสธร ซึ่งเมื่อสอบถามผู้ที่ไม่ได้ไปฉีดวัคซีน

ส่วนใหญ่กว่า 80% เป็นผู้สูงอายุ และกว่า

ครึ่งเป็นผู้ที่มีโรคประจำาตัว ซึ่งได้ตอบแบบ

สำารวจมาพบว่าสาเหตุท่ี ไม่ได้ไปฉีดวัคซีน 

5 อันดับแรกคือ กลัวมีอาการอ่อนแรงและ

ทำางานไม่ได้ 75.38%, กลัวเป็นอัมพฤกษ์

อัมพาต 74.62%, กลัวว่าจะเกิดมีอาการข้าง

เคียง เช่น เป็นไข้ ปวดหัว ปวดตัว 72.31%,  

64.62% ไม่แน่ใจถึงประสิทธิภาพของการ

ฉีดวัคซีน, 50.08% คิดว่าตัวเองไม่มีความ

เสี่ยงในการติดเชื้อ ซึ่งน่ันคือครึ่งหน่ึงเลย 

จึงไม่ได้ไปรับวัคซีน และเมื่อสอบถามต่อว่า

แล้วจะไปฉีดวัคซีนหรือไม่ 42.3% ตอบว่า

ขอคิดดูก่อนและรอดูข้อมูล อีก 1 ใน 3 หรือ 

30.77% ไม่ไปฉีดแน่นอน และ 26.93% จะ

ไปฉีดเมื่อมีโอกาส 

ศบค.เล็งคลายล็อกเพิ่ม

“ในวันจันทร์ท่ี 13 ธ.ค.น้ี จะมีการ

ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ซ่ึงท่ีประชุมจะมี

การพิจารณาผ่อนคลายต่างๆ เน่ืองจาก

สถานการณ์ระบาดโควิดดีขึ้น และมีการ

พิจารณาจากความครอบคลุมในการได้รับ

วัคซีนของจังหวัดต่างๆ ด้วย” ผู้ช่วยรอง

โฆษก ศบค.กล่าว 

แหล่งข่าวชี้แจงกรณีหญิงไทยที่ยังไม่

ได้รับวัคซีนแต่เดินทางออกไปร่วมประชุม

คริสตจักรที่ไนจีเรียได้ว่า ปกติเรื่องการเดิน

ทางหลายประเทศจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน 

หากไม่ได้ฉีดวัคซีนก็อาจจะต้องยอมกักตัว

มากกว่า หรือมีมาตรการที่มากกว่าผู้ที่ได้รับ

วัคซีนแล้ว กรณีคนไทยที่ออกนอกประเทศ

โดยไม่ได้ฉีดวัคซีน ก็ต้องยอมรับกฎกติกา

ของประเทศปลายทางว่าเขาจะดำาเนินการ

อย่างไร ส่วนกติกาของไทยไม่ได้มีข้อกีดกัน

อะไรว่าจะเดินทางออกนอกประเทศได้ต้อง

ฉีดวัคซีนก่อน ซึ่งใน 2 รายน้ีสามารถเดิน

ทางไปได้ แต่กติกาเมื่อไปประเทศปลายทาง

ก็อาจจะต้องมีมากกว่าคนอื่น 

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง

สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ว่า 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม พอใจภาพรวมท่ีปรับ

ตัวดีขึ้นต่อเน่ือง โดยวันน้ีตัวเลขผู้ติดเชื้อ

ใหม่ 3,618 ราย ต่ำาสุดในรอบ 3 เดือน ส่วน

ยอดฉีดวัคซีนทั่วประเทศสะสม 95,381,559 

โดส ซึ่งนายกฯ เชิญชวนสมาชิกในครอบครัว

ช่วยกันสร้างแรงจูงใจเชิญชวนสมาชิกที่ยัง

ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข้ารับการฉีดวัคซีน

ทุกภาคส่วน ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบกิจการ 

ประชาชน ร่วมปฏิบัติมาตรการ VUCA ได้แก่  

V - Vaccine (ฉีดวัคซีนให้ครบ), U - Universal 

Prevention (ป้องกันตัวเองตลอดเวลา), C - 

COVID Free Setting (ผู้ให้บริการพร้อมตรวจ 

ATK ทุกสัปดาห์), A - ATK (Antigen Test 

Kit) (พร้อมตรวจเสมอ เมื่อใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ)

“นายกฯ อยากเห็นคนไทยมีความ

สุขในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี

ใหม่ และไม่ต้องการกลับมาใช้มาตรการ

ล็อกดาวน์ ซึ่งกระทบต่อผู้ประกอบการและ

ประชาชนอีก อย่างไรก็ตาม คนไทยเคยผ่าน

วิกฤตโควิดจากสายพันธุ์ต่างๆ ที่น่ากลัวมา

แล้ว ขอเพียงทุกคนยึดมั่นการป้องกันการติด

เชื้อโควิดแบบครอบจักรวาล ยึดหลักอนามัย

ส่วนบุคคล สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง 

เพราะการดูแลป้องกันตนเองปลอดภัยเป็น

สิ่งสำาคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดโค

วิด-19 ทุกสายพันธุ์ ถึงแม้จะมีพบโควิดสาย

พันธุ์ โอมิครอนในไทยแล้ว ระบบสาธารณสุข

ของไทยมีความพร้อมและเตรียมมาตรการ

รับมือไว้แล้ว” โฆษกประจำาสำานักนายกฯ 

ระบุ

ที่ จ.สงขลา ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

(ม.อ.) กล่าวถึงการสุ่มตรวจหาเชื้อโควิดจาก

ศูนย์ตรวจวิเคราะห์สายพันธุ์ ไวรัสโคโรนา

สายพันธุ์ ใหม่ภาคใต้ว่า ยังไม่พบโควิดสาย

พันธุ์ใหม่โอมิครอน ที่พบอยู่บ้างคือสายพันธุ์

เดลตา

จ.หนองคาย เจ้าหน้าท่ีประจำาด่าน

ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ สะพาน

มิตรภาพ 1 หนองคาย กรมควบคุมโรค 

สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัด

อุดรธานี ได้ตรวจสอบคนขับรถบรรทุก รถ

ขนส่งสินค้าที่เดินทางกลับเข้าประเทศ หลัง

จากนำาส่งสินค้าผ่านด่านพรมแดนสะพาน

มิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 อ.เมืองหนองคาย 

ไปยังนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว โดยทุก

คนจะต้องได้รับการตรวจโรคตามมาตรการ

ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ซึ่งในช่วง

ท่ีผ่านมาได้มีการเข้มงวดตรวจสอบอย่าง

ต่อเนื่อง แต่ในช่วงนี้หลังจากมีการตรวจ

พบการติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ ใหม่โอมิ 

ครอน ทำาให้ต้องเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบ

ผู้ที่เดินทางเข้า-ออกประเทศมากยิ่งขึ้นกว่า

เดิม ซึ่งทุกคนให้ความร่วมมือปฏิบัติตาม

มาตรการของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวด

สำาหรับสถานการณ์ โรคโควิด-19 

ของจังหวัดหนองคาย สถานการณ์ดีขึ้น

แม้ว่าจะมีผู้ตรวจพบเชื้อทุกวัน แต่เป็นยอด

ไม่เกินหลักสิบคน ยอดผู้ป่วยสะสม 4,432 

ราย กำาลังรักษา 133 ราย รักษาหายแล้ว 

4,272 ราย เสียชีวิตสะสม 27 ราย ในขณะ

ที่สถานการณ์ โรคโควิด-19 ในประเทศลาว 

มีการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งภายในและติด

เชื้อในประเทศ มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 214 

คน ติดเชื้อสะสม 82,082 ราย โดยยังไม่พบ

การระบาดของสายพันธุ์ใหม่โอมิครอน

จ.นครพนม นายวรรณพล ต่อพล 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม แถลงข่าว

ต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคโควิดร่วมกับ นพ.ธนสิทธิ์ 

ไพรพงษ์ ผอ.รพ.นครพนม นพ.กิตติเชษฐ์ 

ธีรกุลพงศ์เวช รองนายแพทย์สาธารณสุข

จังหวัดนครพนม (รอง สสจ.) ด้านเวชกรรม

ป้องกัน ว่า พบผู้ป่วยรายใหม่จำานวน 6 ราย 

ซึ่งเป็นการติดเชื้อภายในจังหวัดทั้งหมด แยก

เป็นอำาเภอเมือง 3 อำาเภอธาตุพนม 2 และ

อำาเภอโพนสวรรค์ 1 ราย รวมยอดผู้ติดเชื้อ

โควิดสะสม 5,156 ราย เสียชีวิตสะสม 28 

รายเท่าเดิม.

ยะลา • กองร้อยป้องกันชาย 

แดนที่ 1 อ.เบตง ยะลา จัดชุด

ปฏิบัติการจรยุทธ์สกัดกั้นการ

ลักลอบเข้าเมืองตามช่องทาง

ธรรมชาติ ป้องกันโควิดสายพันธุ์

โอมิครอนเข้าพื้นที่

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.64 ที่

ฐานปฏิบัติการ กองร้อยป้องกัน

ชายแดนที่ 1 อ.เบตง จ.ยะลา 

ร.อ.เอกชัย ไชยสาลี ผู้บังคับ

กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 1 

อ.เบตง จ.ยะลา ได้จัดชุดปฏิบัติ

การจรยุทธ์ลาดตระเวนเดินเท้า

เลาะชายแดน บ้านจาเราะปู

โงะ เทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง 

จ.ยะลา บริเวณหลักเขตที่ 52/27 

วางกำาลังคุมเข้มตลอดเส้นทาง

ประมาณ 22 กม.เพื่อสกัดกั้นการ

ลักลอบเข้าเมืองโดยเฉพาะช่อง

ทางธรรมชาติ เพราะอาจนำาเชื้อ

โควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอน 

เข้ามาในประเทศ หลังจาก

ประเทศมาเลเซียประกาศก่อน

หน้านี้ว่าพบผู้ติดเช้ือโควิด-19 

สกัดต่างด้าวเข้าชายแดนใต้

สายพันธุ์ โอมิครอนแล้ว และ

หากตรวจพบต้องดำาเนินการ

ตามขั้นตอนของการผ่านเข้า

เมือง และมีการปรับพร้อม

แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อนำาเข้า

สู่กระบวนการกักกันโรคและ

ตรวจหาเชื้อโรคต่อไป

ร.อ.เอกชัยกล่าวว่า จาก

สภาพลักษณะเขตแดนอำาเภอ

เบตง เป็นแนวกำาแพงคอนกรีต

สลับกับรั้วลวดหนามแน่นหนา

กั้นเขตแดนระหว่างไทยและ

มาเลเซีย สลับกับป่าภูเขา ที่มี

ลักษณะภูมิประเทศซับซ้อนยาก

ต่อการเดินทางข้ามตามช่องทาง

ดังกล่าว ประกอบกับแรงงาน

ต่างด้าวที่ต้องการเดินทางไปยัง

พื้นที่เป้าหมายนั้น ฝั่งด้านอำาเภอ

เบตงถือว่าเป็นพื้นท่ีท่ีมีความ

ต้องการน้อย และไม่มีช่องทาง

ธรรมชาติที่ล่อแหลม ที่ตรวจพบ

ส่วนใหญ่เป็นคนไทยที่เข้าไปหา

ของป่า  แต่กำาลังเจ้าหน้าที่ก็ยัง

คงคุมเข้มทุกตารางนิ้ว ถือว่าเป็น

เรื่องโชคดีที่ลักษณะภูมิประเทศ

ไม่สะดวกต่อการเดินทาง ต้อง

อาศัยความชำานาญของผู้นำาพา 

หรือผู้ท่ีเช่ียวชาญเส้นทางใน

พื้นที่

ซึ่งเดิมทีวิถีชีวิตของชาว

บ้านที่นี่ก่อนจะมีโควิดระบาด  จะ

มีการเดินทางข้ามไปมาเพื่อกรีด

ยางฝ่ังมาเลเซีย แต่ปัจจุบันไม่

สามารถไปได้ ต้องประชาสัมพันธ์

ทำาความเข้าใจ สร้างความตระ 

หนักรู้ ให้ชุมชน ทั้งผู้นำาศาสนา 

ผู้นำาท้องถิ่น กำานัน ผู้ ใหญ่บ้าน 

และประชาชนในพื้นที่ ให้มาก

เกี่ยวกับเรื่องนี้ และให้ทุกคนทำา

เพื่อส่วนรวมป้องกันไม่ให้มีการนำา

เชื้อโควิด โดยเฉพาะสายพันธุ์ โอ

มิครอนกลับเข้ามาในประเทศ.

จันทบุรี • ผู้นำาชุมชน จ.จันทบุรี 

คาดแผนพัฒนาโครงการอ่าง

เก็บน้ำาคลองวังโตนดเพิ่มศักย 

ภาพแหล่งน้ำาต้นทุน ยกระดับ

รายได้เกษตรกร เพ่ิมผลผลิต

ทุเรียน ยางพาราตลอดปี  สร้าง

ระบบนิเวศ ฟื้นฟูผืนป่า สร้าง

ประโยชน์ให้ชุมชน แก้ปัญหา

แหล่งหากินให้สัตว์ป่า ป้องกัน

การเคลื่อนย้ายหากินของช้าง

ได้อย่างเป็นรูปธรรม

นายเดช จินโนรส ผู้นำา

ชุมชน ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหาง

แมว จ .จันทบุ รี  เปิดเผย

ว่า การพัฒนาโครงการอ่าง

เก็บน้ำาคลองวังโตนดในพ้ืนที่ 

จ.จันทบุรี กรมชลประทานได้

วางแผนพัฒนาเป็นอ่างเก็บน้ำา

ขนาดกลางแห่งที่ 4 ของลุ่ม

น้ำาคลองวังโตนด ที่มีความจุ 

99.5 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อ

เพิ่มศักยภาพในการส่งน้ำาให้

พื้นที่ชลประทานได้ถึง 87,700 

ไร่ และเป็นหนึ่งใน 4 แห่ง

ของอ่างเก็บน้ำาในลุ่มน้ำาคลอง

วังโตนด ประกอบด้วย อ่างเก็บ

น้ำาคลองประแกด, อ่างเก็บน้ำา

คลองพะวาใหญ่, อ่างเก็บน้ำา

คลองหางแมว และอ่างเก็บน้ำา

คลองวังโตนด 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำา

รายงานผลกระทบต่อสิ่งแวด 

ล้อม โดยที่ผ่านมาชุมชนใน

พื้นที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการ

เสนอแนะข้อคิดเห็น รวมถึงข้อ

ห่วงกังวลต่างๆ โดยกรมชลฯ  

ซึ่งมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียร

วัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ

กรมชลประทาน เข้ามาร่วมรับ

ฟังปัญหาและวางแนวทางร่วม

กัน เพื่อการพัฒนาโครงการ

ให้เกิดความสมบูรณ์ที่สุด และ

เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

ในทุกด้าน ทั้งการเพิ่มแหล่ง

น้ำาต้นทุนเพื่อใช้ทำาการเกษตร 

และยังสามารถช่วยฟื้นฟูผืนป่า

ไม้และสัตว์ป่า ทำาให้ระบบนิเวศ

มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  

ทั้งนี้ เชื่อว่าโครงการดัง

กล่าวจะสามารถแก้ไขปัญหา

ช้างลงมาในพื้นที่ทำาการเกษตร

ของชาวบ้านได้ เพราะอ่าง

เก็บน้ำาแห่งน้ีจะกลายเป็นรั้ว

ป้องกันช้างไม่ให้ออกนอกเขต

ผืนป่า  เนื่องจากที่ผ่านมาโขลงช้าง

ที่อาศัยในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม

ได้เข้ามาหากินในพื้นที่ทำาการ

เกษตร ด้วยความแห้งแล้งท่ี

เกิดขึ้นทำาให้ช้างขาดแหล่งน้ำา 

จึงขยายอาณาเขตหากินมา

อาศัยแหล่งน้ำาท่ีชาวบ้านขุด

เพื่อการเกษตรและกินพืชผล 

ซึ่งปัจจุบันชุมชนได้จัดตั้งกลุ่ม

เคลื่อนท่ีเร็วในการดูแลและ

ป้องกันช้างเข้าพื้นที่ทำาการเกษตร 

เพื่อผลักดันให้ช้างกลับเข้าสู่

ผืนป่า  ดังนั้นการมีอ่างเก็บน้ำา

จึงสามารถจำากัดเส้นทางเดิน

เข้าพื้นที่ทำากินเกษตรกรของ

สัตว์ป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

พัฒนาอ่างเก็บน้ำาคลองวังโตนดให้เกษตร

สงขลา • วันที่ 8 ธ.ค.64 ที่ท่าเทียบ

เรือฐานทัพเรือสงขลา  พล.ร.ท.สุนทร 

คำาคล้าย ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 

ในฐานะผู้อำานวยการศูนย์อำานวยการ

รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

(ศรชล.) ภาค 2 พร้อมด้วยนายวรณัฎฐ์ 

หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 

และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องร่วมกัน

แถลงข่าวการจับกุมบุหรี่ต่างประเทศ 

ท่ีลักลอบหนีศุลกากรเข้ามาในราช

อาณาจักรโดยเรือประมงดัดแปลง 

จำานวน 694  ลัง คิดเป็นจำานวนซอง

ทั้งหมด 347,000 ซอง มูลค่ากว่า 20  

ล้านบาท และคิดเป็นเงินค่าปรับกว่า 

1,200 ล้านบาท

โดยเหตุเกิดขึ้นที่ท่าเทียบเรือ

ไม่มีชื่อ ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 

โดยเจ้าหน้าท่ีสืบทราบว่า มีการลัก 

ลอบนำาบุหรี่ท่ียังไม่ได้เสียภาษีสรรพ

สามิตและไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากร

ท่ีถูกต้องตามกฎหมาย โดยการนำา

สินค้าประเภทบุหรี่ออกจากคลังสินค้า

ทัณฑ์บน เขตปลอดภาษี เขตประกอบ

การค้าเสรี และสินค้าผ่านแดนเพื่อส่ง

ออกไปนอกราชอาณาจักร โดยได้รับ

สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามกฎหมาย

ศุลกากร แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้นำา

สินค้าประเภทบุหรี่นั้นวนกลับเข้ามา

ลักลอบจำาหน่ายอย่างผิดกฎหมายใน

ราชอาณาจักรไทย

โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหา

ได้ทั้งหมด 6 คน พร้อมของกลาง 

ได้แก่ 1.บุหรี่ต่างประเทศยี่ห้อ TEXAS  

5 จำานวน 347,000 ซอง 2.เรือประมง 

ดัดแปลงขนาด 30 ตันกรอส ช่ือ  

ป.รุ่งโรจน์วัฒนา จำานวน 1 ลำา และ 

3.รถกระบะตู้เหล็กทึบ  ยี่ห้อ TOYOTA 

รุ่น REVO จำานวน 3 คัน

ทั้งนี้ ได้มีการดำาเนินคดีและ

แจ้งข้อกล่าวหาในฐานความผิดร่วม

กัน ช่วยกันซ่อนเร้น ช่วยจำาหน่าย 

ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อหรือรับจำานำา 

หรือรับไว้ด้วยประการใดๆ ซึ่งของ

อันตนพึงรู้ว่าเป็นของท่ีเข้ามาในราช

อาณาจักรโดยมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร

โดยถูกต้องตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.

2560 มาตรา 246 และมีไว้ครอบ

ครองซึ่งสินค้ามิได้เสียภาษีตาม พ.ร.บ. 

สรรพสามิต พ.ศ.2560 มาตรา 203 (1).

จับบุหรี่เถื่อน

มูลค่า20ล้าน

ขนทางทะเล
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

งาน Motor Expo 2021 หรือ ง�นมหกรรม �น นต์                   

ครังท 3  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1  12 ธันวาคม 2564 ณ               

อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ อลล์ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ค่าย

เอ็มจีพร้อมนำารถยนต์ต้นแบบแห่งอนาคต รถสปอร์ตพลังงาน

ไฟฟ้า 100   “MG Cyberster” มาร่วมอวดโฉม

“MG Cyberster” เป็นรถยนต์สปอร์ตต้นแบบที่ใช้พลังงาน

ไฟฟ้า 100  ซึ่งเผยโฉมครั้งแรกในงาน Shanghai Auto Show 

2021 มาพร้อมความโดดเด่น ด้วยการออกแบบที่ล้ำาสมัยและเป็น

เอกลักษณ์ �ม�ร ับ ด้ว ไ �ได้กว่�  กโล มตร จ�ก

แบต ตอรแบบไร้ โมดล M   ผสานขีดสุดของ

สมรรถนะด้วยการทำาเลขอัตราจากเร่ง 0  100 กม. ชม. ภายใน

ระยะเวลาไม่ถึง 3 วินาที ด้านเทคโนโลยี “MG Cyberster” ยัง

สามารถรองรับระบบการเชื่อมต่อแบบ 5  และติดตั้ง ระบบ

ับ อัจ ร ะ (  ) เป็นรถยนต์ที่มี ระบบ ับ

คลอนอัตโนมัตระดับท 3 (A   3   

A )

ภายในห้องโดยสารของ “MG Cyberster” เป็นแบบ E

 และยังมีการติดตั้งชุดไฟหน้าแบบ “  E ” แบบอิน

เทอร์แอคทิฟเสมือนดวงตาของรถยนต์ที่สามารถกระพริบได้ ติด

ตั้งชุดไฟ E  แบบ “  ” ที่ด้านข้างของตัวรถ สำาหรับล้อ

ดีไซน์ใหม่แบบ “  ” และไฟท้ายโฉบเฉี่ยวแบบ “  

” โดยการออกแบบในองค์รวม ได้ถ่ายทอดจิตวิญญาณแห่ง

ความคลาสสิคและกลิ่นอายจากสุดยอดรถสปอร์ตในตำานานอย่าง 

  ไว้ได้อย่างเต็มขั้น

เอ็มจี มีแผนที่จะนำา MG   Cyberster เข้าสู่สายการผลิต และ

เปดตัวอย่างเป็นทางการเวอร์ชั่นท่ี

ขายจริงในไทย ภายในปี พ.ศ. 2566 

พร้อมจัดทำาแคมเปญ “MG Cyber-

ster Prestige Reservation” ซึ่ง

เปดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเป็นส่วน

หน่ึงในการพัฒนาและเป็นเจ้าของ 

MG Cyberster เป็น กลุ่มแรก

ในประเทศไทย อีกทั้งยังได้รับสิทธิ์

ร่วมกิจกรรมพิเศษอีกมากมาย ซึ่ง

การจองสิทธิ์จะแบ่งเป็นระดับต่างๆ 

ตามจำานวนเงินจอง โดยหลังจากท่ี 

MG Cyberster เปดตัวอย่างเป็น

ทางการ จำานวนเงินดังกล่าวจะเพิ่ม

ขึ้นเป็น 10 เท่า เพื่อใช้เป็นส่วนลด

เอ็มจี อวดโฉมรถไฟฟ้าต้นแบบ

MG Cyberster ในงาน Motor Expo 2021
ในการซื้อรถยนต์รุ่นนี้ โดยมีรายละเอียด คือ S   ราคา 

5,000 บาท แลกรับส่วนลดได้ถึง 50,000 บาท   ราคา 

10,000 บาท แลกรับส่วนลดได้ถึง 100,000 บาท

ซึ่งลูกค้าจองสิทธิ์ได้เพียงคนละ 1 สิทธิ์เท่านั้น โดยจองที่ 

www.mgcars.com จนถึงช่วงเวลาสิ้นสุดที่งานบางกอก อินเตอร์

เนชั่นแนล มอเตอร์ โชว์ ครั้งที่ 43 ในช่วงเดือนเมษายนของปี พ.ศ. 

2565 และสำาหรับผู้ที่จองในระหว่างงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 

38 น้ี จะได้เข้าชม MG Cyberster ที่จัดแสดงบนเวทีแบบเอ็กซ์

คลูซีฟ อีกด้วย

สำาหรับงาน  E  2021 หรืองานมหกรรมยานยนต์ 

คร้ังท่ี 38 เอ็มจีมาพร้อมคอนเซ็ปต์ “PIONEER of EV” เพื่อชูภาพ

การเป็น ้บก บกร นต์ ลังง�นไ �ในประ ทศไท  จากการ

ริเริ่มนำาเสนอรถยนต์พลังงานไฟฟ้า หลากหลายรุ่นและผลักดัน

โครงสร้างพื้นฐานอย่างสถานีอัดประจุไฟฟ้าจนครอบคลุมการใช้

งานทั่วประเทศ ซ่ึงภายในบูธเอ็มจียังมีการจัดแสดงและสาธิตวิธี

การใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้า MG Super Charge ที่ปัจจุบันมี

ติดตั้งแล้วกว่า 120 แห่ง ทั่วประเทศ

นอกจากการโชว์รถยนต์

ไฟฟ้าต้นแบบซึ่งเป็นไ ไลท์อย่าง

รถ MG Cyberster ก็ยังมีรถยนต์

พลังงานไฟฟ้าทุกรุ่นของเอ็มจี                      

มาอวดโฉม นำาทัพโดย NEW MG 

EP PLUS รถยนต์พลังงานไฟฟ้า, 

MG HS PHEV รถปลักอินไ บริด                                

และ ALL NEW MG5, MG 

ZS, MG HS, MG EXTENDER                              

เรียกว่ายกมาทุกเซกเมนต์เพื่อตอบ

โจทย์และตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้า มาพร้อมโปรโมชั่นและ

ข้อเสนอสุดพิเศษส่งท้ายปี 2564 

ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ที่                                                                                     

บธ อมจ หม� ล  3 ในงาน 

Motor Expo 2021 หรือ ง�นมหกรรม �น นต์ ครังท 3                           

ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ อลล์ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี 

ระหว่างวันที่ 1  12 ธันวาคม พ.ศ. 2564 หรือ โชว์รม อมจ 

 แห่ง ทั่วประเทศ

‘3 ป.’ โชว์

พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภา 

ความมั่นคงแห่งชาติ ประมาณ 10 นาที ที่

ห้องรับรอง จากน้ันทั้งหมดได้ขึ้นไปรับชม

นิทรรศการบริเวณชั้น 2 และระหว่างเดิน

ผ่านกลุ่มผู้สื่อข่าวได้ทักทายผ่านกระจกห้อง

ประชุมอย่างอารมณ์ดี

โดยก่อนการรับฟังการบรรยายสรุป

แถลงผลงาน นายกฯ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ

การดำาเนินการของ กอ.รมน.จังหวัด แต่ละ

พื้นที่ อาทิ กอ.รมน. จังหวัดฉะเชิงเทรา ใน

เรื่องการแก้ไขปัญหาการวางท่อส่งก๊าซ ซึ่ง

ที่ผ่านมาพบปัญหาการร่ัวไหลจนก่อให้เกิด

เหตุเพลิงไหม้ ซึ่งระหว่างนั้นมีประชาชน

ได้มอบผลิตภัณฑ์การแปรรูปสมุนไพรเป็น

ยาสระผม วิสาหกิจชุมชน ตามโครงการ

ประชาชนอุ่นใจ เพื่อทำาให้ตำาบลนั้นมั่นคง 

มั่งคั่งและยั่งยืน ตามหลัก 3 สร้างคือ การ

สร้างการรับรู้ สร้างทักษะ และสร้างความ

เข้าใจ โดยนายกฯ ได้สอบถามถึงผลิตภัณฑ์

ดังกล่าวพร้อมกับระบุว่า ต้องสร้างการเรียน

รู้ทุกเรื่อง ไม่ใช่เฉพาะท่อก๊าซ และต้องเรียน

รู้กฎหมายต้องรู้ว่าควรทำาอย่างไร

หลังจากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ได้พูด

คุยกับเด็กนักเรียนซึ่งส่งการ์ดอวยพรปีใหม่ 

เรารักลุงตู่ถึงนายกรัฐมนตรี โดยนายก

รัฐมนตรีได้ทำาท่าแอบอ่านคนเดียว เรียก

เสียงหัวเราะได้จากคนรอบข้าง ซึ่งนายก

รัฐมนตรีระบุว่า “เราต้องรักพ่อแม่” ก่อนที่

จะจับมือกับ พล.อ.ประวิตรแล้วถามว่ารักลุง

ป้อมด้วยหรือไม่ 

รวมไปถึงได้ถ่ายรูปร่วมกัน โดยมีพี่

น้อง 3 ป. คือ พล.อ.ประยุทธ์, พล.อ.ประวิตร 

และ พล.อ.อนุพงษ์ ร่วมในเฟรมภาพ นอก 

จากนี้ยังมีประชาชนที่มาร่วมภายในงานได้

กล่าวกับนายกรัฐมนตรี โดยขอให้นายกฯ 

นั้นสู้ๆ ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ก็ย้ำาว่า “สู้อยู่แล้ว” 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวภายหลังการส่ง

มอบนโยบายว่า วันนี้เป็นการประชุมของ

กอ.รมน.ในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมีการ

รายงานผลการปฏิบัติในปีงบประมาณ 2564 

ตนต้องขอขอบคุณทุกส่วนราชการ พลเรือน 

ตำารวจ ทหาร ที่ช่วยกันสนับสนุนร่วมกัน 

และดำาเนินการกันในกรอบของ กอ.รมน. ซึ่ง

นายกรัฐมนตรีเป็น ผอ.รมน.อยู่แล้ว อะไร

ก็ตามที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็เป็น ผอ.รมน.

อยู่แล้ว กอ.รมน.ไม่ใช่หน่วยงานการเมือง

แต่อย่างใด แต่เป็นการสนับสนุนการทำางาน

ของหน่วยงานปกติ การใช้การแก้ปัญหาไข 

ปัญหาในทุกพื้นที่ ทั้งภาคใต้ ทั้งการเมือง

การพัฒนานำาการทหาร และทหารมีหน้า

ที่ในการสนับสนุน สภาวะแวดล้อมให้เกิด

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่วน

การเมืองวันนี้ก็มีการทำากันอยู่แล้วในส่วน

ของราชการ ซึ่งทำาตามมติของ ครม.และ

แผนงานโครงการท่ีรัฐบาล ซึ่งก็มาจากฝ่าย

การเมืองทั้งสิ้น พร้อมกับขอกรุณาเข้าใจกัน

ให้ถ่องแท้สักที

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ได้กล่าวชื่นชมผล                                              

งานการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.ประจำาปี 

งบประมาณ 2564 แต่อย่างไรก็ตาม ยังมี

หลายอย่างที่ต้องแก้ไขปรับปรุง ทบทวน สิ่ง

ใดที่มีผลสำาเร็จแล้วก็เตรียมทำาต่อ สิ่งใดที่มี

ปัญหาอยู่ก็แก้ไขปัญหาเสีย สิ่งใดท่ียังไม่ได้

ทำาก็ทำา ผ่อนได้ ให้นโยบายไปหมดแล้วใน

การประชุม

“เมื่อสักครู่ก็ได้รับการแถลงผลงาน 

และมีแผนแม่บทต่างๆ ซึ่งจำาเป็นต้องปรับ

ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท

ยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูป แผนสภาพัฒน์

ฉบับที่ 13 ในปี 2565 หากไม่มีหลักการเหล่า

น้ีก็จะไม่สามารถเดินหน้าประเทศไทยได้

ไม่เกิดความยั่งยืน ไม่มีกรอบในการดำาเนิน

การ ทุกอย่างจะต้องมีการวางแผน และเป็น

ไปตามแผน ตามระยะเวลาท่ีกำาหนดและ

การประเมินผล ที่จะเกิดขึ้น ต้องขอบคุณ

ทุกคน ผมให้ความสำาคัญกับเรื่องโครงการ

ความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน รวมไปถึง

ชุมชนและหมู่บ้าน เมื่อทุกตำาบลเป็นอย่าง

นี้ ได้ อำาเภอก็จะเข้มแข็ง จังหวัดก็จะดีขึ้นใน

หลายมิติ ทำาอาชีพรายได้การประกอบการ 

โดยเฉพาะภาคการเกษตร นายกรัฐมนตรีให้

ความสำาคัญเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำาอย่างไรให้

มีรายได้ที่เพียงพอและยั่งยืน”

นายกฯ กล่าวว่า จะต้องมีการปรับ

เปลี่ยนในอนาคตหลายอย่าง ในการเข้า

ถึงปัญหาและแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด จึงจะ

สามารถเดินหน้าประเทศไปได้ด้วยดี ทุก

คนมีความเดือดร้อนลำาบาก โดยเฉพาะใน

ช่วงยุคโควิด รัฐบาลพยายามทำาอย่างเต็มท่ี

แล้ว ที่จะพัฒนาประเทศมากพอสมควรใน

สถานการณ์ โควิด ขอให้ทุกคนร่วมมือกันฉีด

วัคซีน สวมหน้ากากอนามัย มาตรการด้าน

สาธารณสุข ทุกอย่างจะไปได้ทั้งหมด ขอให้

นายกรัฐมนตรีอย่าต้องหนักใจในทุกๆ เรื่อง 

เพราะอยากจะแก้ไขปัญหาทีละเรื่องให้หมด

ไป ไม่อยากให้มีอะไรมาผูกมัดซึ่งกันและกัน

นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ได้ตอบ

คำาถามสื่อกรณีมีกระแสข่าวว่าไปผูกดวง

กับ พล.อ.ประวิตรท่ีคำาชะโนด ระหว่างการ

ลงพื้นที่ จ.อุดรธานี วันที่ 1 ธ.ค.ที่ผ่านมา ว่า 

บ้ารึเปล่า ใครจะไปทำาอย่างนั้น เมื่อถามย้ำา

ว่าแสดงว่าไม่จริงใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า 

“ฉันไม่บ้าหรอก”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากนั้นทั้ง                                  

3 ป. ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันและ

ดื่มกาแฟร่วมกันที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 

จังหวัด ภายในกองพลท่ี 1 รักษาพระองค์ 

(พล.1 รอ.) โดยบรรยากาศเป็นไปอย่าง

ชื่นมื่น พล.อ.ประยุทธ์พูดคุยและหยอกล้อ

กับ พล.อ.ประวิตรและ พล.อ.อนุพงษ์อย่าง

เป็นกันเอง 

ภายหลังรับประทานอาหารเสร็จส้ิน                                                   

พล.อ.ประยุทธ์, พล.อ.ประวิตร และ พล.อ. 

อนุพงษ์ ได้มาพูดคุยหยอกล้อกันอีก โดย 

พล.อ.ประยุทธ์เข้าโอบกอดด้านหลังและจับ

พุง พล.อ.ประวิตร โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ยืน

ย้ิมอยู่ข้างๆ.

ปัดทำ� MOU จะนะ

ทำาทุกอย่างให้มันถูกกฎหมาย

“ท่ีผ่านมาไม่ใช่การทำาเอ็มโอยู เป็น

แค่การรับข้อเรียกร้อง ซึ่งเอ็มโออยู่จะต้อง

ผ่านความเห็นชอบของ ครม. หลายเดือน

ท่ีผ่านมา ครม.มีมติเพื่อทราบเท่านั้น ซึ่ง

จะต้องติดตามว่าปัญหาอยู่ตรงไหน แต่

ท้ังหมดติดอยู่ท่ีการทำาประชาพิจารณ์ ท้ังใน

เรื่องการปรับสีของพื้นที่ทุกอย่างจะต้องยึด

ประชาชนท้ังหมด ไม่เช่นนั้นแก้ปัญหาไม่

ได้ ดังนั้นจะต้องไปทบทวนให้ถูกต้องตาม

ที่ประชาชนต้องการ และความถูกต้องใน

แง่ของกฎหมาย อยู่ดีๆ กรมผังเมืองจะไป

ปรับเปลี่ยนไม่ได้ ถ้าประชาชนในพื้นที่ ไม่

เห็นชอบ ทุกอย่างก็ทำาไม่ได้ ก็ไปคิดเอากัน

ก็แล้วกันว่าอะไรเกิดประโยชน์ อะไรไม่เกิด

ประโยชน์ อะไรได้มากได้น้อย พื้นที่ด้วย 

เพราะเป็นผลประโยชน์ โดยรวมของคนใน

พื้นที่” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายก

รัฐมนตรี ระบุถึงการกล่าวอ้างเอ็มโอยูว่า   

หากมีการนำาเข้า ครม.มีผลผูกพันระดับ

หนึ่ง แต่ตัวเอ็มโอยูเองไม่มีผลผูกพันอะไร 

เพราะการทำาเอ็มโอยูเป็นเพียงการทำาความ

เข้าใจว่าจะไปทำาอย่างนั้นอย่างนี้ เมื่อถาม

ย้ำาว่าคำาว่าผูกพันระดับหนึ่งหมายความว่า

อย่างไร นายวิษณุกล่าวว่า หมายถึงผูกพัน

ตามเนื้อความในเอ็มโอยู ที่แปลว่าบันทึก

ความเข้าใจ ไม่ใช่สัญญา เป็นความผูกพัน

ว่าจะไปทำาอะไรต่อในวันข้างหน้าอีกฉบับ

หนึ่งเสมอ เช่น การตกลงว่าจะซื้อที่ดินที่ยัง

ไม่โอนกันเพราะเงินยังไม่พอ ก็ทำาสัญญาจะ

ซื้อจะขายไว้ก่อน 

เมื่อถามว่า เรื่องนี้ ครม.เคยมีมติ

อย่างไรในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ นายวิษณุ

กล่าวว่า จำาไม่ได้เรื่องมันนานมาแล้ว ส่วน

ที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า อดีต รมช.เกษตร

และสหกรณ์ อ้างว่าเอ็มโอยูดังกล่าวมี

การนำาเข้าหารือในที่ประชุม ครม.นั้น  ไม่

ทราบถ้าเขาว่าอย่างนั้นก็ตามนั้น เมื่อถาม

ย้ำาว่าการนำามาพูดคุยใน ครม.แล้วถือว่าเป็น

เรื่องที่ ครม.เห็นชอบหรือไม่ นายวิษณุกล่าว

ว่า ขึ้นอยู่ว่าคุยว่าอย่างไร ต้องไปนำามติ 

ครม.นั้นมาดูว่าแค่รับทราบหรือว่าอย่างไร

วันเดียวกัน ที่รัฐสภา ในการประชุม

สภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายชวน หลีกภัย 

ประธานสภาฯ เป็นประธานการประชุม 

ส.ส.หลายคนหารือกรณีการสลายชุมนุมของ

กลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น โดย พญ.เพชรดาว โต๊ะ

มีนา ส.ส.พรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า กลุ่ม

ผู้ชุมนุมมาชุมนุมอย่างสันติ เพ่ือทวงถาม

ข้อตกลงซ่ึงกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่นกับตัวแทน

รัฐบาลทำากันไว้ก่อนหน้านี้ แต่ไม่มีความคืบ

หน้า ซึ่งตนถือว่าเป็นสิทธิที่สามารถทำาได้

พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ ส.ส.สงขลา 

พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ขอให้หยุดใช้

ความรุนแรงต่อกลุ่มผู้ชุมนุม และขอร้องให้

นักการเมืองที่สร้างภาพเพื่อหวังผลทางการ

เมือง ใช้ข้อมูลไม่ถูกต้องจนทำาให้ประชาชน

สับสนและประเทศชาติเสียหาย จงหยุด

การกระทำาดังกล่าว

น.ส.อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวว่า ชาวบ้านท่ี

ชุมนุมซ่ึงทวงถามสัญญาจากรัฐบาล ไม่ทราบ

ว่ามีการขบเหล่ียมระหว่าง ร.อ.ธรรมนัสและ 

พล.อ.ประยุทธ์ เพราะทราบว่าเป็นรัฐบาลท่ี

มีหน้าท่ีแก้ปัญหาให้ ท้ังน้ีนายกฯ ไม่สามารถ

ปฏิเสธความรับผิดชอบกับกรณีดังกล่าวได้ 

เพราะเป็นประธาน ศ.อบต. ท่ีทำาโครงการ

นิคมอุตสาหกรรมจะนะ และเป็นผู้ลงนามต้ัง

คณะกรรมการสอบสวน โครงการท่ีไม่ชอบ

มาพากล การสลายชุมนุมเมื่อวันท่ี 6 ม.ค.ท่ี

ผ่านมา เป็นการสลายท่ีผิดหลักสากล และ

มีการคุกคามส่ือมวลชน รัฐบาลใช้วิธีน้ีมา

นานมาก เสียชีพอย่าเสียสัตย์ ใช้เรียกลูก

เสือ แต่ประเภทท่ีไม่รักษาสัจวาจาท่ีให้ไว้กับ

ประชาชน เขาเรียกลูกหมา ขณะท่ีนายชวน

ได้ติงว่าคำาพูดของน.ส.อมรัตน์ไม่เหมาะสม

ทางด้านนายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ 

ส.ส.สงขลา พรรคภูมิใจไทย ในฐานะโฆษก

คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การตำารวจ สภา

ผู้แทนราษฎร แถลงว่า กมธ.จะประชุมใน

วันที่ 9 ธ.ค. เพื่อขอมติในที่ประชุมให้หน่วย

งานท่ีเกี่ยวข้องมาชี้แจงกรณีนี้ โดยจะเชิญ

ผู้บัญชาการตำารวจนครบาล (ผบช.น.) ผู้

บัญชาการเหตุการณ์ที่สลายการชุมนุม และ

ผู้นำาเหตุการณ์ ไปรายงาน พล.อ.ประยุทธ์ 

ว่ามีผู้ ไ ม่หวังดีแทรกตัวเข้ามาก่อความ

รุนแรง จนทำาให้ต้องสลายการชุมนุม 

นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรค

พลังประชารัฐ (พปชร.) ฐานะประธานคณะ

กรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และ

สิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย 

ส.ส.ที่เกี่ยวข้อง รับหนังสือจากตัวแทนกลุ่ม

จะนะรักษ์ถิ่น จ.สงขลา นำาโดย น.ส.ไครียะห์ 

ระหมันยะ  เพื่อให้ตรวจสอบการสลายการ

ชุมนุม  พร้อมตรวจสอบการดำาเนินโครงการ

นิคมอุตสาหกรรมจะนะ และการดำาเนินการ

ของ ศอ.บต. ที่เป็นคู่ขัดแย้งของชาวบ้าน

สมควรท่ีจะเข้ามาทำาการศึกษาผลกระทบ

เชิงยุทธศาสตร์ (SEA) หรือไม่

นายสิระกล่าวต่อว่า กมธ.การกฎ

หมายฯ จะตรวจสอบเรื่องการสลายการ

ชุมนุม โดยจะเชิญผู้บัญชาการตำารวจ

แห่งชาติ (ผบ.ตร.) ที่สั่งการผู้ ใต้บังคับ

บัญชา ผบช.น. และเจ้าหน้าที่ตำารวจเข้า

มาชี้แจง และจะตรวจสอบว่าการสร้าง

นิคมอุตสาหกรรมจะนะเป็นการละเมิดสิทธิ

ชุมชนหรือไม่ โดยจะลงพื้นที่ ไปดูเรื่องการ

สร้างนิคมฯ และการสำารวจ 

เมื่อถามว่า กรณีที่นายนิพนธ์ บุญ

ญามณี รมช.มหาดไทย รับว่าเป็นผู้รวบรวม

โฉนด และมีการเชื่อมโยงตระกูลดังใน

พื้นที่นั้น นายสิระกล่าวว่า จะต้องมีการ

ตรวจสอบเส้นทางการเงินว่า เหตุใดอยู่ดีๆ 

ตระกูลนี้เกี่ยวข้องกับพื้นที่ และเหตุใดจึง

สามารถเปลี่ยนผังเมืองได้ มีการใช้อำานาจ

หน้าที่เข้าไปเปลี่ยนแปลงหรือไม่

ขณะที่บรรยากาศการชุมนุมของ

เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ได้แถลงการณ์

ประกาศปักหลักอยู่หน้าสำานักงานองค์การ

สหประชาชาติ หรือยูเอ็น โดยระบุเหตุผลว่า 

เพื่อสื่อสารให้สังคมทั้งภายในและภายนอก

ประเทศรับรู้ปัญหา และยืนยันให้ยุติการ

ดำาเนินคดีและปล่อยตัวชาวบ้านทั้ง 37 คน 

โดยจะมีการรวมพลเครือข่าย และกลับมา

หน้าทำาเนียบฯ อีกครั้งในวันที่ 13 ธ.ค.

แจ้งวัฒนะ • จากกรณี นพ.วรงค์ เดช

กิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี ขอให้

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ว่า รัฐสภา

ดำาเนินการตรารัฐธรรมนูญ แก้ ไขเพิ่ม

เติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564 ขัดหรือแย้งต่อ

เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ หมวด 7 รัฐสภา 

ส่วนที่ 2 สภาผู้แทนราษฎร และขัดหรือ

แย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 มาตรา 

5 มาตรา 26  มาตรา 77 และมาตรา 

85 โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้ว

เห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคำาร้องไม่ปรากฏ

ว่า นพ.วรงค์เป็นบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ

หรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญโดยตรง

จากการกระทำาใด เป็นเพียงการแสดง

ความคิดเห็นของผู้ร้องในฐานะหัวหน้า

พรรคการเมืองและประชาชนที่ ไม่เห็น

ด้วยกับการดำาเนินการตรารัฐธรรมนูญ 

แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564 

ของรัฐสภาเท่านั้น กรณีไม่ต้องด้วยหลัก

เกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามพระ

ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 

มาตรา 46 วรรคหนึ่ง นพ.วรงค์ ไม่อาจยื่น

คำาร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 

213 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์สั่ง

ไม่รับคำาร้องนี้ ไว้พิจารณาวินิจฉัย.

ศ�ลรธน.ไม่รับคำ�ร้องหมอวรงค์ปมแก้บัตร2ใบ
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